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พณ.ยื้อขึ้นราคาบะหมี่8บ.

เคาะพรก.คลังค้ําหน้ีน้ํามัน

สภาลมพนพิษ‘เดียร’ไขกอก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชิมขาวซอยอาหารไทยทองถิ่นภาคเหนือ พรอมช� นชมที่เปนหนึ่งใน Soft power ดานอาหารของประเทศ 

ซึ่งเพิ่งควาอันดับ 1 ในการจัดอันดับ 50 Best Soups ของเว็บไซต TasteAtlas ที่รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณอาหารทั่วโลกแบบอินเทอรแอคทีฟ 

             
|

ไทยโพสต • ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.ใหคลังค้ํา

ประกันหนี้กองทุนน้ํามัน “บิ๊กตู” ยกธรรมะ 

“ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค” แกปญหาตน

เหตุ ยันดูแลทั้งผูประกอบการ-ปชช. มิเชน

นั้นเจงทั้งคู ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 5 ราย

บุก “พาณิชย” บี้ปรับราคาเร็วสุด กรมการ

คาภายในยื้อขอดูตนทุนกอน ขูใครฉวยขึ้น

ราคา-กักตุน เจอทั้งจําและปรับ “สันติ” 

แจกบัตรคนจนไมอั้น แยมใชสิทธิ์รอบใหม

ปลาย ก.พ.66

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 16 สิงหา 

คม เวลา 13.20 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ถึงการปรับข้ึนคาไฟฟาวา การข้ึนคาไฟเปน                 

อํานาจของคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง                

งาน (กกพ.) ซึ่งตองใหคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ไปพิจารณา เปน 

กติกาและกฎหมาย ตองมีการพิจารณาการ

ขึ้นตามวงรอบทุก 4 เดือน รัฐบาลไดให                                              

หลักคิดไปแลว ทําอยางไรใหประชาชนเดือด

รอนนอยท่ีสุด เพ� อเหตุผลความจําเปน สภาพ

คลอง ทุกคนตองเขาใจ ไมใชนําไปพาดหัว

ขาวขึ้นเปน 5 บาทแลว หรือ 4 บาทแลว 

แตขึ้นเปนสตางค อยาไปเขียนอยางนี้ใหคน

เขาเขาใจผิด 

“มันขึ้นก็ตองขึ้น แตขึ้นจากอะไร

ไทยโพสต • “ผูตรวจการแผนดิน” คาด

สัปดาหนี้ ไดผลสรุปปม 8 ปนายกฯ “บิ๊กตู” 

ยิ้มมุมปาก ไมตอบคําถามส� อ “ฝายคาน” 

เตรียมย� นคํารอง “ชวน” 17 ส.ค. ชงศาล 

รธน.ตีความพนจากตําแหน�ง พรอมสั่งหยุด

ปฏิบัติหนาที่ มั่นใจขอกฎหมายชี้ชัด “พท.” 

จัดเสวนาวาระ 8 ปประยุทธ “สุทิน” แนะ

เสียสละกอนเกิดวิกฤตขัดแยง  

เม� อวันที่ 16 ส.ค.65 พ.ต.ท.กีรป กฤต

ธีรานนท เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ

แผนดิน กลาวถึงความคืบหนากรณีนายศรี

สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย ย� นคํารองตอผูตรวจ

การแผนดิน ขอใหเสนอเร� องพรอมความ

เห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานะการ

ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป ของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม วาเบื้องตนผูตรวจฯ มี

มติรับคํารอง และไดนําเร� องดังกลาวเขาหา

รือในที่ประชุมเรียบรอยแลว โดยพิจารณา

แลวเห็นวาควรจะออกคําวินิจฉัยใหไดกอน

วันที่ 23 ส.ค.นี้

“ประเด็นนี้เปนประเด็นทางขอกฎ 

หมาย เปนการตีความตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญวา พล.อ.ประยุทธจะส้ินสุดการ                                       

ดํารงตําแหน�งนายกฯ เม� อใด ซึ่งการแสวง 

หาขอเท็จจริงเพิ่มเติมคงเปนเร� องการศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของ จึงไมจําเปนท่ีจะตองไป

ขอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอ่ืนแต่อย่างใด                                              

ดังนั้นภายในสัปดาหนี้น�าจะมีคําตอบที่ชัด                                                     

เจน และน�าจะมีคําวินิจฉัยออกมาได”

กรุงเทพฯ • ประธาน กกต.สงหนังสือดวน

ท่ีสุดถึงประธานชวนแลว ระบุเสียงสวนใหญ

ชี้กฎหมายพรรคการเมืองไรขอทักทวง แต

เสียงสวนนอยของใจ 3 มาตรา “นิกร” คาด 

กม.เลือกตั้ง ส.ส.น�าจะฉลุย เพราะใชถอยคํา 

กกต. 100% สภาลม!พนพิษ มาดามเดียรขอ

ไขกอกพน ส.ส.และสมาชิก พปชร. บอกรับ

ไมไดเร� องเลนการเมือง “ธนกร” น้ําตาคลอ

ตองพนเกาอี้โฆษกรัฐบาลไปเสียบแทน “อุง 

อิ๊ง” นําทีมเปดตัววาที่ผูสมัคร ส.ส. 93 ราย

ใน 17 จังหวัด “หมอชลน�าน” โวกวาดเกาอี้

เกิน 100 “ประเสริฐ” ภาพรวมมากกวา 250 

ที่แน� ยันเปดแคนดิเดตนายกฯ 3 ช� อ

เม� อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม นาย

อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) ไดลงนามในหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ลต 0015/11325 สงถึงนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เร� องราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ..... ท่ีรัฐสภาให                                                     

ความเห็นชอบแลว โดยมีใจความสําคัญวา                                                       

ตามหนังสือท่ีอางอิงไดแจงจัดสงราง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตอ กกต. 

เพ� อใหความเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

132 นั้น กกต.เสียงขางมากไมมีขอทักทวง

ตอราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้

แตอยางใด อนึ่ง กกต.เสียงขางนอยมีขอ

ทักทวงวา ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ขัดตอ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 90 และ

มาตรา 258 (ก) (2) เน� องจากสมาชิกพรรค 

การเมืองไมมีสวนรวมพิจารณาดวยอยาง

แทจริง

ขณะท่ีนายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชพน.) และอดีต                      

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาร 

ณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง กลาวถึงขั้นตอนตอไปวา 

ประธานรัฐสภาตองสงใหนายกรัฐมนตรี

ไทยโพสต • “วุฒิสภา” รับรอง “วรพจน 

วิศรุตพิชญ” นั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุดคน

ใหม และไฟเขียวตั้งอีก 3 ตุลาการ ขณะ

ที่ศาลยุติธรรมคลอดโผ 286 ผูพิพากษา มี

ดาวดังขยับพรึ่บ “ชนาธิป” นั่งรองอธิบดีผู

พิพากษาศาลอาญาทุจริต หลังผานงานคดี 

24 นปช.กอการราย และคดีมาตรา 112 

เม� อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 สิงหา                  

คม ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มี

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

เปนประธานการประชุม มีการพิจารณาให

ความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอช� อให

ดํารงตําแหน�งประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพ� อ

ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูได

รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธาน

ศาลปกครองสูงสุด 

โดยเปนการประชุมลับและลงคะแนน

ลับใหบุคคลที่ ไดรับการเสนอช� อคือ นาย  

วรพจน วิศรุตพิชญ รองประธานศาลปกครอง                                                                     

สูงสุด ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏวา ที่

ประชุมใหความเห็นชอบดวยคะแนน 188 

คะแนน ไมใหความเห็นชอบ คะแนน 4 

เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง จึงถือวานาย

วรพจนไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

ไทยโพสต • สธ.ชง ศบค.ชุดใหญ 19 ส.ค. 

ลดระดับโควิดเปน “โรคติดตอเฝาระวัง” พรอม

ปรับสูตรวันรักษาจาก 7+3 วัน เปน 5+5 

วัน ใช “โมลนูพิราเวียร” ยาหลักรักษา

เม� อวันที่ 16 สิงหาคม นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ช� น                                                                      

ชมความสําเร็จของทีมวิจัยไทย ประสบความ

สําเร็จในการคิดคนเคร� องตรวจคัดกรองผูปวย

โควิด-19 วิเคราะหจากลมหายใจ โดยได

รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ซึ่งทีมวิจัยไดนําความรูจาก

เคร� องตรวจระดับน้ําตาลในกระแสเลือด

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  5  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9408

อิสรภาพแหงความคิด

สธ.ชงศบค.19ส.ค.

โรคติดตอเฝาระวัง

วันรักษาโควิด5+5

‘วรพจน’น่ังปธ.

ศาลปค.สูงสุด

ต้ัง286ตุลาการ

6
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5หนา...
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หนา...

รวบแกงโกง

เคลมประกันโควิด

ยุบสภา...ยังหรอก

Q2 แบงกฟนกําไร

6.47 หม� นล.

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

51อาจารยนิติฯรอนจม.ถึงศาลรธน./ผูตรวจสรุปสัปดาหนี้

รุมบีบ‘บิ๊กตู’จบ8ป
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พักเล่นเกมการเมือง

ดูแลปากท้อง-โรคภัย

กมการเมืองเรื่องสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ

ปาร์ตี้ลิสต์ จากสูตรหาร 500 ต้องกลับมาใช้สูตรหาร 

100 หลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเสร็จไม่ทันภายใน 180 วัน ตามกำาหนดระยะเวลา

มาตรา 132 (1) ต้องกลับไปใช้ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

หรือสูตรหาร 100 โดยปริยาย ซึ่งจากนี้ ไปก็เป็นเรื่องของขั้น

ตอนกระบวนการทางกฎหมาย เป็นอันปิดฉากสูตรคำานวณ 

ส.ส.ที่ฝ่ายการเมืองถกเถียงกันมาพักใหญ่ นักการเมืองทั้งฝ่าย

รัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะพัก น่าจะเลิกเล่นเกมการเมือง หัน

มาดูแลแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่ประชาชน

กำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถเสียที

แม้ประเทศไทยจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 บรรเทาลง มีวัคซีนกระจายฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่ว

ถึง เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค และสามารถเปิดประเทศ

รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำาให้ภาคธุรกิจมีรายได้ มีการ

หมุนเวียนการใช้เงินมากขึ้น แต่ผลพวงจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม

มีสัญญาณถดถอยจากปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาสงคราม ปัญหา

โควิด-19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ประเทศไทยก็ยังได้รับผล

ประทบทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากข้าว

ของแพง ค่าครองชีพสูง น้ำามัน ไฟฟ้า แก๊งหุงต้ม ต่างขยับ

ราคาสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝ่าย

บริหาร โดยเฉพาะรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

ทำางานแบบ 24 ชม.ทุกวัน มีมาตรการต่างๆ ออกมารองรับ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกมิติ 

เช่นเดียวกับปัญหาโรคภัย ปัญหาสุขภาพ ที่ต้องหัน

มาใส่ใจดูแลมากขึ้นเป็นพิเศษ เห็นได้จากเสียงสะท้อนของ

ประชาชนผ่านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความ

กังวลระหว่างโรคฝีดาษลิงและโควิด-19 ในระดับพอๆ กัน โดย

ผลสำารวจเรื่องคนไทยคิดอย่างไร? กับโรคฝีดาษลิง จำานวนทั้ง

สิ้น 1,095 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าจากข่าวโรคฝีดาษลิงที่สื่อนำา

เสนอ ณ วันนี้ ประชาชนค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 54.34 

โดยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงอยู่บ้าง ร้อยละ 

66.76 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดคือ 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 37.17 ระหว่างโรคโค

วิด-19 กับโรคฝีดาษลิง ประชาชนกังวลทั้ง 2 โรคพอๆ กัน ร้อย

ละ 41.19 ทั้งนี้ มองว่ารัฐบาลจะรับมือโรคฝีดาษลิงได้ ร้อยละ 

46.58 อยากให้รัฐบาลประกาศ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูก

ต้องอย่างต่อเนื่องร้อยละ 81.55 รองลงมาคือ แนะนำาวิธีการ

ป้องกันดูแลตนเองให้กับประชาชน ร้อยละ 60.82

ยิ่งล่าสุด นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการคัดกรองผู้เดิน

ทางจากพื้นที่ระบาดของโรคฝีดาษวานร ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยสงสัย

ฝีดาษวานร 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี สัญชาติไทย เดิน

ทางจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้อธิบดี

กรมควบคุมโรคจะยืนยันมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง กองด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุม

โรคได้วางระบบเฝ้าระวังคัดกรองไว้อย่างรัดกุม รวมทั้งขอให้

ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทย ไม่

ว่าจะเป็นการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันโรค และโรคฝีดาษ

วานรไม่ได้ติดต่อง่ายหรือมีความรุนแรง แต่ประชาชนก็ยังคง

กังวล ยังคงไม่สบายใจ เหมือนอย่างที่สะท้อนออกมาผ่านผล

สำารวจของสวนดุสิตโพลดังกล่าว

เรายังคงเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงกลาโหม รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ทั้งกระทรวง

ทางด้านเศรษฐกิจ กระทรวงทางด้านสังคม และกระทรวง

ทางด้านสาธารณสุข เพียงแต่อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

รวมทั้งฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นนักการเมืองได้หยุดพักเกมการเมือง

บ้าง หันมาใส่ใจปัญหาปากท้อง ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บให้กับ

ประชาชน ในยามที่สถานการณ์ต่างๆ น่ากังวล เพื่อให้ทุกคน

ร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปได้. 

เ

รุมบีบ ‘บิ๊กตู่’

เลขาธิการสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวทางการ

พิจารณาของผู้ตรวจฯ ตามรัฐธรรมนูญ 

สามารถออกแนวทางได้ดังนี้คือ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 231 ในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่น

ดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

หากเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมี

ปญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 

โดยให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า แต่หากผู้

ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องดังกล่าว

ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา หรือไม่มี

บทบัญญัติหรือกฎหมายใดให้อำานาจที่จะ

กระทำาได้ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมี

มติยุติคำาร้อง

ที่ทำาเนียบรัฐบาล ภายหลังจาก

เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม

กรณีวาระ 8 ปี โดยเดินออกจากโพเดียม                                              

ให้สัมภาษณ์ทันที เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีก

ถึงโอกาสความเป็นไปได้ ในการยุบสภา 

พล.อ.ประยทุธ์ไม่ไดต้อบคำาถาม เพยีงแต่

ยิม้มมุปากกอ่นเดนิขึน้ตกึไทยคูฟ่า้ไปทนัที

ขณะที่  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.นา่น และหวัหนา้พรรคเพื่อไทย (พท.) 

ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าวถึงการยื่น

ตีความวาระนายกรัฐมนตรี  8 ปีของ 

พล.อ.ประยทุธว์า่ เราทำาคำารอ้งพรอ้มหมด

แล้ว ในวันที่ 17 ส.ค. จะตรวจสอบราย

ชื่อเป็นครั้งสุดท้าย โดยทำาในนามพรรค

รว่มฝา่ยคา้น จงึตอ้งเปดิโอกาสใหส้มาชกิ

พรรครว่มฝา่ยคา้นเซน็ลงชื่อเพิม่เตมิกอ่น

เวลา 11.00 น. จากนั้นจะยื่นให้นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ใน

เวลา 13.00 น.  ที่อาคารรัฐสภา  

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขั้นตอนใน

การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น เรา

ยื่นผา่นประธานสภาฯ ซึง่จะมชีว่งเวลาไม่

เกิน 7 วันในการตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นต้อง

พิจารณาว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำาร้อง

ไว้พิจารณาหรือไม่ 

“ในคำาร้องได้ยื่นให้ศาลวินิจฉัย

ให้พ้นจากตำาแหน่ง และให้ศาลสั่งหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ขณะที่รอฟังคำาวินิจฉัย ผม

ไม่ทราบว่าจะใช้เวลาพิจารณานานหรือ

ไม่ เชื่อว่าศาลจะเร่งพิจารณา เพราะ

เป็นเรื่องที่จำาเป็นและสำาคัญ เพราะมีผล 

กระทบต่อประเทศชาติและประชาชน” 

นพ.ชลน่านกล่าว

ถามวา่มัน่ใจแค่ไหนในประเดน็ขอ้

กฎหมายที่ได้ยื่นไป ผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าว

วา่ มแีนวทางขอ้กฎหมาย 3 แนวทาง คอื 

1. นับตั้งแต่ปี 2557 2.นับตั้งแต่ปี 2560 

และ 3.นบัตัง้แตป่ ี2562 เมื่อดขูอ้เทจ็จรงิ 

ข้อกฎหมายและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 

เรามั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นจาก

ตำาแหน่งในวันที่ 24 ส.ค.2565  

พอถามถึงแนวโน้มที่ พล.อ.ประ 

ยทุธจ์ะประกาศยบุสภา นพ.ชลนา่นกลา่ว

ว่า เหตุการณ์ยุบสภาของนายกฯ ไม่

ว่าคนไหนจะต้องได้ประโยชน์ ถ้าไม่ได้

ประโยชน์คงไม่ประกาศยุบสภา หากต้อง

ยุบสภาเพื่อเป็นนายกฯ รักษาการ ก็อาจ

จะเป็นไปได้ เพราะยังไม่มีกฎหมายเลือก

ตั้งเพื่อให้อยู่ยาวต่อไปได้ แต่คงไม่กล้า

ตัดสินใจด้วยวิกฤต เกรงว่ากระแสต้าน

จะเยอะขึ้น ทั้งนี้ หากกฎหมายลูกยังไม่

ไดป้ระกาศใช ้เชื่อวา่จะไมเ่กดิสญุญากาศ

ทางการเมอืง แมย้บุสภากส็ามารถดำาเนนิ

การต่อไปได้ เพราะผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมรัฐสภาแล้ว 

“มีคนวิเคราะห์ว่าหลังจากเอเปก

เขาจะยุบสภา เพราะเขาได้ประโยชน์

มากในการกวาดต้อน ส.ส.ที่ย้ายพรรค

ได้ เพราะช่วงนั้น ส.ส.ย้ายพรรคได้

ทันทีโดยไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม สามารถ

สังกัดพรรคการเมืองใหม่ภายใน 30 วัน” 

นพ.ชลน่านกล่าว 

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการจัด

งานเสวนา “8 ปีประยุทธ์ อยากไปต่อ 

แต่ต้องพอแค่นี้” โดยแกนนำาพรรคเข้า

ร่วม ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉาย

แสง คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค 

พท., นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะ

ทำางานฝ่ายกฎหมายพรรค พท. และนาย

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค 

พท.ร่วมเสวนา   

นายชูศักดิ์กล่าวว่า หากบุคคลใด

บุคคลหนึ่งดำารงตำาแหน่งยาวนานเกินไป 

จะสรา้งอทิธพิล สรา้งบารม ีผลประโยชน ์

ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นบ่อ

เกิดการกระทำาทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องจำากัดเวลา รัฐธรรมนูญ

เกือบทุกฉบับก็มีระยะเวลาของการดำารง

ตำาแหน่ง มาชัดเจนตอนมีรัฐธรรมนูญ

ปี 2550 

ส่วนนายจาตุรนต์กล่าวตอนหนึ่ง

ว่า เหตุผลที่ พล.อ.ประยุทธ์ครบ 8 ปี

ในวันที่ 24 ส.ค. มีทั้งในแง่ข้อกฎหมาย 

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ป้องกันการ

ผูกขาดอำานาจและการสืบทอดอำานาจที่

ยาวนานจนนำาไปสู่การทุจริต 

นายสุทินกล่าวว่า เรื่อง 8 ปีเป็น

เรื่องของ พล.อ.ประยทุธจ์ะตดัสนิใจวา่จะ

เอาอย่างไร และประชาชนจะว่าอย่างไร 

สุดท้ายจึงไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตาม

หลกัศาลจะทำาหนา้ทีก่ต็อ่เมื่อมนษุยค์ยุกนั

ไม่รู้เรื่อง กระบวนการนี้ พล.อ.ประยุทธ์

จึงต้องคิดและตัดสินใจเองก่อน หากดู

ท่าทีว่าจะไม่ลง ประชาชนต้องลุกขึ้นมา

พูด วันนี้ประชาชนทำาหน้าที่แล้ว มัน

ตอ้งจบตรงนี ้อยา่เพิง่ไปทีศ่าล เมื่อดทูา่ที

ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่จบ และปัดเป็น

หน้าที่ของศาล จึงต้องออกมาชี้ให้เห็นว่า

ข้อกฎหมายเขียนเช่นนี้ การชี้ขาดตัดสิน

วาระของนายกฯ ไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมาย

อย่างเดียว แต่แน่นอนว่าข้อกฎหมายจะ                                                         

ต้องเป็นประเด็นหลัก เมื่อพูดถึงข้อกฎ 

หมาย ต้องอย่าลืมเรื่องเจตนารมณ์ด้วย

“วัฒนธรรมประชาธิปไตยสำาคัญ

มาก คนในสังคมนี้คิดอย่างไร หาก

ประชาชนอยากได้อย่างไร ควรรับฟัง

และทำาตามนั้น บอกเป็นประชาธิปไตย 

แต่ไม่รับฟัง ก็ไม่ใช่ ต้องชม พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท์ ที่สามารถไปต่อได้ แต่

มีความละอายที่ประชาชนไม่เอาแล้ว 

บอกพอแล้ว หลักประชาธิปไตยต้องรับ

ฟังประชาชน และสำาคัญกว่านั้นคือต้อง

รับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศ 

หากรู้ว่าอยู่ ไปประเทศจะวิกฤตและ

ขัดแย้ง ต้องเสียสละ จึงเรียกร้องว่า

หาก พล.อ.ประยุทธ์ฟังเราพูด ต้องคิด

เรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้มาก 

ประชาชนวันนี้เขาคิดอย่างไรให้ฟังเขา 

หากอยู่ต่อจะเกิดอะไรขึ้น แล้วจะทำางาน

ได้หรือไม่ หากทำาไม่ได้ไม่ใช่คุณเสียหาย 

แต่ประเทศชาติเสียหาย เศรษฐกิจพัง 

ใครจะรบัผดิชอบ” ส.ส.เพื่อไทยรายนีร้ะบุ

วันเดียวกัน อาจารย์คณะนิติ 

ศาสตร์ 51 คน จาก 15 มหาวิทยาลัย ส่ง

จดหมายเปดิผนกึถงึประธานตลุาการศาล

รฐัธรรมนญู และตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

เรื่องการนับระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 8 

ปีของนายกรัฐมนตรี ตอนหนึ่งระบุว่า 

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ 

บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีดำารงตำาแหน่ง

รวมกันเกิน 8 ปีมิได้ ซึ่งเป็นเรื่องการ

ควบคุมนายกรัฐมนตรีไม่ให้อยู่ในอำานาจ

นานเกินไป จนเกิดการผูกขาดอำานาจใน

ทางการเมือง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็น

นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรค

สี่ โดยที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มิได้มี

การยกเว้นให้กับนายกรัฐมนตรีที่ดำารง

ตำาแหน่งมาก่อนรัฐธรรมนูญประกาศ

ใช้ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเริ่มดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.

2557 จงึดำารงตำาแหนง่นายกรฐัมนตร ีได้

ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 เท่านั้น และหาก 

พล.อ.ประยุทธ์ยังดำารงตำาแหน่งจนถึงวัน

ที่ 24 ส.ค.2565 ก็ต้องพ้นตำาแหน่งทันที

ในวันถัดไป 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 170 วรรคสอง 

หาก พล.อ.ประยทุธเ์ปน็นายกฯ ไปจนเกนิ

วนัที ่24 ส.ค.2565 โดยทีศ่าลรฐัธรรมนญู

ยังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ ก็จำาเป็นต้อง

ดำาเนินการตามมาตรา 82 วรรคสอง ซึ่ง

บัญญัติว่า “หากปรากฏเหตุอันควรสงสัย

ว่า … ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ … ผู้ถูกร้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะมีคำาวินิจฉัย” นั่นคือหากถึงวันที่ 25 

ส.ค.2565 แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มี

คำาวินิจฉัย ก็จะต้องพิจารณามีคำาสั่ง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่

จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย

สำาหรับอาจารย์จาก 15 มหา 

วิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 

ต้น.

สธ.ชง

โดยใช้ลมหายใจ  ซึ่งใช้งานกับโรคเบา

หวานมากว่า 10 ปี นำามาพัฒนาต่อยอด

สร้างเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ตรวจ

คัดกรองโควิด-19   สามารถรู้ผลได้เร็ว

ภายใน 5 นาที และให้ความแม่นยำา

สูงถึง 97% ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อระบบ

สาธารณสุขและประชาชนทุกคน ทำาให้

ช่วยลดขั้นตอน ลดการสัมผัสร่างกาย 

ลดระยะเวลาและเพิ่มความปลอดภัยให้

แก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ทั้งนี้ 

นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความ

สำาคัญและพร้อมสนับสนุนงานวิจัย เพื่อ

ช่วยให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของ

ไทยเติบโตและเป็นโอกาสในการพัฒนา

เพื่ออนาคตต่อไป

สำ าหรับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควดิ-19 วนันี ้พบผูต้ดิเชือ้โค

วิด-19 รายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) 1,508 

ราย จำาแนกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 

1,508 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย ผู้

ที่กำาลังรักษาตัว 19,712 ราย และมียอด

ผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,023 ราย 

ทำาให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 

ม.ค.65 จำานวน 2,400,161 ราย จำานวน

ผูท้ีห่ายปว่ยสะสมจำานวน 2,403,503 ราย 

จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาล 965 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ส.ค.65 จะมี

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ 

ทาง สธ.จะนำาเสนอมติการประชุมของ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง

ประกาศลดระดับโรคโควิด-19 จากโรค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

“ทุกคนต้องเข้าใจ ไม่ใช่นำาไปพาดหัวข่าวขึ้นเป็น 5 บาท

แล้ว หรือ 4 บาทแล้ว แต่มันขึ้นเป็นสตางค์เข้าใจไหม อย่าไป

เขียนอย่างนี้ให้คนเขาเข้าใจผิด แต่ผมก็โอเค มันขึ้นก็ต้องขึ้น 

แต่ขึ้นจากอะไรต้องไปดูสาเหตุแห่งปัญหา ไปศึกษาธรรมะเสีย

บ้าง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เรียนเสียบ้าง”. 

งหวะดนตรีสนุกสนาน กลิ่นอายอีสาน อดไม่ได้ อุ๊งอิ๊ง-

‘น.ส.แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมกับ ส.ส. ว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.อีสานทั้งชาย-หญิงอีกหลายคน งัดลีลา ร่ายรำา

กันสุดเหวี่ยง เข้ากับคอนเซ็ปต์งาน ‘ม่วนซื่น โฮแซว เพื่อไทยตุ้ม

โฮม’ ปลุกขวัญ สร้างกำาลังใจ ในวันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อีสาน

เพื่อไทย 93 เขต จาก 132 เขต นำาร่องไปก่อน 17 จังหวัด จาก 20 

จังหวัด  

ยึดฐานที่มั่นเดิม-ขยายพื้นที่ที่ไม่เคยได้ ภาคอีสาน อันเป็นฐาน

เสียงสำาคัญเพื่อไปสู่หมุดหมาย ‘แลนด์สไลด์’ 

เพื่อไทยโฟกัสเน้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 

การคัดสรรผู้สมัคร ให้มีสัดส่วนลงตัวทั้ง 

ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิม คนที่มาใหม่ ทั้งผู้มี

ประสบการณ์การเมือง กลุ่มเลือดใหม่ ทายาท

นักการเมืองดัง จัดสมดุลอย่างลงตัว เปิด

ตัวผู้สมัครจังหวัดที่มีความพร้อม ไม่เกิดแรง

กระเพื่อมทางการเมืองมากนัก 

ส่องโปรไฟล์ สแกนพื้นที่ลงไป พบว่า 3 

จังหวัดอีสานยังไม่เปิดตัว โดยเฉพาะ อุดรธานี 

เมืองหลวงเสื้อแดง ที่กวาด ส.ส.ยกจังหวัดมา

หลายยุคหลายสมัย กำาลังเกิดศึกภายใน เคลียร์

ไม่ลงตัว เรื่องพื้นที่อีก 3-4 เขต เคาะไม่ลงตัว 

แม้ ‘จักรพรรดิ ไชยสาส์น’ ส.ส.อุดรธานี เตรียม

ย้ายออกไปร่วมงานพรรคภูมิใจไทย แต่จัดสรร

ปันส่วนกันอย่างไร ยังไม่ลงตัว เป็นเหตุให้บิ๊ก

เพื่อไทยชะลอการเปิดตัวไปก่อน  

‘กาฬสินธุ’์ ติดปัญหาทางเทคนิค ไม่

ได้มีปัญหาว่าที่ผู้สมัคร แต่เพิ่งจบศึกนายก 

อบจ. ขอให้กระบวนการทางกฎหมายรับรอง

ให้แล้วเสร็จค่อยเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครในรอบที่ 2 ‘บึงกาฬ’ กำาลังเร่ง 

เครื่องเลือกเฟ้นผู้สมัคร   

กลุ่ม ส.ส.เตรียมย้ายพรรค กลุ่มอีสานใต้ 3 

ส.ส.ศรีสะเกษ ‘จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์’ ‘ธีระ ไตรสรณกุล’ ‘ผ่องศรี 

แซ่จึง’ ค่อนข้างชัดเจน จะไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ฝากรอย

แค้นเพื่อไทย คณะแกนนำาพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘ไล่หนู 

ตีงูเห่า’ ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน รอบนี้การคัดสรรผู้สมัคร ไม่เพียงจะ

เลือกผู้สมัครเป็นผู้กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับชาวบ้าน แต่ยังต้องพร้อม 

อาศัยทั้งกระแส กระสุน สู้กับอีกปีก ที่พร้อมด้วยกระสุน นโยบาย

รัฐปูพรมลงพื้นที่ ไล่เรียงดูพื้นเพ ‘นายอมรเทพ สมหมาย’ ผู้ ใหญ่

เฮง-‘นายประวิทย์ จารุรัชกุล’ ‘นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร’ ล้วนไม่

ธรรมดา 

บุรีรัมย์ เพื่อไทย หวังเจาะป้อมค่ายชิดชอบ ผู้สมัครเพื่อไทย 

มีทั้งหน้าใหม่ กลุ่มทายาทนักการเมืองเดิม อาทิ ‘นายสุรศักดิ์ เพชร

สว่าง’ ลูกชาย โสภณ เพชรสว่าง อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ยุคไทยรักไทย 

กับ ‘นายพรรณธนู วรรณกลางซ้าย’ ทายาทคนสำาคัญ ‘นายหนู

แดง วรรณกลางซ้าย’ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เพื่อไทย เพื่อไทยหวังอาศัย

กระแสคนไม่เอารัฐบาลทหาร นั่งร้านที่คอยค้ำายัน ย้ำาเตือนพี่น้อง

บุรีรัมย์ หวังให้เกิดกระแสให้ได้เหมือนที่เคยอาศัย ล้อมปราบเสื้อ

แดง ในยุคยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เจาะที่มั่น บุรีรัมย์ พา ส.ส.เข้าสภาฯ 

เป็นผลสำาเร็จ  

สุรินทร์ มีกระแสข่าวหนาหู ‘นายครูมานิตย์ สังข์

พุ่ม’ ส.ส.สุรินทร์ โดนหลายพรรคการเมืองรุมจีบอย่างหนัก แต่เจ้าตัว

ยังเลือกอยู่เพื่อไทย สุรินทร์ เพิ่มเขตเลือกตั้ง นอกจากผู้สมัครหน้า

เดิมยังได้คนหน้าใหม่ เสี่ยหนุ่ม ‘นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ’ รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย บุตรชายนายเกษม รุ่งธนเกียรติ นักการเมืองกลุ่ม 

16 อดีต ส.ส.หลายสมัย ให้มาชิมลาง ลงสมัคร ส.ส.สู้ศึกในการเลือก

ตั้งครั้งหน้า    

กลุ่มจังหวัดที่เคยเกิดแรงกระเพื่อม ‘ขอนแก่น’ กลุ่มอรรณนพ

พร นำาโดย ‘พงศกร อรรณนพพร’ อดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้าง

ไทย เคยไปร่วมงาน หญิงหน่อย-สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อยู่สักพัก แต่

ต่อมาโดนยื่นคำาขาด ‘จะไปก็ไปให้หมด จะมาก็มาให้หมด’ ที่บิ๊กเนม

ขีดเส้น หากไม่รีบตัดสินใจ อาจส่งผลต่อทายาท เครือญาติ ที่ยังอยู่

เพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น บัลลังก์ อรรณนพพร น้องชายพงศกร ข้าว

ฟ่าง-น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น อาจไม่ได้รับการ 

พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้พงศกรต้องหอบหิ้วบุตร

ชายกลับมาเพื่อไทย จึงการันตีการได้ลงสมัคร ส.ส.กันอย่างครบถ้วน 

ทั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อ 

พื้นที่ นครพนม 4 เขตเลือกตั้ง เพื่อไทยมี 3 ส.ส. แต่การเปิด

ตัวครั้งนี้เปิดตัว มนพร เจริญศรี ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ไร้เงา ‘ไพจิต ศรี

วรขาน’ ‘ชวลิต วิชยสุทธิ์’ 2 ส.ส.เพื่อไทย 

ท่ามกลางกระแสข่าวไม่ร่วมงานทางการ

เมืองกับพรรคเพื่อไทย โดยมีจุดหมายปลาย

ทาง ‘ภูมิใจไทย’ กับ ‘ไทยสร้างไทย’ เป็น

หมุดหมายต่อไป  

‘ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์’ โผล่มาเป็น

ว่าที่ผู้สมัครนครพนม ในอดีตเคยร่วม

งานการเมืองหลายพรรคการเมือง ไม่ว่า

จะเป็น ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทย

พัฒนา ล่าสุดเมื่อปี 2562 ลงสมัครรับเลือก 

ตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ แต่ไม่

ได้รับการเลือกตั้ง ภูมิพัฒน์ยังเป็นนักธุรกิจ 

ยังเป็นประธานกรรมการ บริษัท โนบิชา 

กรุ๊ป จำากัด หรือธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน NOBI 

CHA ชานมชื่อดังอีกด้วย 

ส่วน กลุ่มโคราช-นครราชสีมา เพื่อ

ไทย 4 ส.ส. หายไป 1 แต่อีก 3 คนยัง

อยู่ครบ ‘โกศล ปัทมะ’ ‘ศิรสิทธิ์ เลิศด้วย

ลาภ’ ลงเขตเลือกตั้งเดิม ‘ประเสริฐ จันทร

รวงทอง’ ขยับไปปาร์ตี้ลิสต์ เขต 3 เปิดทาง

ให้ลูกชาย ‘พชร จันทรรวงทอง’ 

ว่ากันว่า การเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร 93 เขต ในล็อตแรก บรรดาบ๊ิก 

การเมืองซื้อใจทั้งคนไม่คิดย้าย หรือคิด (จะ) ย้าย การันตีอยู่เพื่อไทย

ได้ลง ส.ส.แน่นอน อาศัยจังหวะช่วงปลายรัฐบาลเล่นเกมจิตวิทยา วัด

ใจทั้งฝ่ายตัวเองกับพวกสายเปย์ จ้องปิดดีล ส.ส.เพื่อไทยช่วงสุดท้าย  

ว่ากันอีกว่า จังหวะวัดใจอีกช่วงเวลาที่ต้องจับตากันให้ดีๆ โดย

เฉพาะหลัง 24 ก.ย. หาก ส.ส.เขตลาออก ใน 180 วัน ก่อนรัฐบาล

ครบวาระ ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ยังถือเป็นอีกช่วงสำาคัญที่ต้อง

จับตามองห้ามกะพริบตา   

แม้วันนี้เพื่อไทยตีตราจอง วางมัดจำา สัญญาใจกันล่วงหน้า ใน

ทางการเมืองตราบใดยังไม่ส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง อะไรก็เกิดขึ้นได้ วัน

นี้เป็นครอบครัวเพื่อไทย ‘ว่าที่ผู้สมัคร’ พรุ่งนี้อาจแปรสภาพเป็น ‘อดีต

ว่าที่ผู้สมัคร’ ก็เป็นได้. 

สแกนพื้นที่อีสาน เพื่อไทย

แห่เข้า-ไหลออก แลนด์สไลด์? 

ติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า

ระวงั ซึง่จะรายงานให ้ศบค.รบัทราบ เพื่อ

ให้มีความเห็นต่างๆ

ส่วนบทบาท ศบค.หลังจากโควิด

เปน็โรคตดิตอ่เฝา้ระวงัจะเปน็อยา่งไรนัน้ 

นายอนทุนิกลา่ววา่ อยากใหม้องวา่ทกุคน

มาทำางานร่วมกัน นายกฯ ซึ่งเสียสละลง

มาบัญชาการ รวบรวมหน่วยงานต่างๆ   

เขา้ดว้ยกนั เรากม็าดวูา่หากทกุอยา่งกลบั

ไปเปน็ปกตแิลว้ สธ.มัน่ใจวา่ไมต่อ้งพึง่พา

อำานาจของหน่วยงานไหน นายกฯ คง

พิจารณาตามสถานการณ์ ตามรายงานที่

เราให้ความมั่นใจกับนายกฯ

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข (อีโอซี) 

โรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

มีการปรับการประชุมเป็นสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง มีประเมินสถานการณ์รายวันและ

รายสัปดาห์ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ปรบัโรคโควดิ-19 จากโรคตดิตอ่อนัตราย 

เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่ง สธ.จะ

ต้องวางแผนการบริหารจัดการโรคโค

วดิ-19 จนถงึเดอืน ธ.ค.2565 ทัง้เรื่องการ

ควบคุมโรค การดูแลรักษา วัคซีน และ

การประชาสมัพนัธ ์โดยรปูแบบการรกัษา

นั้น จะต้องให้ยารักษาลงไปถึงระดับร้าน

ขายยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มาก

ขึ้น โดยใช้ใบสั่งแพทย์ไปสั่งซื้อยา

ส่วนการรักษานั้น มีการทบทวน

ระยะเวลาการรักษา เพื่อผู้ติดเชื้อที่มี

อาการซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย จากที่ใช้อยู่คือ

การรกัษาตวัคอื 7 วนั และแยกกกัตวัเพื่อ

สังเกตอาการ 3 วัน หรือ 7+3 ที่ประชุม

ไดพ้จิารณาปรบัแนวทางการรกัษาใหม่ให้

เป็น 5+5 คือรักษาตัว 5 วัน แยกกักเพื่อ

สังเกตอาการ 5 วัน ส่วนเรื่องยาโมลนูพิรา 

เวียร์จะเป็นยาหลักในการรักษา

นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรค

โควิด-19 หลังวันหยุดยาวช่วงวันแม่แห่ง

ชาติว่า ช่วงวันหยุด 3 วันท่ีผ่านมา ขอให้

ผู้สูงอายุท่ีมีการร่วมกิจกรรม พบเจอลูก

หลานท่ีกลับไปเย่ียมบ้านท่ีภูมิลำาเนา กิน

ข้าว ขอพร ซ่ึงผู้สูงอายุอาจไม่ได้ฉีดวัคซีน 

หรือฉีดไม่ครบ หรือไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น 

(บูสเตอร์โดส) ขอให้ประเมินอาการ เพราะ

ระยะฟักตัวของโรคส้ันลงเหลือเพียง 2-3 

วัน ดังน้ัน หากลูกหลานพบผลตรวจหา

เช้ือด้วย ATK เป็นบวก ต้องรีบส่งข่าวให้

กลุ่มผู้สูงอายุรับทราบทันที และหากมีการ

เจ็บป่วย เช่น ไข้ อาการทางเดินหายใจน่า

สงสัย ให้รีบตรวจเพื่อดูแลในกลุ่มสูงอายุ

จะได้ลดความเส่ียงท่ีจะมีอาการหนัก การ

รักษาก็มียาท่ีได้ผลดี.

จั
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3บทความ-ในประเทศ

ลายสัปดาหท่ีแลว ภูมิใจไทย กับ ประชาธิปตย ยกทัพ

ทําศึกท่ีภาคใต!

หัวหนาหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย บุกเมือง

กระบ่ีน�าอยู ผูคนน�ารัก กับพังงา จังหวัดบานเกิดหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ประกาศล่ันขอแลนดสไลด 6 จังหวัดฝงอันดามัน 

แบบน้ีเขาเรียกวาเหยียบจมูกกันหรือเปลาก็ไมรู

สวน หัวหนาอูดดา-จุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประชาธิปตย 

ตะลุยจังหวัดสตูล ซ่ึงท่ีน่ีพรรคสถาบันทางการเมืองเคยเปน

แชมปมากอน แตปจจุบันน้ีกลายเปนของ ภูมิใจไทย ไปแลว

จากน้ันเคล� อนขบวนไปจังหวัดสงขลา ซ่ึงท่ีน่ีมีระดับผู

บริหารของพรรคถึง 2 คน ไดแก นิพนธ บุญญามณี รองหัวหนา

พรรคดูแลภารกิจ และ เดชอิศม ขาวทอง รองหัวหนาพรรค

ดูแลภาคใต  

อันท่ีจริงตางฝายตาง

ลงพ้ืนท่ีก็จะไมมีใครสนใจเทา

ไหร  แตแลว โกสุทธ์ิ-สฤษฏ

พงษ เก่ียวของ ส.ส.กระบ่ี พรรค

ภูมิใจไทย ก็เปดศึก ประชาธิปตย 

ตามประสาคูแขงในสนาม

รอนถึง ราเมศ รัตนะเชวง 

ในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปตย 

ตองออกมาปกปองตนสังกัด 

เพราะโดนโจมตีวาประชาธิปตย

ไมมีผลงาน

อีกท้ัง หัวหนาจุรินทร ถูกพาดพิงวาไมมีความรับผิดชอบ

ในการจัดการปญหาตัวผูสมัคร ส.ส.ในพังงาดวย ซ่ึงเขตท่ียังไม

ลงตัวก็คือเขตท่ี “ราเมศ” ประสงคจะลง แวววาพรรคจะตัดสิน

ดวยการทําโพลสํารวจความนิยมในหมูประชาชน  ใครฮอต

สุดคนน้ันก็จะไดลงสมัคร ส.ส.

วนกลับมาท่ีการทําหนาท่ีช้ีแจง โทรโขงราเมศ บอกวา  

การกลาวหาของสฤษฏพงษ คือจุดเร่ิมตนของความขัดแยงใน

เร� องแนวคิด การมากลาวหาวาประชาชนให โอกาสพรรคเกา

มา 30 ป ไมมีผลงาน จุดเร่ิมตนคําพูดมันทําใหเห็นวาเปนการ

เมืองท่ียอนยุคไปมาก และถาไมมาพาดพิงพรรคกอนก็ไมอยาก

จะไปตอบโตใหเสียเวลาและไมเกิดประโยชน

“พ่ีนองชาวปกษใตทราบดีวาประชาธิปตย ไดทําอะไร

ให การวางโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคม รถไฟทางคู ถนน

ส่ีชองจราจร พัฒนารายจังหวัดใหมีศักยภาพในดานการทอง

เท่ียว ราคายาง ราคาปาลม ประชาชนยังจดจําผลงานตางๆ ท่ี

ทําส่ิงดีๆ ใหประชาชนมากมาย ลูกหลานไปโรงเรียนไดด� มนม  

มีอาหารกลางวัน ไดกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ� อการศึกษา  

(กยศ.) อยากถามวาเม� อคร้ังท่ีรัฐบาลทักษิณ รัฐบาลย่ิงลักษณ

เลือกปฏิบัติ จนภาคใตไมไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรงบ

ประมาณ พรรคไหนท่ีตอสู ก็พรรคประชาธิปตยอีกท่ีตอสู  เร� อง

การไมสรางศูนยประชุมท่ีภูเก็ต เร� องถนนหนทางไปภาคใต ท่ี

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรม ถามวาตอนน้ันคนท่ี

กลาวหาพรรคประชาธิปตยไปอยูท่ีไหน”  

มินน่ีเมาธ

ยกทัพจับศึก

ห

ระดมทกุหน�วยชวยกทม.รบัมอืน้าํทวม

‘กฎหมาย’ มิใช ‘เพ� อโจร’

ราเมศ รัตนะเชวง

ายกฯ ประยุทธน่ี ใครก็ไมตองไปหวงทานหรอก!

ถา “ไมแน�จริง” น�ะนะ 

“หน่ึงเดียว” คนน้ี ถูกสารพัดสัตวการเมืองและจอมโจรวิชาการ 

“ฟดจมเข้ียว” แลวลากลงไปกินในนํ้านานแลว

แตเพราะ

........สุจริตคือเกราะบัง ศาสตรพอง

ปญญาประดุจดัง อาวุธ

กุมสติตางโลปอง อาจแกลวกลางสนาม.

น่ันแหละ พวกเข้ียวงาสารพัดสัตว จึงไดแครวมหัว-รวมฝูง ฟาด

หาง ตวัดล้ิน ฮ่ึมแฮ เหาเรา แตเขาไมติด

เพราะเกรง “ตีน”!

มาเด่ียวๆ กลาซะท่ีไหน เห็นแตละทียกมาเปนคอก-เปนฝูง ๑๐๐ 

กวาตัวบาง ๙๙ ตัวบาง 

เม� อวาน เห็นมาอีกฝูง ๕๐ กวาตัว!

บีบใหยุบสภาก็แลว อภิปรายไมไววางใจก็แลว ปนวาทกรรม ๘ 

ปไมมีผลงาน...ออกไป ก็แลว 

ลงถนนกอจลาจลก็แลว ไปรองใหพอพวกมันในตางแดนใหเอา

เร� องสิทธิมนุษยชนกดดันก็แลว

เรียกวารวมหัวเหาจนหมดแรง “หงายทอง” ไปตามๆ กัน ลุงตู

ก็ยังยืนโชวน�องอยูแบบชิลๆ

ตอนน้ีรวมฝูงกันปลุกประเด็น ๒ ยาม คืน ๒๓ สิงหาเปง.....

ลุงตูตองชูมือท้ัง ๒ ขางเหนือหัว ลุกจากเกาอ้ีนายกฯ  เดินออก

ไปจากทําเนียบ

เพราะลุงตูเปนนายกฯ “คสช.ตามรัฐธรรมนูญช่ัวคราว” เม� อ 

๒๔ สิงหา ๕๗ ดังน้ัน เม� อถึง ๒๔ สิงหา ๖๕  ถือวา “ครบ ๘ ป” แลว

ฉะน้ัน อยูตอไมได เพราะ....

รัฐธรรมนูญ ป ๖๐ มาตรา ๑๕๘ วรรคส่ี ท่ีบอกวา

“นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกินแปดปมิได 

ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม  แตมิใหนับรวม

ระยะเวลาในระหวางท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปหลังพนจากตําแหน�ง”

ประเด็นน้ี มีความเห็นหลากหลาย แบงเปน ๒ ฝาย 

คือ ฝายท่ีบอกวา ๒๔ สิงหาน้ี ครบ ๘ ป ตองออกไป  นับจาก

รัฐธรรมนูญช่ัวคราว

และฝายท่ีบอกวา ตองโน�น ป ๒๕๗๐ จึงจะครบ ๘ ป  นับตาม

รัฐธรรมนูญ ๖๐ คือ ฉบับปจจุบัน 

สรุปวา ประเด็นน้ี มีการตีความแตกตางกันไปหลายนัย ดังน้ัน 

ตามเสนทางกฎหมายก็คือ

ตองสงให “ศาลรัฐธรรมนูญ” พิจารณาวินิจฉัย วา 

๘ ปของนายกฯ ในท่ีน้ี....

หมายถึงใหนับต้ังแตวันท่ี ๙ มิ.ย.๖๒ ท่ีพลเอกประยุทธไดรับ

ไอ โทนาฟจึงเรงสมุนใหรุมเราเหากระโชก ถึงข้ันสรางกระแส

 นายกฯ จะ “ยุบสภา”!?

ทานจะไปยุบทําเก๊ียะอะไร ปลอยใหพวกมึงหลอก “หัวหนา

ครอบครัวใหญ” ไปเซ้ิงเปนผีบาเขาสิงไปเร� อยๆ  ขําดีจะตาย

แตก็อยากให “เก็บอาการ” กันบาง อยาใหความอยาก ความอิจฉา

ริษยาลนนอกหนากันมากนัก

เร� อง ๘ ปนายกฯ น้ัน........

ความจริง ผมพูดหลายคร้ังแลว ก็น่ันแหละ เม� อบอกวา ๘ ป ตอง

ตามรัฐธรรมนูญ ๖๐ ก็วาเปนพวกนายกฯ

ใครท่ีบอก ๘ ป นายกฯ ตองนับต้ังแตรัฐธรรมนูญช่ัวคราว ฉะน้ัน 

๒๔ สิงหา ๖๕ ก็จะครบ ๘ ป ก็วาเปนพวกโทนาฟ

มันกลายเปนเร� อง “ตาบอดคลําชาง” ไปแลว 

จับงวงก็วาชาง จับหางก็วาชาง ฉะน้ัน ฟง “ศาลรัฐธรรมนูญ” น่ัน

แหละ ดีท่ีสุด และเปนท่ียุติ

เห็นขาววามี ๕๑ ’จานนิติศาสตร หลายมหา’ลัย ทําจดหมาย เสนอ

ประเด็น ๘ ป ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ 

วาพวกเขาในฐานะ ‘จานนิติศาสตร เห็นตรงกันหมดแลว วาเร� อง

น้ี มันตองออกแนวทางน้ี..น้ี

ผมวา เสรอ “บองต้ืน-บองตัน” แทๆ !

ไมตาง “ก้ิงกา-แมงปอง” ผงกหัว ชูหาง อวดอาง เกงกลาฤทธี กับ

พญาจงอาง

ใจเย็นๆ รอใหนางพญานักเซ้ิงเขาพาพอกลับบานใหไดกอน เขา

อาจต้ังใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางหรอก เพราะผลงานคร้ังน้ี 

เขาตามาก!

ความจริง เร� องการนับเวลาการดํารงตําแหน�งนายกฯ น้ัน วาจะ

นับตามรัฐธรรมนูญฉบับไหน ถาอานรัฐธรรมนูญดวย “ใจเท่ียง” ก็จะรู วา 

ในรัฐธรรมนูญ ป ๖๐ มีบอกไว โดยยึดโยงจากมาตราสูมาตรา

ชัดเจน ไมตองตีความดวยซํ้า 

ผมอานท่ี ส.ว. “เสรี สุวรรณภานนท” โพสตเฟซ มีส� อหลายฉบับ

นําเสนอเปนขาว ผมเห็นคลอยตามกับทาน

บอกกอน ผมน�ะ “ต่ิงนายกฯ” แต ส.ว.เสรี ทานไมไดเปน 

เห็นทานอภิปรายสับหนาแงนายกฯ “ตรงไป-ตรงมา” ในรัฐสภา

หลายคร้ัง 

ทานเปนนักกฎหมาย การโพสตเร� องน้ี ทานโพสตบนบรรทัดฐาน 

“เข็มทิศ” กฎหมายลวนๆ อยากใหอานกันดู

............................

นายเสรี สุวรรณภานนท

“การนับระยะเวลา 8 ป ของการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี วิธี

การนับระยะเวลาการพนจากตําแหน�งของนายกรัฐมนตรีไวใน รธน. ป 

2560 ชัดเจน เปนการเฉพาะไวแลว ดังท่ีไดบัญญัติไวใน รธน. ป 2560  

มาตรา 170 วรรคสอง ท่ีบัญญัติวา

‘นอกจากเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตาม

วรรคหน่ึงแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง เม� อ

ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 158  วรรคส่ี ดวย’

ซ่ึงตาม รธน.ป 2560 มาตรา 158 วรรคส่ี  บัญญัติไววา ‘นายก

รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกินแปดปมิได ท้ังน้ี ไมวาจะ

เปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม แตมิใหนับรวมระยะเวลาใน

ระหวางท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปหลังพนจากตําแหน�ง’

ดังน้ัน การนับระยะเวลา 8 ป ของการดํารงตําแหน�งของนายก

รัฐมนตรีตามท่ีพูดถึงกัน 

จึงตองนับระยะเวลา ตาม รธน. ป 2560 มาตรา  170 วรรค

สอง ประกอบมาตรา 158 วรรคส่ีดังกลาว 

ไมใชไปนับเวลาตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) หรือฉบับอ� นๆ 

เพราะ รธน.ป 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ไดบัญญัติให

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง เม� อครบกําหนดเวลา

ตามมาตรา 158 วรรคส่ี ของ รธน. ป 2560 เปนการเฉพาะไวแลว

สวนบทเฉพาะกาล ตาม รธน. ป 2560 มาตรา  264 เปนเร� อง

ของการใหคณะรัฐมนตรีตาม รธน. (ฉบับช่ัวคราว) 2557 ทําหนาท่ีตอ

ไปเปนคณะรัฐมนตรี ตาม รธน. ป 2560 ไมเก่ียวกับการนับระยะเวลา

การดํารงตําแหน�งของนายกรัฐมนตรี 

เพราะการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน�งของนายกรัฐมนตรี 

ไดมีบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ใน รธน. ป  2560 มาตรา 170 วรรค

สอง ประกอบ มาตรา 158  วรรคส่ีไวชัดเจนแลวเชนกัน

สวนความเห็นคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญบางทานท่ีเสนอ

ความเห็นไวอยางไร 

ก็จะขัดกับ รธน.ป 2560 มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 

158 วรรคส่ีไมได

ความเห็นขางตน เปนความเห็นในขอกฎหมายลวนๆ  ไมเก่ียว

กับความชอบ โกรธ เกลียด หรือฝายใด 

ซ่ึงไมวาใครจะมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองนับระยะเวลา 8 

ป ตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 และมาตรา 158 บัญญัติไวเชนน้ี

ดังน้ัน ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

ก็คงตองนับ 8 ป นับแตวันประกาศแตงต้ังตาม รธน.ป 2560 

มาตรา 158 วรรคส่ี เม� อวันท่ี 9 มิถุนายน  2562 เปนตนไป”

.............................

ก็ฝากพวกหองสมุด “Think แผล็บๆ” ซ่ึงลวนกูรูกฎหมายรับ

ใชทักษิณ จะพูดอะไร-สัมภาษณอะไร อยายกเฉพาะบางคํา-บางตอน 

และบางมาตรามาพูด ใหคนหลงผิด

ไมเชนน้ัน กูรูกฎหมาย จะกลายเปน “เพชฌฆาตนิติธรรม”!

โปรดเกลาฯ ข้ึนเปนนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญป ๖๐ 

หรือเร่ิมนับต้ังแตเปนนายกฯ คสช.ตามรัฐธรรมนูญช่ัวคราว เม� อ 

๒๔ สิงหา ป ๕๗?

ตอนน้ี ก็มีบางฝายย� นเร� องถึงผูตรวจการแผนดินเพ� อสงตอศาล

รัฐธรรมนูญบางแลว และฝายคานก็กําลังย� นตอศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน 

ในวันน้ี-พรุงน้ี

ก็เปนไปตามครรลอง ไมมีใครวาอะไร ท้ังนายกฯ เองทานก็ยินดี 

ปรารถนาใหเปนเชนน้ัน คือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เม� อพิจารณาวินิจฉัยออกมาวา......

๘ ป นับจากรัฐธรรมนูญฉบับไหน ครบปไหน วันไหน เม� อไหร

นายกฯ ก็จะปฏิบัติตามน้ัน ไมเก่ียงงอน โตแยงใดๆ

วาครบแลว..ก็ออก

วายังไมครบ ก็อยูตอ!

งายๆ แคน้ี ไมมีปญหาอะไรยุงยาก ท่ีดูวายุงยาก และท่ีวุนวายมาก

เร� อง-มากราวจนตัวซ้ี-ตัวส่ัน ไมใชตัวนายกฯ หรือรัฐบาล

แตเปนพวกแส กระสัน เสือก อิจฉา-ริษยา เห็นเขาเปนนายกฯ 

ทําไดดีเกินหนา และไมมาประจบประแจงเล้ียงหมาปลอกคอมหา’ลัย 

เหมือนบางนายกฯ ก็อยากใหออกไป

 ท้ังฝายคานอดแหง-อดแลง “โกงเอามาแบงกัน” ไมไดมา ๘ ป ท้ัง

พาผีกลับบานก็ยังไมได 

ขืนไมดันกนใหลุกจากเกาอ้ีไวๆ ปลอยใหเปนนายกฯ ตอในเทอม

เลือกต้ังใหมอีก ๔ ป ลูกเมียสมุนหมา คงจะบอกวา “๘ ปแลวท่ีอดอยาก 

ยังจะอีก ๔ ป แบบน้ี เห็นทีตองเอาจับปงไปจํานํากินเปนแน�”!

น่ีแหละ.....

พวกท่ีเดือดรอนแทนนายกฯ ในประเด็น ๘ ป ท้ังท่ีเจาตัวแทๆ  คือ

นายกฯ ไมเห็นเขาเดือดรอน!?

อิจฉา ท่ีนายกฯ จะเดนเกินหนา เปนประธาน  APEC น่ันดวยม้ัง 

น

ยงค ถนนเอกมัย หลังจากที่

ชวงค่ําวันที่ 15 ส.ค.ฝนตกหนัก

ทั่วกรุงเทพฯ ตอเน� องเปนเวลา

นาน โดยเฉพาะในโซนกรุงเทพฯ 

ตะวันออก วัดปริมาณฝนสูงสุด

ไดที่เขตประเวศ 144 มิลลิเมตร 

รองลงมาที่เขตพระโขนง 120  

มิลลิเมตร และเขตบางนา 100 

มิลลิเมตร ทําใหเกิดปญหาน้ํา

ทวมขังในหลายพื้นที่ พบวา

ปญหาสําคัญในการระบายน้ํา 

คือ ขยะถุงพลาสติกตางๆ ไหล

มาอุดตันทางลงของน้ําบริเวณ

ทอระบายน้ํา ทําใหน้ําเออลน

ทวมถนน บานเรือน 

ผูวาฯ กทม.มีความหวงใย

โดยเฉพาะบริเวณเสนเลือดฝอย

ในซอยและชุมชนตางๆ ที่ ได

รับผลกระทบ ซึ่งจะไมมีขอมูล

และตัววัดอยูในระบบหลักของ

ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ํา

ทวม ปญหาคลองยอยตางๆ ซึ่ง

เปนเสนทางระบายน้ําที่สําคัญ 

ทั้งนี้ ไดเรียกผูอํานวยการ 6 เขต

มารวมหารือ ไดแก เขตประเวศ, 

เขตพระโขนง, เขตคลองเตย, 

เขตวัฒนา, เขตบางนา และเขต

สวนหลวง ซึ่งสวนใหญเขาใจ 

สํานักงานเขตก็ทํางานเต็มกําลัง 

โดยนํารถออกมารับประชาชน

เขาพื้นที่ รวมถึงมีรถทหารเขา

มาชวยที่ซอยพัฒนาการ 58 

ดวย 

นายชัชชาติกลาวตอวา 

สําหรับสถานการณวันที่ 16  

ส.ค.ไดเตรียมรับมือและตอง

ประเมินอีกครั้ง เพราะอาจจะมี

ฝนและอาจจะตกหนักกวาเม� อ

วาน ซึ่งน้ําขึ้นมาเยอะและเรา

ก็พรองน้ําไดอยางดีกอนที่ฝน

ตก โดยน้ําในคลองแสนแสบลด

ลงไปประมาณ 70 เซนติเมตร 

แตเม� อฝนตกหนักก็ทําใหน้ําขึ้น

สูงมาก ซึ่งกรุงเทพฯ เตรียมขอ

ความรวมมือกับทุกหน�วยงาน

“จะพยายามปรับปรุงใหดี

ขึ้น แตชาวบานก็เขาใจเน� องจาก

ฝนตกหนักเปนเหตุสุดวิสัย และ

ขอใหเจาหนาที่ลงพื้นที่อยาง

รวดเร็ว ชวยกันอยางเต็มที่ 

และกรณีน้ําทวมซ้ําซากในโซน

ตะวันออกของกรุงเทพฯ อาจ

ตองหาแกมลิงของเอกชนมาใช

ชั่วคราว แตจุดที่มีการแกปญหา 

เชน วัดศรีเอี่ยม  ประชาอุทิศ 

ลาดพราว 64 สถานการณ

น้ําดีขึ้น แตอาจตองใชเวลา

จะพยายามแก ไปตามเหตุ

จําเปน และพยายามอยาใหเกิด

ซ้ํา สวนโซนศรีนครินทรตอง

ดูรายละเอียด เน� องจากมีการ

กอสรางเขาไปเกี่ยวของ คืนวัน

ที่ 16 ส.ค.จะโฟกัสที่บริเวณถนน

เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร 

และอุดมสุข ซึ่งเปนจุดเปราะ

บาง ขณะนี้มีแกมลิง และ

บริเวณบึงหนองบอน  แตอาจจะ

หางจากบริเวณดังกลาว” นาย

ชัชชาติกลาว. 

รัฐสภา • “วุฒิสภา” ไฟเขียว 

“พล.ต.อ.ณัฐธร” นั่ง กสทช.  

สวน “อภิรัฐ” กินแหว

ในการประชุมวุฒิสภา 

(สว.) ไดมีการพิจารณาบุคคลผูได

รับการเสนอช� อใหดํารงตําแหน�ง

ในคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ตามที่คณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) สามัญตรวจสอบประวัติ

ความประพฤติ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ

การเสนอช� อใหดํารงตําแหน�ง

กรรมการ กสทช.โดยเปนการ

ประชุมและลงคะแนนลับ ผล

ปรากฏวาวุฒิภาไมใหความ

เห็นชอบ ใหนายอภิรัฐ ศิริธรา

ธิวัตร อาจารยประจําสาขา

วิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ซึ่งเปนบุคคลผูไดรับ

การเสนอช� อใหดํารงตําแหน�ง

กรรมการ กสทช. (ดานกิจการ

โทรคมนาคม) ใหเปนกรรมการ 

กสทช.ดวยคะแนน 137 ตอ 18 

คะแนน และไมออกเสียง 24 

คะแนน 

ขณะที่ผลการลงคะแนน

บุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้

ดํารงตําแหน�งกรรมการ กสทช.

(ดานอ� นๆ ที่จะยังเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช.

(ดานกฎหมาย))  คือ พล.ต.อ.ณัฐ

ธร เพราะสุนทร ขาราชการ

บํานาญ สังกัดสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (สตช.) ผลการออก

เสียงปรากฏวา ที่ประชุมให

ความเห็นชอบดวยคะแนน 

146  ตอ 24 คะแนน และไม

ออกเสียง 9 คะแนน จึงถือวา 

พล.ต.อ.ณัฐธรไดรับความเห็น

ชอบจากวุฒิสภา เน� องจากได

รับคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง

ของ ส.ว.ที่มีอยู.

คุมตัว‘เสี่ยยศ’คนบาน

หาหลักฐานเจาของผับ
ชลบุรี • “เสี่ยยศ” ผับ MOUN-

TAINB มอบตัวสูคดี ตร.คาน

ประกันนอนคุก เผยตกใจทั้งชีวิต

ไมเคยเจอแบบนี้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 

นายสมยศ ปนประสงค หรือ

เสี่ยยศ ผูตองหาตามหมาย

จับศาลจังหวัดพัทยาในความ

ผิด  2 ขอหา ฐานกระทําโดย

ประมาทเปนเหตุใหผูอ� นถึงแก

ความตายและอันตรายสาหัส 

และรวมกันตั้งสถานบริการโดย

ไมไดรับอนุญาต ไดเดินทางมา

พรอมทนายความเขามอบตัวตอ  

พ.ต.อ.เอกภพ อินทวิวัฒน รอง 

ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการ

แทน ผกก.สภ.พลูตาหลวง 

ณ สภ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.ท.เดชชนะ 

อํานาจมั่นคง รองผูกํากับการ 

(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง 

เจาของคดีรับเร� อง สืบเน� องจาก

เหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม

ผับ MOUNTAINB มีผูเสียชีวิต

แลวมากถึง 19 ราย และบาด

เจ็บ 36 ราย หลังเกิดเหตุ วัน

ที่ 6 ส.ค.ศาลจังหวัดพัทยา ได

ออกหมายจับนายพงศศิริ ปน

ประสงค หรือเสี่ยบี อายุ 27  ป 

เจาของผับซึ่งเปนบุตรชายของ

เสี่ยยศ

ทั้งนี้ ตํารวจไดสืบทราบ

และมีพยานหลักฐานขอมูล

ความเช� อมโยงวา เสี่ยยศเปน

เจาของผับตัวจริง แตใชช� อเสี่ย

บี บุตรชาย ในการดําเนินกิจการ

แทน จึงนําไปสูการออกหมาย

จับเสี่ยยศ เบื้องตนตํารวจชั้น

พนักงานสอบสวนไดคัดคานการ

ประกันตัว คุมขังรอการสงฝาก

ขังศาลจังหวัดพัทยาชวงเชาของ

วันที่ 17 ส.ค.65 สวนจะไดรับ

การประกันตัวหรือไมนั้นอยูใน

ดุลพินิจของศาลจะพิจารณา

ด า น เ สี่ ย ยศขณะถู ก

ควบคุมตัว มีทาทีตึงเครียดอยาง

มาก พรอมเปดใจตอส� อวา รูสึก

ตกใจในเร� องคดีและหลังถูกออก

หมายจับอยางมาก เพราะทั้ง

ชีวิตไมเคยเจอเหตุการณเชนนี้ 

สวนเร� องคดีตองคอยเปนคอย

ไป กอนทิ้งทายดวยคําวา “ผมก็

รักลูกของผม” จากนั้นเจาหนาที่

ตํารวจไดคุมตัวไปทําการตรวจ

คนคฤหาสนที่พัก เลขที่ 14/72  

ซอยธรรมวิทยา ม.2 ต.สัตหีบ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ� อหาหลัก

ฐานเช� อมโยงกับการเปนเจาของ

ผับ MOUNTAINB

ดานนายอนุชา วงศศรี

รัตน ทนายความของเสี่ยบี เผย

วา หลังเสี่ยยศรูวาถูกออกหมาย

จับก็ไมเคยคิดหลบหนี กําลัง

หาเงินชวยลูก กอนติดตอเขา

มอบตัวเพ� อแสดงความบริสุทธิ์

ใจ พรอมที่จะใหการตามความ

เปนจริง ยืนยันวาที่ผานมา

ลูกชายและลูกสะใภเปนคนดูแล

ผับแหงนี้ โดยใชเงินที่ทั้งคูรวม

ทํามาหากินและเก็บหอมรอม

ริบ มาจากน้ําพักน้ําแรงของทาน

เอง ไมใชเปนเงินเสี่ยยศแตอยาง

ใด เบื้องตนเสี่ยยศยังไมไดมอบ

หมายใหดูแลคดี เพียงแคมาขอ

คําแนะนําเทานั้น แตคงใหการ

ปฏิเสธขอกลาวหา และพรอม

ขอประกันตัวเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรม.

ตร.บํานาญนั่งบอรด‘กสทช.’

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายก                                                     

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปด

เผยวา ไดรับรายงานจากสํานัก  

งานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ส

ทนช.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได

สั่งการเพิ่มเติม 13 มาตรการ

ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของนําไป

เปนแนวทางปฏิบัติ แตวันนี้ฝน

ตกมากเกินขีดความสามารถ

ในการระบายน้ําทางธรรมชาติ 

ทําใหน้ําเออทวมสงผลกระทบ

ต่อบ้านที่อยู่ริมตลิ่ง เมื่อตลิ่ง

พังบานก็พังไปดวย วันนี้ ได

สั่งการใหเตรียมมาตรการไว

รองรับ รวมถึงบานที่อยูใกลที่

สูง เชนภูเขาที่เปนทางน้ําไหล

ผาน ถึงแมกรมอุตุนิยมวิทยา

จะรายงานมาหลายอยางก็

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอด

เวลา  เพราะอากาศผันผวน 

หลายประเทศก็เดือดรอน เชน 

เกาหลีใตซึ่งน้ําทวมหนักอยางที่

ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ประเทศใน

แถบยุโรปอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

ตองเตรียมตัวเองใหพรอมวาจะ

อยูกับธรรมชาติอยางไรตองมอง

ในภาพรวมดวย

นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา นายก

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ สั่งการ มท.ประสาน กทม.รับมือน้ําทวม

แลว แนะทุกคนตองเตรียมพรอมอยูกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง 

“ชัชชาติ” ถก 6 เขตรับมือเรงพรองน้ําในคลอง หาแกมลิงเอกชน

ลดผลกระทบดานตะวันออกของกรุงเทพฯ  

นายอนุชา สะสมทรัพย รองหัวหนาพรรคชาติไทยพัฒนา  นํานายศุภโชค ศรีสุขจร หรือ ส.จ.ฟลม มา

สมัครเปนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา และเปนวาที่ผูสมัคร ส.ส.นครปฐม โดยมี น.ส.กัญจนา ศิลป

อาชา หัวหนาพรรคชาติไทยพัฒนา และแกนนําพรรครวมตอนรับ

รัฐมนตรีกําชับใหกระทรวง

มหาดไทยประสานกับกรุงเทพ 

มหานคร เตรียมความพรอม

ของเจาหนาที่ อุปกรณและ

เฝาระวังจุดเสี่ยง ใหความ

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

เสี่ยง ประชาชนที่อยูนอกแนว

คันกั้นน้ํา แนวเขื่อนชั่วคราว 

และประชาชนที่อยูริมคลอง 

ในพื้นที่ เขตหนองจอกและ

เขตลาดกระบัง เตรียมขนยาย

สิ่งของใหอยูที่สูง และติดตาม

สถานการณน้ําอยางใกลชิดจาก

กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือดวย

ผูส� อขาวรายงานวา เม� อ

เวลา 05.00 น. นายชัชชาติ  

สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม.ไดนั่ง

ซอนทายรถจักรยานยนตตรวจ

ติดตามสถานการณบริเวณถนน

พระรามที่ 4 ซอยปรีดีพนม
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด ภายหลังที่ประชุม

ร่วมรัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ล้มการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อสูตรหาร 500 รวมหัวทำาให้สภาล่มเพื่อให้

ลงมติไม่ทันกรอบเวลา 180 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา ระบุว่า “ตาม

หนังสือที่อ้างอิงได้แจ้งจัดส่งร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดัง

กล่าวต่อ กกต. เพื่อให้ความเห็นตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 132 นั้น ขอ

เรียนว่า กกต.โดยเสียงข้างมากไม่มี

ข้อทักท้วงต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่อย่างใด” ก็คือ 

กกต.ยืนยันในหลักการเดิมหาร 100 

แต่ยังต้องรออีก 5 วัน หาก นพ.ระ

วี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะแกนนำาพรรคเล็ก 

รวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะเป็นการชี้ชะตา

ขั้นสุดท้าย...•

ส่วนแกนนำาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั้ง พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า พปชร. นาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

และรองหัวหน้า พปชร. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค ตีมึนว่าพรรค พปชร.ไม่

ได้สั่งให้ ส.ส.โดดร่ม แต่ ส.ส.พปชร.มีผู้ไม่มาแสดงตน 88 

คน จากทั้งหมด 97 คน มาแสดงตนแค่ 9 คน เป็นหลักฐาน

ประจานความกลับกลอก เล่นการเมืองสองหน้าของ พปชร.ที่

ดูถูกประชาชนว่ารู้ไม่เท่าทัน ระวังประชาชนจะสั่งสอนเข้าสัก

วัน...•

ควันหลงการเล่นการเมือง ทำาลายศรัทธาประชาชน 

มาดามเดียร์-น.ส.วทันยา บุนนาค รับไม่ได้ ประกาศลาออก

จากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.                                                       

ทำาให้ นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ที่มี

อันดับ ส.ส.บัญชีราย ลำาดับที่ 27 ต่อ

จาก น.ส.วทันยา จะได้เลื่อนขึ้นเป็น 

ส.ส. โดยนายธนกรต้องเลือกอย่างใด

อย่างหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวพร้อมจะทำาหน้าที่ 

ส.ส.ก็ต้องทิ้งเก้าอี้โฆษก ตัวเต็งที่จะ

มาแทนคือ อ้น-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อดีตรองโฆษกพรรค พปชร. อาจจะ

เป็นรองโฆษกหรือขึ้นชั้นเป็นโฆษกรัฐบาล เพราะคุณสมบัติ

และผลงานเธอเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่ผ่านมาได้

ชี้แจงและตอบโต้แทนรัฐบาลด้วยข้อมูลที่หนักแน่น มีหลักการ

และเหตุผลเข้าเป้าที่สุด...•

ปมการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกินวาระ 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา บรรดากองเชียร์และกอง

แช่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างยกหลักกฎหมายมาอธิบายสร้างความชอบ

ธรรมให้ตัวเอง จะบอกว่าทั้ง 2 ฝ่ายทำาตัวเป็นตุลาการเสียเอง

ก็ไม่ผิด ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ได้ฤกษ์วันที่ 17 ส.ค. เวลา 13.00 น. ยื่นให้นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อยืนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

พร้อมบอกว่า “หลังจากเอเปกเขาจะยุบสภา เพราะเขาได้

ประโยชน์มากในการกวาดต้อน ส.ส.ที่ย้ายพรรคได้ เพราะช่วง

นั้น ส.ส.ย้ายพรรคได้ทันทีโดยไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม สามารถ

สังกัดพรรคการเมืองใหม่ภายใน 30 

วัน” ก็ต้องจับตาสถานการณ์การเมือง

ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อยู่ที่ใคร

จะชิงไหวชิงพริบเพื่อความได้เปรียบ

ทางการเมืองของตัวเอง...• 

เป็นไปตามคาด เหตุ

โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ผับ 

MOUNTAIN B เจ้าของที่แท้จริง

ไม่ใช่ นายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ หรือ 

เสี่ยบี เด็กหนุ่มอายุ 27 ปี ล่าสุด 

นายสมยศ ปั้นประสงค์ หรือ “เสี่ย

ยศ” อายุ 55 ปี พ่อของเสี่ยบี เข้ามอบตัวที่ สภ.พลูตาหลวง 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในความผิดฐานกระทำาโดยประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัส และร่วมกันตั้ง

สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากตำารวจได้สืบทราบ

และมีพยานหลักฐานข้อมูลความเชื่อมโยงว่า “เสี่ยยศ” เป็น

เจ้าของผับตัวจริง ซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็จะรู้หมด

ว่าเชื่อมโยงถึงใครบ้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับส่วยสถาน

บันเทิงเถื่อน เว้นแต่จะตัดตอนแค่เสี่ยยศ!...•

ไ

เป็นหลักคำาสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า 

ความจริงอันประเสริฐ มีอยู่สี่ประการ ได้แก่ ทุกข์ คือ ความ

ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ, สมุทัย คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุ

เกิดแห่งความทุกข์, นิโรธ คือ ความดับทุกข์หรือดับปัญหา

ต่างๆ, มรรค คือ ข้อปฏิบัติที่ทำาให้พ้นจากความทุกข์หรือ

ปัญหาต่างๆ.

อริยสัจ 4

อิทธิพร 

บุญประคอง 

สมยศ 

ปั้นประสงค์

ธนกร 

วังบุญคงชนะ 

แซมซาย

ลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ล่มตามนัด 

จากผลคำาสั่งพิเศษที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรของบิ๊กการเมือง

ในรัฐบาลและป่ารอยต่อฯ ที่ส่งถึง ส.ส.พลังประชารัฐและ

สมาชิกวุฒิสภาในสังกัด

จนสุดท้ายสูตร 500 หารปาร์ตี้ลิสต์ และหลัก ส.ส.พึงมี ในร่าง 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ของรัฐสภา ก็แท้งกลางห้องประชุม

รัฐสภา 

ทำาให้สูตร 100 หารคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ไม่มีเรื่องของ ส.ส.พึง

มี ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เพราะเมื่อร่าง กม.เลือกตั้งของ     

กรรมาธิการฯ ถูกสอยร่วง ไม่สามารถพิจารณาออกมา                                                                 

ได้ทันเดตไลน์ 180 วัน คือ 15 สิงหาคม ที่เป็นวันสุด 

ท้าย ทำาให้สูตร 100 หารตามร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะกลายเป็นกฎ 

หมายเลือกตั้ง ส.ส.ที่ถูกนำามาใช้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น 

เพราะดูแล้วเส้นทางต่อจากนี้ หากจะโดนสกัด

ก็เหลือเพียงแค่ด่านเดียวคือศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

เพราะยังไงเมื่อประธานรัฐสภาส่งไปยัง กกต. ทาง กกต.

ที่เป็นเจ้าของร่างเองก็ต้องเห็นชอบแบบไม่มีข้อท้วงติง 

ขณะที่การลุ้นในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ ที่กลุ่มพรรค

เล็กบอกว่าจะเข้าชื่อกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ง่าย ทั้ง

การรวบรวมรายชื่อให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา คือไม่

น้อยกว่า 73 คน เพื่อยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอ

ให้วินิจฉัยว่าร่างดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งแค่

หารายชื่อให้ครบก็ยากแล้ว เพราะตอนนี้ ส.ส.พรรค

เล็กเอง บางส่วนก็เริ่มถอดใจแล้วว่าน่าจะสกัดได้ยาก แม้กลุ่มพรรค

เล็กจะมองว่าร่างดังกล่าวยังอาจพลิกได้ เพราะอาจขัดมาตรา 93 

และ 94 ในเรื่อง ส.ส.พึงมี แต่หลายคนก็มองว่าโอกาสพลิกในชั้นศาล

รัฐธรรมนูญยังพอมี แต่ก็ลุ้นเหนื่อย เพราะว่าไปแล้วสูตร 500 หารยัง

เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญมากกว่า 

เมื่อดูสภาพการณ์ตอนนี้ ทำาให้ถึง ณ ตอนนี้ มันก็มี โอกาส

สูงที่การเลือกตั้งรอบหน้า จะเป็นระบบบัตรสองใบ และหาร 100 

คะแนนปาร์ตี้ลิสต์

ซึ่งก็เคยใช้มาแล้วกับการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2544, 2548, 

2554 อันเป็นระบบที่ทำาให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทุกครั้ง

จึงไม่แปลกที่เมื่อสุดท้าย 100 หารพลิกกลับมาได้ จะทำาให้เพื่อ

ไทยและทักษิณ ชินวัตร มั่นใจมากขึ้นว่า ด้วยกติกาแบบบัตรสองใบ

และหาร 100 โดยไม่มีเรื่อง ส.ส.พึงมี จะทำาให้เพื่อไทยมีโอกาสชนะ

เลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์  

หากสุดท้ายระบบ 100 หารปาร์ตี้ลิสต์ ที่เป็นระบบซึ่งเอื้อกับ

พรรคขนาดใหญ่และกลางเป็นหลัก ถูกนำามาใช้กับการเลือกตั้ง 

สิ่งที่น่าสนใจก็คือการพลิกแพลง ปรับตัวของพรรคแบบ SML 

พวกพรรคขนาดเล็กจนถึงพรรคตั้งใหม่ ที่แกนนำาแยกตัวออกมาจาก

พรรคการเมืองอื่น ที่ส่วนใหญ่เปิดตัวมาภายในช่วง 1-2 ปีนี้ ที่หลาย

พรรคก็เห็นแนวทางชัดเจนว่าตัวผู้สมัครระบบเขต

ชื่อ-ชั้น-ทุน-กระสุนดินดำา-กระแสในพื้นที่และส่วนกลาง

เป็นรองพรรคอื่นหลายขุม 

ยิ่งพรรคไหนไม่ได้คุมอำานาจรัฐ หรือใกล้ชิดฝ่ายขั้วรัฐบาลที่จะ

มาช่วยสนับสนุน ทำาให้ โอกาสจะได้ ส.ส.เขต พอมีบ้าง แต่ก็น่าจะไม่

เยอะ เรียกได้ว่าเห็นแววเป็นพรรคเล็กมาแต่ไก่โห่  

เพราะจากเดิม หากออกมาเป็น 500 หาร และมีเรื่องของ 

ส.ส.พึงมี ยังพอทำาให้ได้ลุ้นปักธงพรรคมี ส.ส.ในสภาได้บ้าง โดย

เฉพาะจากระบบปาร์ตี้ลิสต์ แม้จะมีตัวเลขลดลงจากตอนเลือกตั้งปี 

2562 ที่มี 150 คน ลดมาเหลือ 100 คน 

เพราะใช้ค่ากลางในการคำานวณอยู่ที่ประมาณ 70,000-80,000 

คะแนน แต่พอเป็น 100 หาร ตัวเลขขั้นต่ำา หากคิดจากค่าเฉลี่ย

คนไทยที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะขยับที่ร่วมกว่าสามแสน ยิ่งคนออก

มาเลือกตั้งมากก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก อาจแตะระดับ 360,000-370,000 

คะแนนต่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน 

อย่างตอนเลือกตั้งปี 2562 ที่เป็นระบบบัตรใบเดียว และ กกต.

ใช้ฐานคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่ประมาณ 71,000 คะแนน และ

มีการปัดเศษจนทำาให้มีพรรคการเมืองในสภาหลังเลือกตั้งรวม 27 

พรรค ที่พบว่ามีพรรคการเมืองได้คะแนนเกินสามแสนคะแนนแค่ 11 

พรรคเท่านั้น จาก 27 พรรค โดยพรรคที่มาอันดับ 11 คือ รวมพลัง

ประชาชาติไทย หรือรวมพลังในปัจจุบัน ซึ่งมีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

เป็นหัวหน้าพรรค ที่ได้คะแนน 416,324 จนได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 4 คน 

แต่หากเป็นแบบ 100 หาร ก็เท่ากับมีปาร์ตี้ลิสต์แค่คนเดียว 

และมี 10 พรรคที่ได้คะแนนไม่ถึง 7 

หมื่นด้วยซ้ำา แต่ก็ได้ที่นั่งในสภาพรรคละ 1 คน 

คือ ประชาภิวัฒน์, พลังไทยรักไทย, ไทยศรีวิ

ไลย์, ประชานิยม, ครูไทยเพื่อประชาชน, ประชา

ธรรมไทย, ประชาชนปฏิรูป, พลเมืองไทย, 

ประชาธิปไตยใหม่, พลังธรรมใหม่, ไทรักธรรม 

ซึ่งตอนนี้บางพรรคก็แปรรูปยุบรวมไปอยู่พรรค

ใหญ่แล้ว เช่น ประชาชนปฏิรูปของไพบูลย์ นิติ

ตะวัน ที่ไปอยู่พลังประชารัฐ เป็นต้น และเชื่อว่า

พรรคเล็กเหล่านี้ ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็กำาลังมองหา

ทางหนีทีไล่อยู่

รวมถึงพรรคเล็กอื่นๆ เช่น พลังท้องถิ่น

ไท ของชัชวาลล์  คงอุดม หรือชัช เตาปูน, 

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยของดำารงค์ พิเดช 

เป็นต้น แกนนำาก็คงกำาลังคิดอยู่ว่าจะปรับ

ตัวอย่างไรเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง จะทำาพรรคต่อหรือ

จะไปอยู่พรรคอื่น 

ขณะที่บางพรรคเล็ก เช่น พลังปวงชนไทย ที่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

1 เก้าอี้ ก็ชิงเซ้งกิจการให้บิ๊กน้อย พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ไปเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นรวมแผ่นดินไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดู

อาการแล้วก็น่าจะไปลำาบากเช่นกันสำาหรับพรรคน้องรักบิ๊กป้อม พล

เอกประวิตร ที่เจอ 100 หารเข้าไป 

เช่นเดียวกับพรรคเกิดใหม่ทั้งหลาย เช่น พรรคกล้าของกรณ์ 

จาติกวณิช, ไทยภักดีของหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม, ไทยสร้างไทยของ

คุณหญิงสุดารัตน์, สร้างอนาคตไทยของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่

แม้พรรคเหล่านี้จะหวังปักธง ส.ส.เขต แต่ในใจแกนนำาพรรคก็ล้วน

หวังแชร์เก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์จำานวนหนึ่งทั้งสิ้น

เว้นแต่บางพรรค เช่น เศรษฐกิจไทยของธรรมนัส พรหมเผ่า ที่

แม้จะเป็นพรรคใหม่ แต่ก็มี ส.ส.ในสภาอยู่ พบว่าพรรคธรรมนัสเน้น 

ส.ส.เขตมากกว่า เช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาติของพีระพันธุ์ 

สาลีรัฐวิภาค ก็เน้นหวังชัยในเก้าอี้ ส.ส.เขต เป็นหลักมากกว่าปาร์ตี้

ลิสต์ 

ระบบหาร 100 ปาร์ตี้ลิสต์และการไม่มีระบบ ส.ส.พึงมี ที่จะ

ออกมาเป็นกติกาการเลือกตั้ง ส.ส. จึงทำาให้การเดินหมากการเมือง-

การเลือกตั้งของพรรคตั้งใหม่และพรรคขนาดเล็ก ที่หากปีกยังไม่

กล้า ขายังไม่แข็งพอ ถ้าคิดจะทำาพรรคต่อคงต้องคิดหนักและปรับ

กระบวนยุทธ์ครั้งใหญ่ แต่หากคิดแล้วไปต่อไม่ไหว ก็อาจเห็นการ

ควบรวมไปอยู่พรรคอื่นก็เป็นได้. 

ารเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากจน      

กลายเป็น Growth Engine ที่มีส่วนสำาคัญที่สุดที่ช่วย ให้

เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2564                                        

มูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME คิดเป็นร้อยละ 35.0 ต่อมูลค่า GDP 

ของทั้งประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5.62 ล้านล้านบาท

โดยมีสัดส่วนของภาคธุรกิจเป็น ภาคการบริการร้อยละ 

44.0 ภาคการค้าร้อยละ 31.4 และภาคการผลิตร้อยละ 22.6 ซึ่ง

ปัจจัยที่สนับสนุนให้ SME เติบโตอย่างต่อเนื่องคือการขยาย

ตัวของการบริโภคครัวเรือนและภาคเอกชน การเติบโตของ E-

commerce การเติบโตของภาคท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายและ

มาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ

 นอกจากนั้นในช่วงหลังสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่าน

มา พบว่าภาคธุรกิจ SME มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยปี 

2564 SME เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์จากปี 2563 ซึ่ง 

มีการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจโดยรวม 

นอกจาก SME จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

อย่างสูงแล้ว การจ้างงานที่อยู่ในภาคส่วนของ SME ก็มีสัดส่วนที่

สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานของประเทศ โดยการจ้างงานของ

ธุรกิจ SME มีจำานวนประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 72% 

ของการจ้างงานทั้งประเทศ

นอกจากนั้นในปี 2564 การจ้างงานในภาค SME ยังขยายตัว

ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และหากมองในถึงภาค

การส่งออกพบว่ามูลค่าการส่งออกของ SME อยู่ที่ประมาณ 684,000 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่ง 

ออกของประเทศไทย 

 นอกจากความสำาคัญทางด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

SME ยังเป็นภาคส่วนที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาประเทศผ่านการขับ   

เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ตามนโยบาย

การส่งเสริมภาคธุรกิจของรัฐบาลที่เรียกว่านโยบาย “อุตสาหกรรมเป้า

หมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth)” หรือที่

เราเรียกกันสั้นๆ ว่าการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจไปสู่ New 

s-curve ใหม่

ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำา

นวัตกรรมมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้าง

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งนโยบายนี้ยังเป็นหนึ่งในนโยบายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วยเช่นกัน โดยการดำาเนินงานเพื่อให้

ภาคธุรกิจสามารถบรรลุถึงการพัฒนาไปสู่ภาคเศรษฐกิจ New 

s-curve ใหม่ ผ่านโครงการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องมี

การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อ

การดำาเนินธุรกิจ SME ยุคใหม่ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด

ใหม่ หรือตลาดสากล และที่สำาคัญคือการสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการทางการเงิน โครงการหรือแผนงานต่างๆ เหล่านี้ต้องถูกขับ

เคลื่อนประกอบกันเพื่อทำาให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว SME ไทยที่ไม่สามารถพัฒนา

ธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมหรือการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 

เนื่องจากการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการถูกปฏิเสธสินเชื่อ

จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่าการปล่อยสินเชื่อให้กับ 

SME ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่

สามารถผ่านการประเมินและกู้ยืมได้

นอกจากนั้น OECD ยังระบุอีกว่า SME ใช้หลักทรัพย์ค้ำา

ประกันโดยเฉลี่ยสูงกว่าวงเงินสินเชื่อที่ขอถึง 5 เท่า โดยมูลค่าสิน

เชื่อที่ผู้ประกอบการทั้งหมดยื่นขอกู้จากธนาคารพาณิชย์มีมูลค่า

ทั้งหมด 4.46 ล้านล้านบาท มีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนผู้กู้ที่

เป็นผู้ประกอบการ SME และมีจำานวน SME เพียงกว่า 50,000 ราย 

หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของ SME ที่ยื่นขอกู้เท่านั้นที่ผ่านการ

ประเมินจากสถาบันการเงิน ซึ่งสาเหตุหลักที่สถาบันการเงินไม่ปล่อย

กู้ให้กับ SME 

คือ 1.การที่ SME ไม่มีสินทรัพย์ค้ำาประกันที่เพียงพอ 2.SME  

ส่วนมากมีปัญหาเรื่องการจัดทำาแผนธุรกิจ ไม่รู้ว่าจะเขียนแผนธุรกิจ

อย่างไร ขั้นตอนการเขียนเป็นอย่างไร 3.ผู้กู้ขาดประสบการณ์ทำาธุรกิจ

หรืออาจมีประสบการณ์น้อย โดยในเหตุผลข้อนี้ธนาคารได้อธิบายว่าผู้

ประกอบการที่ขาดประสบการณ์แล้ว ทางธนาคารจะสามารถมั่นใจได้

อย่างไรว่าผู้ประกอบการจะสามารถนำาพาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ

และไปรอดได้ ซึ่งเหตุผลนี้หากเป็นธุรกิจ startup แม้ว่าผู้ประกอบการ 

จะมีไอเดียดีเพียงใดก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการ

เงินได้เลย

 4.SME ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการกู้ทำาให้ไม่มีประวัติ                                                                        

ทางด้านเครดิต หรือคะแนนเครดิตต่ำา ซึ่งธนาคารพาณิชย์อาจไม่

มั่นใจ เพราะผู้ประกอบการไม่มีประวัติการชำาระหนี้หรือประวัติทาง

ด้านเครดิตซึ่งทำาให้กู้ไม่ผ่านได้เช่นกัน 

ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อนี้จะแตกต่างจากการวิเคราะห์

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยสถาบันการเงินจะทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลของผู้ของกู้ คือ 1.ข้อมูลทางการเงิน 2.ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง

การเงิน เช่น คุณลักษณะของผู้ประกอบการความสามารถในการทำา

ธุรกิจ ตัวอย่างเช่นระบบเครดิตบูโรในประเทศสิงคโปร์จะใช้ข้อมูล 2 

ประเภท

คือ 1.ข้อมูลจากการประเมินตามพื้นฐานการดำาเนินการของ

กิจการ เช่น ยอดขาย กำาไร ROI ROE 2.ข้อมูลจากการประเมิน

ขีดความสามารถของบุคคล เช่น ระดับของขีดความสามารถของ

ผู้บริหาร ทัศนคติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในระบบ

ออนไลน์ หรือ Social Media เป็นต้น 

นอกจากนั้นจากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยแห่ง

ความสำาเร็จของผู้ประกอบการจะไม่ได้มาจากข้อมูลทางการเงินอย่าง

เดียวเท่านั้น ผู้ปล่อยกู้ต้องนำาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำาเร็จ

ในการดำาเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสามารถ

ของผู้กู้มาประกอบด้วย สำาหรับประเทศไทย ทางสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีโครงการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME หรือ SME 

Credit Rating database เพื่อพัฒนาระบบ SME Credit Rating ให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถนำาเครื่องมือนี้มาใช้ในการประเมินขีด                                                                            

ความสามารถของ SME เพื่อพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อให้

กับ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งระบบ SME Credit Rating นี้มีการใช้ AI มาช่วยในการ 

ประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเน้นไปที่การใช้ข้อมูล

ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.ข้อมูลทางด้านขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดสากล 2.ข้อมูล 

ทางด้านขีดความสามารถทางด้านการตลาด โดยใช้ข้อมูลในส่วน

ของการเทรนนิงมาจากผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำาเร็จใน

อุตสาหกรรมต่างๆ จำานวนมากกว่า 500 ราย

โดยจากการดำาเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า SME ที่ประสบ

ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจนั้นสามารถวัดได้จาก 1.ระดับของ 

ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร 2.ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

สินค้าหรือบริการ 3.ความมีเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ 4.กิจการ

มีการทำาวิจัยเพื่อสำารวจความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ 5.กิจการ

มีการสำารวจความพึงพอใจของสินค้าหรือไม่ รวมไปถึงเกลียดการมี

เทคนิคที่กิจการใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการผลิต

สินค้าหรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญ 5 อันดับแรกที่ผู้ประกอบการที่

เป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจพึงมี 

ดังนั้นหากสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้ SME นำาปัจจัยดัง

กล่าวไปใช้ในการประเมินการปล่อยสินเชื่อ จะเป็นการเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ดังนั้นหากมีการ 

พัฒนาระบบนี้ต่อไปจะทำาให้ภาครัฐหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับ

ผู้ประกอบการ SME มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

ซึ่งหากผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาก

ขึ้นกว่าที่ผ่านมา จะส่งผลให้การพัฒนา SME ไปสู่การเป็นผู้ประกอบ

การอัจฉริยะที่มีการใช้นวัตกรรมได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้นหากการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ให้แก่ SME จะส่งผลให้ GDP ของประเทศมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีก

ประมาณ 10%-15% ซึ่งหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของธุรกิจ SME อยู่ในระดับ 

70 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็จะพบว่าระบบการประเมินขีดความ

สามารถที่เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME นั้นจะช่วยเพิ่มการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกมากด้วยเช่นกัน

 ทั้งนี้ผู้เขียนคาดหวังว่าการเผยแพร่และพัฒนาระบบประเมิน

ขีดความสามารถของ SME ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสนับสนุนผู้

ประกอบการ SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

อีกด้วย.

ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน อาจารย์วิชาเอกการเงิน 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะกลุ่มนโยบาย

สาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

คว่ำ�สูตรห�ร 500-คืนชีพ 100 

ทำ�พรรคเล็ก-เกิดใหม่ โตย�ก 

ห

การสนับสนุน SME ด้วยระบบ

Alternative Credit Scoring for SME

ก หากการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนให้แก่ SME จะส่งผลให้ GDP ของ 

ประเทศมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 

10%-15% ซึ่งหากเทียบกับประเทศเพื่อน                                                                  

บ้านแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของธุรกิจ SME อยู่ใน

ระดับ 70 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็จะพบ

ว่าระบบการประเมินขีดความสามารถที่เพิ่ม

โอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME นั้นจะช่วย

เพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ได้อีกมากด้วยเช่นกัน



ม้นางสาววทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์ อดีต  

ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะระบุว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำาให้

ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคือ 

กรณีที่ประชุมรัฐสภาล่มเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 แต่

ทุกคนทราบกันดีว่า ในข้อเท็จจริงใจของ มาดามเดียร์ นั้น

ออกห่างพรรคพลังประชารัฐไปนานแล้ว

มาดามเดียร์ แทบไม่ได้ร่วมทำากิจกรรมกับพรรคพลัง

ประชารัฐเลย นับตั้งแต่กรณีนำา ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ โหวต

สวนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี 2564

การโหวตสวนมติพรรคครั้งนั้น สร้างความไม่พอใจ

ให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

หัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐเป็นอย่างมาก จนมีการ

ตั้งคณะกรรมการสอบ

และมีบทลงโทษออกมา

ภายหลังเกิดเหตุ 

การณ์ดังกล่าว กลุ่มดาว 

ฤกษ์ภายใต้การนำาของ 

มาดามเดียร์ ที่ทั้งหมด

เป็น ส.ส.กทม.ก็เริ่มกระ 

จัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม

ก้อน ก่อนจะสลายไปใน

ที่สุด

การเคลื่อนไหวของ                                     

มาดามเดียร์ ในระยะหลัง

ดูเป็นอิสระมากข้ึน โดยเฉพาะการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง

ราวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกรัฐบาล ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะตัดสินใจที่จะออกจากพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว

แม้จะออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้ว แต่ มาดาม

เดียร์ จะยังคงโลดแล่นอยู่ในเส้นทางการเมือง หากไม่มี

อะไรผิดพลาดบ้านหลังใหม่ทางการเมืองน่าจะเป็น “พรรค

สร้างอนาคตไทย”

เนื่องจากมาดามเดียร์มีความสนิทสนมกับนายสมคิด  

จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงกลุ่ม 4 กุมาร                                                                         

ทั้งนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย 

และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนา 

คตไทย

ตอนเข้ามาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็มาด้วยคอน

เนกชันดังกล่าว จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะย้ายมาอยู่กับ

พรรคสร้างอนาคตไทยหรือไม่

แต่ขณะเดียวกัน เมื่อไม่นานมีข่าวลือเหมือนกันว่า 

มาดามเดียร์ กำาลังดีลกับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นพรรค

ขนาดกลางบางพรรคเพื่อจะร่วมงานกันในการเลือกตั้งครั้ง

หน้า  ฉะนั้น จึงต้องจับตาต่อไป

การลาออกของ มาดามเดียร์ ทำาให้พรรคพลังประชา

รัฐต้องเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับถัดไปขึ้นมา คือ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 27 ที่ต้องเลือกตำาแหน่ง

ใดตำาแหน่งหน่ึงระหว่างโฆษกประจำาสำานักนายกฯ หรือ ส.ส. 

เพราะไม่สามารถนั่งควบได้.

ส่วนตัวฉันสู้ทนจนสุดเลี่ยง

ปีนต้นหนามงิ้วรายที่รายเรียง

ไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ

กรวิก เดชาฤทธิ์

ถึงกระนั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ หรือมีฉายาหนึ่งคือ สม

เบียด ตั้งก่อกัด พลันอุบัติปฏิภาณกวีด้วยไหวพริบว่า

 * เป็นความรักความใคร่ความไม่รู้

กอดสัมผัสก็หวิวหวูสู่วาบหวาม

ไฟอารมณ์ร้อนเร้นเป็นลุกลาม

สุดจักห้ามประลัยกัลป์คืนวันนี้

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

จากนั้น ชูเกียรติ วรรณศูทร ไม่น้อยหน้ารีบออกมากล่าว

บทกวีวรรคทอง หรือวรรคเงินมิรู้ได้ ขึ้นอยู่กับประชามติผู้อ่านว่า

 * หื่นโหยหาแต่ห่างเหินเกินจะหวง

แม้ติดบ่วงปรารถนาตามหน้าที่

เธอบอกฉันลืมเยื่อใยลืมไมตรี

ใครจะมีใครนั้นว่ากันเอง

ชูเกียรติ วรรณศูทร 

เพียงสักครู่ สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ก็ออกมาพูดปรัชญาว่า 

การพูดให้กำาลังใจไม่ว่าจะมาในรูปแบบคำาพูด ตัวหนังสือ รอยยิ้ม 

หรือการสัมผัส ล้วนมีความหมายและยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อให้กำาลัง

ใจ ดร.วัลลภา พิมพ์ทอง ว่า

 * คิดถึงมากอยากมาหาอยากมาเห็น

ถามประเด็นคลายทุกข์มีสุขไหม?

เศรษฐกิจติดหล่มจมนานไป   

แสนเป็นห่วง “ยอดดวงใจ” หมายปลอบโยน

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

ถึงกระนั้น มฤคมาศ ตั้งใจงาม หญิงมั่น หญิงกล้า หญิง

แกร่ง หญิงเก่ง ก็ออกมาวาดลวดลายทางกิริยาและทางอารมณ์

ให้ผู้ฟัง แฝงประสบการณ์ชีวิตจริงๆ จากบทกวีว่า

 * เป็นความเจ็บเหน็บหนาวในราวป่า

เมื่อพบว่ารอยเท้าก้าวถลำา

อ้อมแขนความมืดนี้ล้วนสีดำา

หลงห้วงคืนน้ำาคำาร่ำาอวยพร

กรวิก เดชาฤทธิ์

5บทความ

อกันใหญ่ 

นายกฯ จะยุบสภา ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคมนี้

ไม่รู้ ไม่รู้ ครับ 

ยุบ ไม่ยุบ อยู่ที่ “ลุงตู่” คนเดียว เพราะคนเดียวที่

ยุบสภาได้คือ นายกรัฐมนตรี 

รองนายกฯ ไม่เกี่ยว 

มีสัญญาณอะไร ถึงได้เกิดข่าวลือยุบสภา 

บางคนบอกว่าเป็นการชิงยุบสภา เพราะหากปล่อยเวลาให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 

“ลุงตู่” สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ เพราะครบ ๘ ปี ตามที่

รัฐธรรมนูญกำาหนด เหมือนขับรถชนคนแล้วหนี ถึงมอบตัวทีหลัง 

ก็ถูกสังคมพิพากษาไปแล้ว

ไม่รับผิดชอบ ไม่มีสปิริต 

สู้เชิดหน้าชิงยุบสภาไปก่อน เหมือนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ 

มันเท่กว่าเยอะ 

สุดแต่จะคิดกันครับ 

กรณีน้ี นายกฯ ควรแสดงสปิริตด้วยการยุบสภา ลาออกหรือไม่ 

การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน ๘ ปี เป็นปัญหา

ข้อกฎหมาย ที่ตีความแตกต่างกัน คนกลางที่จะทำาให้ทุกอย่างกระ 

จ่างได้คือศาลรัฐธรรมนูญ

ฉะนั้นความจำาเป็นในการยุบสภาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

แทบเป็นศูนย์

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีการยุบสภามาแล้วท้ังส้ิน ๑๔ คร้ัง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ปี ๒๔๘๑ ครั้งนั้น พระยาพหล

พลหยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ยุบสภาเพราะรัฐบาลขัดแย้งกับสภา

หลังเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

นายกรัฐมนตรี ยุบสภาด้วยเหตุผลพิเศษ เพราะสภาชุดดังกล่าวยืด

อายุมานานจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒  

มีการออกพระราชบัญญัติขยายกำาหนดเวลาให้สภาชุดนี้อยู่

ในตำาแหน่งต่อถึง ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งใน

ระหว่างสงคราม ทำาให้ ส.ส.ชุดดังกล่าวอยู่ในตำาแหน่งนานเกินควร

การยุบในครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรแก่เวลา 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ เกิดขึ้นในรัฐบาล สัญญา 

ธรรมศักดิ์ สาเหตุ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติลาออกเหลือ ๑๑ 

คน จนไม่สามารถทำาหน้าที่ของสภาได้ 

ยุบสภา...ยังหรอก

เป็นที่น่าสังเกตว่าการยุบสภาครั้งที่ ๒ กับครั้งที่ ๓ ทิ้งระยะ

ยาวนานร่วม ๒๘ ปี เพราะช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็นรัฐบาลจาก

การรัฐประหารซ้ำาๆ กันหลายครั้ง  

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 

ประกาศยุบสภา ในพระราชกฤษฎีการะบุสาเหตุว่าสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบันประกอบด้วยพรรคการเมืองต่างๆ หลายพรรค แต่ไม่มีพรรค 

การเมืองใดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ ได้รับเลือกตั้งมีจำานวนมาก

พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ 

จำาเป็นต้องอาศัยพรรคการเมืองหลายพรรคเข้ามาร่วมจัดตั้ง

รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน และ

กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง 

และถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นอีกก็ตาม อุปสรรค

ดังกล่าวนี้ก็ไม่อาจสิ้นสุดลงได้ อันจะนำามาซึ่งความเสื่อมโทรมของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปขึ้นใหม่

ถัดมาในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีการยุบสภาถึง ๓ 

ครั้ง คือ...

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ป๋าเปรม ยุบสภา เนื่องจาก

เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปล่ียน

วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนและสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร 

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑ พฤษภาคม ป๋าเปรม ยุบสภา เนื่องจากรัฐบาล

ขัดแย้งกับสภากรณีการออกพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ ป๋าเปรม ยุบสภา  เนื่องจาก

เกิดความขัดแย้งภายในรัฐบาล ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่ม่ันคงในเสถียร 

ภาพของรัฐบาล และส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่น 

ดิน 

ครั้งที่ ๘ เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ ในรัฐบาลนาย

อานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากการเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบสภาภาย

หลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเดือน พ.ค.๒๕๓๕

เป็นไปตามเจตนารมณ์ต้ังแต่แรกท่ี นายอานันท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ นายชวน หลีกภัย นายก

รัฐมนตรี ประกาศยุบสภา เพราะเกิดความขัดแย้งในรัฐบาลครั้งนั้น

หลายพรรคการเมือง และระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลจนไม่สามารถจะ

ดำาเนินการในทางการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ  โดยเฉพาะพรรคพลังธรรม 

ที่ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล  

ประกอบกับมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการออกเอกสาร

สิทธิให้ประชาชนเข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ) ซึ่ง

พรรคพลังธรรมลงมติงดออกเสียง 

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพราะเกิดความขัดแย้งในรัฐบาล ภายหลังมี

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ  

โดยฝ่ายค้านเน้นอภิปรายที่ตัวนายบรรหาร เรื่องประเด็นสัญ 

ชาติ เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลง ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาล คือพรรค

ความหวังใหม่ พรรคนำาไทย และพรรคมวลชน มีมติร่วมกันว่าจะขอ

ให้นายบรรหาร ลาออกจากตำาแหน่ง 

ซึ่งนายบรรหารประกาศจะลาออกภายใน ๗ วัน 

แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจ ยุบสภา เป็นการดัดหลังพรรคร่วมรัฐบาล

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นายชวน  หลีกภัย เป็น

นายกรัฐมนตรี ยุบสภาด้วยเหตุผล เนื่องจากปฏิบัติภารกิจสำาคัญแล้ว

เสร็จหรือลุล่วงลง 

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี  ๒๕๔๐ 

การยุบสภาครั้งนี้จะคล้ายๆ กับ ครั้งที่ ๘ ที่นายอานันท์ ยุบสภา 

เป็นเจตนารมณ์เดิมหลังสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง

ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ในรัฐบาล นายทักษิณ 

ชินวัตร สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อการขับไล่นายกฯ 

โกงกิน 

ถึงแม้รัฐบาลขณะนั้นได้เปิดให้มีการอภิปรายโดยไม่มีการลง

มติในที่ประชุมรัฐสภา ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันระหว่าง

ผู้ชุมนุมเรียกร้องกับรัฐบาล เพราะรัฐบาลถูกมองว่าเป็นเผด็จการ

รัฐสภา จึงไม่สามารถใช้กระบวนการในรัฐสภาแก้ปัญหาได้

ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภาหลังเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง เป็นอีก

ครั้งที่เป็นการยุบสภาภายใต้สัญญาทางการเมือง เพื่อให้ประชาชน

ได้ตัดสินใจกันใหม่

และคร้ังท่ี ๑๔ คร้ังสุดท้ายเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ประกาศยุบสภา หลังรัฐบาลต้องเผชิญกับ

วิกฤตทางการเมือง มวลมหาประชาชนเรือนล้านออกมาขับไล่รัฐ 

บาลที่พยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ “ทักษิณ ชินวัตร”  

จะเห็นได้ว่าการยุบสภาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ความขัดแย้ง

ในพรรคร่วมรัฐบาลเอง รองลงมาคือต้องยุบสภาเพราะเกิดวิกฤต

ทางการเมือง รัฐบาลไม่สามารถไปต่อได้ 

คราวนี้หากยุบสภาสาเหตุจะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง 

ไม่ใช่เพราะคอร์รัปชัน 

ไม่ใช่เพราะความขัดแย้งรุนแรงในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน 

แต่เป็นปัญหาในข้อกฎหมาย 

ครับ...เมื่อลือกันมาก็ต้องวิเคราะห์กันไป  

ดูท่าทีจาก “ลุงตู่” ยังไม่อาจสรุปได้ว่าจะยุบสภาในเร็วๆ นี้ 

เพราะยังคงตั้งการ์ดสูงอยู่ 

พูดถึงสภาเมื่อไหร่ “ลุงตู่” มักตอบว่า เป็นเรื่องของสภา ตน

ไม่เกี่ยว  

วานนี้ (๑๖ สิงหาคม) นักข่าวถามเรื่องยุบสภา “ลุงตู่” ไม่

ตอบแต่ยิ้่มมุมปาก 

ตามประวัติศาสต์การยุบสภาแต่ละครั้งจะมีการส่งสัญญาณ

ถึงความขัดแย้ง ทั้งระหว่างรัฐบาลกับสภา หรือในรัฐบาลด้วยกัน 

เอง 

แต่ครั้งนี้ นอกจากไม่มีเหตุให้ต้องมีอุบัติเหตุในสภาแล้ว 

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลยังกอดคอกันอยู่ 

ก็ยังมองไม่ออกว่าจะยุบสภาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคมทำาไม 

วาระการดำารงตำาแหน่ง เป็นปัญหาทางกฎหมาย หากยังไม่

ชัดเจน ก็ไม่จำาเป็นต้องยุบสภา

แต่ถ้ายุบสภาวันนี้ เขามาแน่.

กำาลังใจแด่นายกฯ

ในช่วงนี้ หน้าฝน อดทนสู้

รอฝนซาฟ้าสู่ความสดใส

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มีชัย

รองน้ำาฝนเก็บไว้ทุกคืนวัน

แม่กิมน้อย ๙๓ ปี อ่อนนุช

ดื่มน้ำาฝนสูงสุดจากสวรรค์

อายุยืน ยังอยู่ ย้ำายืนยัน

เรื่องนี้ อัศจรรย์ แบ่งปันใจ

บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร? (๔)

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

เป็นที่ฮือฮามาก ที่นักกลอนรุ่นเยาวชน รุ่นกลาง และรุ่น

ปัจจุบัน ได้วิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ว่า ที่มีการนำาบทกวีสัมผัส

ใจ (บทกวีวรรคทอง) ของกวีมีชื่อเสียงมาเผยแพร่และจัดปลูกป่า                                                                    

ต้นทองอุไร (ดอกสีเหลือง) ตามไหล่ถนน มิต้องลงทุนมาก มี

โทรศัพท์และจดหมายถึงผม อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ หลาย

หลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักกลอนรุ่นปัจฉิมวัยได้รู้ว่าท่านใดมี

ชีวิตอยู่และขอขอบคุณ 

อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอบคุณ สมาคมนักกลอนแห่งประ 

เทศไทยและสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย  ที่ประสานงานให้                                                                              

สมาชิกทั้ง ๒ สมาคม ตลอดทั้งนักเขียน กวี ครูบาอาจารย์ตาม                                                                               

โรงเรียนต่างๆ ให้ความร่วมมือ ยิ่งไปกว่านั้น ขอกราบขอบ 

พระคุณ อาจารย์ดำารงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดูแลค่าน้ำามันรถไป-กลับกรุงเทพฯ ถึง

จังหวัดนครนายก และอาจารย์สุชิน เพียรทอง หัวหน้าพรรค

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ที่ประสานงานการจัดกิจกรรมนี้ และ 

อาจารย์พันธลีย์ จิรธันห์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”) บริจาคข้าว

กล่อง (อาหารกลางวัน) ๑๕๐ กล่อง น้ำา ๑๕๐ ขวด โดยเฉพาะ

การนำาบทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร? มาอ่าน มาท่องให้ผู้สนใจฟัง 

จากนั้น อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ และ ดร.วัลลภา พิมพ์

ทอง ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “พระพุทธเจ้า” 

ใช้ทุนสร้างกว่า ๑๐๐ ล้านบาท แล้วประสบภาวะโรคโควิด-๑๙ 

ระบาด ทำาให้เสียหายมากไม่สามารถฉายตามโรงภาพยนตร์ได้ 

ท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “ไทยโพสต์” จะกรุณาซ้ือภาพยนตร์

แผ่นซีดี พร้อมหนังสือกระดาษปอนด์ ๔ สี ชุดละ ๑,๕๐๐ บาทเข้า

ห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆ ได้ที่ผม เบอร์ โทรศัพท์ ๐๘-๙๑๒๗-

๐๒๗๔ ร่วมกันถอดบทเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงตีพิมพ์ที่คอ 

ลัมน์ “ถูกทุกข้อ” นสพ.”ไทยโพสต์” จนเป็นที่กล่าวขวัญดังกล่าว 

ที่ร่วมมือกันกระตุ้นวงการนักกลอนคึกคัก!

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์

    

กวีของประชาชนมิรู้ได้/ช่างจดช่างจำาบทกวีวรรคทองเพื่อน

กวีได้มากมายจริงๆ สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ อุบัติวาทกรรมว่า

 * ไฟกำาลังจะลามความเป็นสาว

มันเหน็บหนาววาบหวามความรู้สึก

หวานสัมผัสดื่มด่ำาเต็มสำานึก

ซ่านล้ำาลึกเข้าไปในอารมณ์

ชนิดา เดชาฤทธิ์

มิทราบว่า สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ติดลมหรือได้ที่ ขอกล่าว

บทกวีวรรคทองอีกบทหนึ่งว่า

 * เธอก้าวรุดจุดหมายทางสายนั้น

‘มาดามเดียร์’ ไปไหนต่อ

ไม่น้อยหน้าจริงๆ มฤคมาศ  ตั้งใจงาม กวีสาวสวย ได้ข่าว

ว่าโสดซะด้วย นิสัยคล้าย “บุษบา ท่าเรือจ้าง” หรือ “คุณพุ่ม 

เสน่ห์แรง” แห่งยุครัชสมัยรัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ ว่า

 * เคลิ้มอยู่กับความฝันอันฉาบฉวย

หรืออยู่ด้วยความสุขอันซุกซ่อน

ต่างยั่วเย้าเท่ากับความซับซ้อน

จุดไฟแล้วเปลื้องอาภรณ์ดับร้อนนั้น

ชนิดา เดชาฤทธิ์

 

อีกและ มฤคมาศ ตั้งใจงาม มีใบหน้ารูปไข่ ขณะนี้ใบหน้า

สีชมพูเข้ม กลิ่นผลไม้ละมุดฟุ้ง มังคุดเฟ้อว่า 

 * ในความรักภักดีดังชีวิต

ฉันได้สิทธิ์ผิดหวังทั้งขื่นขม

ยิ่งเผชิญความจริงยิ่งระทม

เหลือจะข่มหัวใจไปทั้งนั้น

กรวิก เดชาฤทธิ์

 

กวีหนุ่มแก่ ฤทธิ์ ศรีดวง ก็สำาแดงความเก๋าอย่างสุดฤทธิ์

สุดเดช ในนาม ชนิดา เดชาฤทธิ์ ว่า

 * เมื่อปล่อยใจไหวหวามกับความหลัง

ใต้มนตร์ขลังคืนเพ็ญเห็นแล้วเศร้า

ความอาลัยในคิดถึงยังรึงเร้า

คนรักเราอยู่ไหนก็ไม่รู้

ชนิดา เดชาฤทธิ์

 

ตามเคย ฤทธิ์ ศรีดวง ขอวาทกรรมอีกบทหนึ่งเกี่ยวอิสระ

รักว่า

 * หากความรักภักดีตีแผ่ได้

จะหุ้มห่อหัวใจมาให้ขวัญ

แม้มิเหลือเยื่อใยสายสัมพันธ์

ขยี้มันให้ยับลงกับเท้า

กรวิก เดชาฤทธิ์

 

จากนั้น ชูเกียรติ วรรณศูทร กล่าวว่าการยอมรับสภาพ

ความเป็นจริงมิใช่สิ่งน่าอายแต่อย่างใด กล่าวบทกวีของตัวเองว่า

 * แอบหลงรักหลงซึ้งคิดถึงเขา

ยิ่งบรรเทาอย่างไรให้หนักข้อ

ยึดธรรมะประคองแสงทองรอ

เป็นนิมิตเกิดก่อเชื่อมต่อกัน

ชูเกียรติ วรรณศูทร 

 

ท่านใดอยากทราบว่า บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร? ลองจัด 

หาตามช่องทางที่อาจารย์สมบัติระบุไว้ข้างต้นนะครับ 

ป.ล. ยังมีบทกวีต่อพรุ่งนี้นะครับ เนื่องจากพื้นที่สำาหรับวัน

นี้ ไม่พอตีพิมพ์.

..................................

ลื

แ

วทันยา บุนนาค



SAWAD เปิดงบ Q2 กำ�ไร 1.1 พันล้�น

นางธิดา แก้วบุตตา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ผล

การดำาเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำาปี 2565 ของบริษัทและ

บริษัทย่อย มีกำาไรสุทธิรวม 1,140.75 ล้านบาท โดยบริษัท

มีรายได้ดอกเบี้ยราว 1,917.44 ล้านบาท และรายได้อื่น

ราว 829.50 ล้านบาท รวมรายได้อยู่ที่ 2,746.94 ล้านบาท 

เติบโตเพิ่มขึ้น 11.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

‘กรุงไทย’ ประก�ศตรึง ดบ.กู้ช่วยลูกหนี้

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย เปิด

เผยว่า ธนาคารยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

พร้อมคงมาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับลูกค้า ผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร 

ครอบคลุมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการชำาระหนี้

แบบขั้นบันได พักชำาระเงินต้นและชำาระเฉพาะดอกเบี้ย 

เปลี่ยนประเภทหนี้จากวงเงินกู้หมุนเวียน เป็นวงเงินกู้

แบบมีกำาหนดระยะเวลา เพื่อให้ผ่อนสบายขึ้น หรือมาตร

การอื่นๆ เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอน

ทรัพย์ชำาระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มสภาพคล่อง 

หรือการขยายระยะเวลาผ่อนชำาระ เป็นต้น โดยธนาคาร

จะพิจารณาและเสนอแนวทางการช่วยเหลือการปรับ

โครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำาระหนี้

และความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สามารถช่วย

เหลือได้อย่างตรงจุด

เอสพีซีจี โอดร�ยได้ครึ่งปีแรกลด 14%

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี หรือ SPCG 

เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวด 6 เดือน หรือครึ่งปีแรก 

2565 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,019.1 ล้านบาท ลดลง 14% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน และทำากำาไรสุทธิกว่า 1,254.1 

ล้านบาท ลดลง 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผล

อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจำาหน่ายได้ จำานวน 

190.2 ล้านหน่วย จากธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าพลัง 

งานแสงอาทิตย์ จำานวน 36 โซลาร์ฟาร์ม ลดลงจากงวด

เดียวกันของปีก่อน จำานวน 9 ล้านหน่วย หรือคิดเป็น 5%

PTG โชว์กำ�ไรไตรม�ส 2/65 เพิ่มขึ้น 271%

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ 

PTG เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทงวดไตร 

มาส 2/2565 มีรายได้จากการขายและการบริการ จำานวน 

46,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ จำานวน 606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

270.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก

รายได้จากธุรกิจน้ำามัน เพ่ิมข้ึน 37.7% และธุรกิจนอนออยล์

ยังคงมีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพิ่มขึ้น 71.1% ทั้งนี้

ปัจจุบันบริษัทมีสาขาของธุรกิจนอนออยล์รวมทั้งสิ้น 1,317 

สาขา เพิ่มขึ้น 331 สาขา หรือ 33.6%

‘ธ.ก.ส.’ เร่งช่วยเกษตรกรอ่วมพ�ยุมู่หล�น

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 

ธนาคารได้เร่งดำาเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำา

ท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

กำาลังขยายมาในพื้นที่ภาคกลาง จากอิทธิพลพายุมู่หลาน 

โดยมอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยออก

เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจลูกค้า และนำาถุงยังชีพไปมอบเพื่อ

ช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำารวจข้อมูลความเสียหาย

และผลกระทบจากอุทกภัย ในเบ้ืองต้นจะผ่อนผันการชำาระ

หนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ พร้อม

เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 6 เดือน อัดฉีดเป็น

ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน รวมทั้งสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6 เศรษฐกิจ

Q2แบงก์ฟันกำ�ไร6.47หมื่นล.
โวเงินสำารองแน่นปึ้ก/‘ธปท.’มองขึ้นดบ.ไม่ดันหนี้เสียพุ่ง
ไทยโพสต์ • “ธปท.” เปิดผลง�นธน�ค�รพ�ณิชย์ ไตรม�ส 2/2565 

ฟันกำ�ไร 6.47 หมื่นล้�นบ�ท ปล่อยสินเชื่อยังโตต่อเนื่อง ส่วนหนี้เสีย

ลดลงม�อยู่ที่ 5.27 แสนล้�นบ�ท มองขึ้นดอกเบี้ยนโยบ�ยไม่กระทุ้ง

หนี้เน่�พุ่ง

นางสาวสุวรรณี เจษฎา

ศักดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโส ธนาคาร

แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผล

การดำาเนินงานของระบบธนาคาร

พาณิชย์ ไตรมาส 2/2565 ว่า 

ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกอง 

ทุน 3.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 19.6% เงิน

สำารองอยู่ที่ 9.09 แสนล้านบาท                                         

โดยอัตราส่วนเงินสำารองที่มีต่อสิน                                                

เชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage 

ratio) อยู่ที่ 166.6% และอัตรา 

ส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ

รองรับกระแสเงินสดที่อาจไหล

ออกในภาวะวิกฤต (LCR) อยู่ที่ 

185.5%

สำาหรับ ภาพรวมการเติบ                                                  

โตของสินเชื่อระบบธนาคารพา 

ณิชย์ในไตรมาส 2/2565 ขยายตัว

ต่อเนื่องที่ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจ

ขยายตัวที่ 8% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน จากสินเชื่อธุรกิจ

ขนาดใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่องตาม

ความต้องการเงินทุนของภาค

เอกชน ด้านสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 

ขยายตัวได้จากมาตรการสินเชื่อ

ฟื้นฟูเป็นสำาคัญ

ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค

ยังคงขยายตัว 3% ชะลอลงบ้าง

จากไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อที่

อยู่อาศัยยังขยายตัวตามอุปสงค์

ต่อที่อยู่อาศัยที่เริ่มกลับมาขยาย

ตัวได้ ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล

ขยายตัวตามความต้องการสภาพ

คล่องของภาคครัวเรือนในช่วง

ที่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น สำาหรับ

สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวเร่งขึ้น

จากความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่

ปรับดีขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ ด้านสินเชื่อรถยนต์

ทรงตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอด

ขายรถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัว

ด้านคุณภาพสินเชื่อ ธนาคาร

พาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูก

ฟุ้งหัวรถจักรอีวีถึงไทยแล้ว

EAคุยประหยัดพลังงาน40%

ไทยโพสต์ • นายอมร ทรัพย์

ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 

จำากัด (มหาชน) (EA) เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2565 

บริษัท CRRC Dalian ผู้ผลิต

รถไฟรายใหญ่จากประเทศจีน 

ได้จัดส่งหัวรถจักรพลังงาน

ไฟฟ้า หรือรถจักร EV มายัง

ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และร่วมมือกับพันธมิตร 

บริษัท เอเซียเอนจิเนียริ่ง 

แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 

จำากัด (AES) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการซ่อมบำารุงรถไฟ เพื่อ

ประกอบติดตั้งระบบแบตเตอรี่ 

โดยหัวรถจักร EV คันนี้เป็น

รถจักรคันแรกในการพัฒนา

รถไฟระบบ Battery Train ที่

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นรถ

จักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่

ทั้งนี้ EA ได้รับโอกาส

จากกระทรวงคมนาคม และ

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) จากนโยบาย EV on                                               

Train และร่วมมือกับภาค                                         

วิชาการ สถาบันพระจอม 

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

และ มทร.อีสาน ในการเตรียม              

ทดสอบระบบสับเปล่ียนขบวน 

(Shunting) ที่สถานีบางซื่อ

ภายในปีนี้ โดยหัวรถจักร

ไฟฟ้า EV สามารถวิ่งได้ระยะ 

150-200 กิโลเมตร สามารถ

ประหยัดต้นทุนพลังงานได้ 

40% เมื่อเปรียบเทียบกับหัว

รถจักรดีเซล.

หนี้และบริหารจัดการพอร์ตสิน

เชื่อเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อโดย

รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอด

คงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL 

หรือ stage 3) ของระบบธนาคาร

พาณิชย์ลดลงมาอยู่ที่ 5.27 แสน

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL 

ต่อสินเชื่อรวมที่ 2.88% ขณะ

ที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญของความเสี่ยง

ด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (SICR 

หรือ stage 2) ทรงตัวอยู่ที่ 6.09%

ท้ังน้ี ระบบธนาคารพาณิชย์

มีกำาไรสุทธิ 6.47 หมื่นล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปี

ก่อน 7.2% จากการขยายตัวของ

สินเชื่อที่ทำาให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่าย

สำารองที่ลดลง หลังจากที่ได้ทยอย

กันสำารองไว้ในระดับสูงตลอดช่วง

โควิด รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับ

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 

(ROA) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.11% 

ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดราย

ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) เพิ่มขึ้น

สุวรรณี เจษฎ�ศักดิ์

18

ไทยโพสต์ • ธุรกิจอสังหาฯ 

คึกคัก ไตรมาส 2 รายได้ทะลัก 

ออริจิ้น-บริทาเนียฟุ้งกำาไรทำา

นิวไฮ ลุยผุดโครงการใหม่ ด้าน

ลลิลโชว์ไตรมาส 2 โกยกว่า 1.6 

พันล้าน กำาไร 338 ล้านบาท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI 

ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผล

การดำาเนินงานไตรมาส 2/2565 

หรือช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.2565 มี

รายได้รวมอยู่ที่ 4,102 ล้านบาท 

และมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 1,155 ล้าน

บาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2564 ถึง 36% ถือเป็น

กำาไรสุทธิสำาหรับไตรมาสที่สูง

ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ขณะ

เดียวกันมีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่                         

28% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามล่าสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี

มติเห็นชอบจ่ายเงินปันผลงวด 1 

ม.ค.-30 มิ.ย.65 ในอัตรา 0.15 

บาทต่อหุ้น

นางศุภลักษณ์ จันทร์

พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI กล่าว

ว่า ผลการดำาเนินงานในไตรมาส 

2/2565 สามารถทำาสถิติสูงสุด

ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำาไร                                                   

สุทธิ 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ถึง 140% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน และเติบโต 7% จาก

ไตรมาสก่อนหน้า ทำาให้ผลประ 

กอบการ 6 เดือนแรกของปีนี้มี

กำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 729 ล้าน

บาท เติบโต 153% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน และมียอด

รับรู้รายได้รวม 3,135 ล้านบาท 

เติบโต 78% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน และครึ่งปีหลังจะเปิด

โครงการตามแผนเพื่อดันยอด

ขายให้เติบโตตามเป้าหมาย

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล                      

พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า ผลประ 

กอบการไตรมาส 2/2565 มี

ยอดรับรู้รายได้ที่ 1,632.7 ล้าน

บาท ขยายตัวจากไตรมาสก่อน

หน้า 3% แต่หดตัวเล็กน้อยจาก

ช่วงเดียวของปีก่อนที่ 2.5% ทั้งนี้

บริษัทยังคงรักษาความสามารถ

ในการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ 

ได้ดีในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อเร่ง

ตัวขึ้นทั่วโลก โดยบริษัทมีอัตรา

กำาไรขั้นต้นที่ 39.2% รวมถึงการ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการ

ขายและการบริหารได้ดีกว่าค่า

เฉลี่ยของอุตสาหกรรม ส่งผลให้

ในไตรมาส 2 ปี 2565 นี้บริษัท

มีกำาไรสุทธิที่ 338.1 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราส่วนกำาไรสุทธิที่ 20.7%.

ธุรกิจอสังห�อู้ฟู่!

โกยร�ยได้ทะลัก

ครึ่งปีหลังคึกคัก
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�ร

ดำาเนินชีวิต ล่าสุด ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 

กฟผ. ได้นำาแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer Energy Trading โดยไฟฟ้า

ส่วนที่เกินจากความต้องการใช้งานมาเสนอซื้อ-ขายระหว่างกัน

ได้ โดยตรง นำาร่องที่หมู่บ้านศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2 

จ.ปทุมธานี พร้อมตั้งเป้าต่อยอดเพิ่ม 5 แสนครัวเรือนทั่วประเทศ

ใน 5 ปี ลดการปล่อยคาร์บอน ...•

ด้านบอสใหญ่ บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ JUBILE 

อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมจัด 

Opportunity Day นำาเสนอผลประกอบการประจำาไตรมาสที่ 2 

ประจำาปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โชว์กำาไรไตรมาสที่ 2 ประจำาปี 

2565 โตกว่า 180% พร้อมปรับเป้าเติบโตเพิ่มในไตรมาสที่ 3 ผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppday ในวันที่ 18 ส.ค.2565 เวลา 

10.15 น. และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลังได้ผ่าน 

SET Application, YouTube และ Facebook SET Opportunity 

Day (https://www.facebook.com/setoppday/) ...•

ใครกำาลังมองหา เครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�น ไม่ควรพลาด “โฮม

โปร อิเล็คทริค เอ็กซ์ โป” จัดใหญ่ จัดเต็ม ลดสู้กลับค่าไฟ ยก

ขบวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มาให้เลือกช็อป ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์

ของคุณ พร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 

เดือน คูปองส่วนลดสูงสุด 2,500 บาท อีกทั้งข้อเสนอสุดพิเศษอีก

มากมายภายในงาน ให้คุณช็อปสะดวก ครบ จบในงานเดียว 19 

ส.ค.-28 ส.ค.65 ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 10 ...•

ด้าน แม็คโคร จัดกิจกรรม “แม็คโคร วันโชห่วยไทย สู้ภัย

เศรษฐกิจ” ประเดิมงานแรกที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-

28 ส.ค.2565 ณ แม็คโคร สาขาขอนแก่น ขนทัพสินค้ากว่า 300 

รายการ จัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองและลดกระหน่ำาสินค้าเพื่อผู้

ประกอบการนำาไปต่อยอดเพิ่มกำาไร เสริมศักยภาพทางการแข่งขัน 

และเพิ่มยอดขายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมเพลิดเพลินกับ

ศิลปินที่จะมามอบความบันเทิงตลอดงาน สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร. 0-2335-5300 ...•

และ SABINA ฉลองเบิร์ธเดย์ จัดแคมเปญภายใต้คอน

เซ็ปต์คำาอวยพรสุดชิก “Sabina’s Birthday ขอให้มีความสุขสูงสุด 

50%” มอบของขวัญสุดพิเศษให้ลูกค้าทุกคนได้รับความสุขสูงสุด 

ด้วยส่วนลดพิเศษ 50% เมื่อช็อปสินค้าซาบีน่า 2 ชิ้นขึ้นไป โดย

สามารถลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดแห่งความสุขผ่านการกรอก

หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองได้ที่ Facebook: SabinaThailand 

ในวันที่ 16 ส.ค.2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป หรือสแกน QR 

Code ณ จุดขายซาบีน่าที่ร่วมรายการ และนำาโค้ดส่วนลดไปใช้ได้

ที่ซาบีน่า ช็อป, ซาบีน่า ออนไลน์ รวมทั้งเคาน์เตอร์ซาบีน่า ณ 

ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ในวันที่ 17 ส.ค.2565 พร้อมกันทั่ว

ประเทศ ...•

รอบคอบมากแล้ว นั่นหมายถึงตลาดก็คงไม่มีอะไรต้องกังวล การเข้าลงทุนยังคงทำาได้กันต่อไป

ดูจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวานนี้ (16 ส.ค.65) ยังไม่มีทีท่าว่าจะคิดถอยแต่

อย่างใด แม้จะถูกรุมขายออกมามากหลายวันก็ตาม ก็ยังคงยืนหยัดในการซื้อต่อไป วานนี้ยัง

คงซื้อหุ้นเพิ่มอีก 5,004.59 ล้านบาท เรียกว่าเก็บทุกเม็ดที่นักลงทุนขายออกมา และที่ดูดีก็

คือ แทนที่จะถอยรับ ดูเหมือนจะมีการรุกรับไปด้วย ผลออกมาตลาดจึงบวกต่อไปอีก 4.70 

บาท เท่ากับดันให้ดัชนีตลาดขึ้นมาปิดสูงขึ้นที่ 1,629.95 จุด ตลาดดูจะค่อยๆ ขยับปรับสูงขึ้น 

แสดงว่าต้องมีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศตลาดจึงยังดูดี และที่ดีจริงๆ ก็คือ

ผลประกอบการของบรรดาธุรกิจในตลาดออกมาดี มีกำาไรมากขึ้น เท่ากับดีกับการลงทุน  

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่าจับตาดู ในกลุ่มพลังงานยังน่ามองที่ AGE, SSP และ EA กลุ่ม

ขนส่งค่อนข้างชัดเจนมากว่าธุรกิจมีกำาไรดีมาก จึงน่ามองที่ BIOTEC, III และ PSL กลุ่ม

ธนาคารผลงานออกมาดีเช่นกัน มีกำาไรสูงขึ้น ธุรกิจโตมากขึ้น น่ามองที่ KTB, TISCO และ 

ค่อยเป็นค่อยไป

ภ�วะตล�ดดูจะเหมือนเดิมทุกวัน คือ ท�งด้�นกลุ่มผู้ข�ยหุ้นจ�กนักลงทุนไทยทั้ง 

3 กลุ่มยังคงจับมือกันขายเพื่อกดดันตลาด ในส่วนนักลงทุนต่างชาติก็ชัดเจนว่าถอยไม่ได้

เช่นกัน ตลาดจึงกลายเป็นสนามประลองกำาลังกันต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคำาตอบว่าใคร

หมดก่อนใคร คงจะทำาให้คนดูระทึกใจเช่นกัน เพราะนี่คือการปะทะกันจากฝ่ายที่เล่น

เก็งกำาไรกับอีกฝ่ายที่ต้องการลงทุน มองดูแล้วทางฝ่ายที่จะลงทุนคงไม่ได้คิดอะไรมาก 

เพราะคิดแค่ว่าลงทุนไปแล้วจะมีความคุ้มค่าที่จับต้องได้ก็พอแล้ว แต่ฝ่ายที่ต้องการเก็ง

กำาไรจะคิดต่างกัน คือ จะคิดแค่ทำาอย่างไรให้ราคาหุ้นผันผวน เพื่อจะได้สามารถเล่น

รอบได้ตามปกติ แต่ด้วยหลักความคิดที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำาให้พฤติกรรมการลงทุน

ต่างกันไปด้วย ผลที่เกิดขึ้นจึงเสมือนจะประลองกำาลังกันโดยตรง ก็ต้องดูกันต่อไป แต่

ผลที่เกิดในปัจจุบันเหมือนจะบอกให้รู้ว่าฝ่ายที่จะลงทุนยังมีเงินทุนอยู่มาก เพราะสภาพ

การณ์อย่างนี้ปกติจะต้องประเมินกันอย่างมากว่าควรจะอยู่ หรือควรจะถอยออกไป หาก

ผิดพลาดในการคิดลงทุนก็ย่อมจะเกิดผลเสียหายสูง ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก แต่

เมื่อดูจากการเป็นผู้ลงทุนในตลาดมายาวนานอย่างนี้ เชื่อว่าจะต้องมีการคิดกันแบบ

76,866.85

16/8/65

1,629.95
+4.70

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,867.30 7,469.30 -602.01
 5,808.43 7,801.10 -1,992.66
 39,021.98 34,017.39 +5,004.59
 25,169.14 27,579.06 -2,409.92

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.94 35.67
ยูโร 35.35 36.45
ปอนดสเตอรลิง 41.79 43.37
เยน (100 เยน) 26.02 27.15
หยวนจีน 4.90 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

TCAP กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้น จะทำาให้ไตรมาสต่อๆ ไปมีกำาไรดี น่ามองที่ BRI, NCH และ 

SPALI หุ้นรายตัวที่จับตามี CHAYO, INSET และ BR เป็นต้น

ยังคงมองตลาดมีแนวโน้มที่จะก้าวเดินได้ต่อไป แม้จะถูกฉุดอยู่ก็ตาม ทำาให้การเลือกลงทุนหุ้นพื้น

ฐานดีจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง.

ครม.เว้นภาษีแท็กซี่-สามล้อ-วินมอ’ไซค์
ทำ�เนียบรัฐบ�ล • ครม.อนุมัติ                                                     

ร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีประจำาปี

สำาหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์

รับจ้างสามล้อ และรถจักรยาน 

ยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่า

ด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ช่วยลดภาษี

ประจำาปีเป็นเวลา 1 ปี

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี

ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ลด

ภาษีประจำาปีสำาหรับรถยนต์รับ  

จ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และ

รถจักรยานยนต์สาธารณะตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... 

เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบ

การรถสาธารณะท้ังรถยนต์รับจ้าง 

(แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ 

และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

(วินมอเตอร์ไซค์)

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายจากราคาพลังงานโลก

มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก

วิกฤตพลังงานรอบใหม่ทั้งน้ำามัน

เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ จาก

สงครามการสู้รบระหว่างรัสเซีย

และยูเครน กระทบต่อเศรษฐกิจ

ไทยที่พึ่งพาการนำาเข้าพลังงาน

ถึง 75% ส่งผลให้ต้นทุนการ

ประกอบการของรถสาธารณะ

เพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อรายได้ของ

ผู้ประกอบอาชีพ อาจจะไม่เพียง

พอต่อการดำารงชีวิต 

สำาหรับร่าง พ.ร.ฎ.ลด

ภาษีฯ มีสาระสำาคัญเป็นการ

กำาหนดให้ลดอัตราภาษีรถประจำา                                               

ปีสำาหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์

รับจ้างสามล้อ และรถจักรยาน 

ยนต์สาธารณะ ที่ครบกำาหนดเสีย

ภาษีรถประจำาปีระหว่างวันที่ 1 

ต.ค.2565 ถึง 30 ก.ย.2566 ลง 

90% ของอัตราภาษีประจำาปีท้าย 

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 สำาหรับ

มาตรการลดอัตราภาษีในครั้งนี้

ทำาให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 

70,257,501.07 บาท หรือคิด

เป็น 0.197% ของภาษีของรถ

ทุกประเภททั้งหมดที่จัดเก็บ แต่

สามารถช่วยบรรเทาความเดือด

ร้อนและภาระค่าใช้จ่ายของผู้

ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ

ได้อีกมาตรการหนึ่ง.

มาอยู่ที่ 2.51% จากไตรมาสก่อน

ที่ 2.45%

“ระบบธนาคารพาณิชย์มี

ความเข้มแข็ง สามารถทำาหน้าที่

เป็นกลไกสำาคัญในการสนับสนุน

สินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในระยะถัดไป ส่วนการ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น 

มองว่าไม่น่าจะทำาให้หนี้เสียเพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญจนกลายเป็น

หน้าผาเอ็นพีแอล (NPL Cliff) แต่

หนี้เสียจะค่อยๆ ทยอยปรับขึ้น” 

นางสาวสุวรรณีกล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ระดมทุนจัดสร้าง ‘รพ.เทพสิริ’

มูลนิธิเทพสิริจัดงาน “ร่วมใจสานฝัน” นำาโดย นพ.ชลิต เชียรวิชัย ประธาน

กรรมการมูลนิธิเทพสิริ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิเทพสิริ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม

สมทบทุนจัดสร้างโรงพยาบาลเทพสิริ โรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และ

โรคทั่วไป ด้วยนวัตกรรมการรักษาที่มีความทันสมัยจากคณะแพทย์เฉพาะทาง โดย

มี พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์  อดีต ผบ.ตร. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคหัวใจ เมื่อเร็วๆ นี้

เฉลิมฉลอง 10 ปี ‘เดอะ ทัช’ 

พิชชานันท์  ณวัฒน์นิธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเวอร์ กู๊ด (ไทย

แลนด์) จำากัด ผู้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพและความงามครบวงจร “เดอะ ทัช” (The Touch) ภาย

ใต้การบริหารของ “เดอะ ทัช กรุ๊ป” (The Touch Group) ร่วมด้วย ปริตา ชีววรกิจ และ 

พัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี 10 ความสำาเร็จ ผ่าน

นิทรรศการภาพถ่ายของ 10 เซเลบริตี้ชื่อดังที่มาร่วมถ่ายทอดความงามในแบบฉบับของ

ตนเอง พร้อมเปิดตัว 10 โปรแกรมใหม่ “The Touch Longevity” บริการดูแลสุขภาพ

เพื่อความงามที่สมบูรณ์แบบให้ทุกคนสามารถดูดีจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างมั่นใจ ที่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันก่อน

ตะลุยดินแดนไดโนเสาร์ โลกดึกดำาบรรพ์

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับไดโนซอร์ 65 ชวนน้องๆ หนูๆ ตะลุยดินแดนไดโนเสาร์

สู่โลกดึกดำาบรรพ์ ในงาน THE MALL BANGKAE JURASSIC MANIA พบกับแลนด์

มาร์กแห่งใหม่ของดิน

แดนสัตว์ โลกล้านปีสุด

ยิ่งใหญ่ในย่านฝั่งธนฯ 

เปิดประสบการณ์

ตื่นตาตื่นใจไปกับฝูง

ไดโนเสาร์ยักษ์ ที่

มีขนาดสมจริงยาว

กว่า 18 เมตร ซึ่ง

นำามาจัดแสดงกว่า 

20 สายพันธุ์ พร้อม

กับเทคโนโลยีตัวใหม่

ล่าสุดที่มีการเคลื่อนไหวการขยับร่างกายเสมือนจริง โดยงานจัดแสดงในบรรยากาศ

โลกยุคดึกดำาบรรพ์ บนเนื้อที่กว่า 700 ตารางเมตร ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 65-4 ก.ย.

65 ที่บริเวณ MALL PARC ชั้น G หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

สวารอฟสกี้ส่องประกายแห่งความสุข 

รับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว ปี 2022 คอลเลก

ชันนี้ ได้รับการสร้างสรรค์จาก Giovanna 

Engelbert ผู้อำานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ 

โดยเครื่องประดับทุกชิ้นได้รับการ

ออกแบบด้วยวิถีของสวารอฟสกี้ที่

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมาพร้อมชิ้นงาน

รูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ครอบคลุมหมวดหมู่

ะเขือม่วงเต็มไปด้วยไฟเบอร์ 

มะเขือยาวแต่ละตัวมีสารอาหาร

มากถึง 16 กรัม ซึ่งนักโภชนาการ

ระบุว่ามะเขือม่วงชนิดไฟเบอร์นั้นมี

ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำาได้สูงเป็นพิเศษ ซึ่ง

เป็นกุญแจสำาคัญสำาหรับระบบย่อยอาหาร

ป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดในแดนศิวิไลซ์อย่างนอร์เวย์ 

แต่เชื่อว่ามนุษย์ทั่วโลกได้เห็นหรืออ่านข่าวนี้แล้ว 

จะพากันมีความรู้สึกต่างๆ นานา ประมาณว่า..

อย่างนี้ก็ได้เหรอออ?? ตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องเหมาะสม

แล้ว..อย่างนั้นหรือ?!?

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางการนอร์เวย์

ตัดสินใจการุณยฆาต “เฟรยา” ตัววอลรัสขวัญใจชาวเมือง 

หลังประชาชนเข้าใกล้เกินไปจนอาจเกิดอันตรายต่อทั้งคน

และสัตว์ 

เหตุผลในการฉีดยา “เฟรยา” ให้หลับไปตลอดกาล

นี้ ถูกระบุว่า .. มาจากการประเมินภัยคุกคามต่อความ

ปลอดภัยของมนุษย์ โดยรวม..

รายละเอียดข่าวบอกว่า ทางการได้ออกโรงเตือน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วว่าอย่าไปเข้าใกล้เฟรยาจน

เกินไป แต่ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครฟัง พวกเขาจึงต้องตัดไฟแต่

ต้นลม ฆ่าทิ้งสัตว์ที่ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่ ว่าความน่ารักของมัน

อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์มนุษย์  

สัญชาตญาณระแวดระวังป้องกันตนเองของมนุษย์

มีศักดิ์ศรีมากกว่าสัญชาตญาณของตัววอลรัส?!? 

อันนี้มนุษย์ป้าจะไม่ตั้งข้อสังเกตถามหาพวกกรีนพีซ 

หรือนักอนุรักษ์ ตลอดจนเอ็นจีโอทั้งหลาย ว่าทำาอะไรกัน

อยู่ แต่อยากจะตั้งคำาถามว่า สัตว์มนุษย์ทั้งหลายที่พูดไม่ฟัง 

เตือนก็ไม่ใส่ใจ ..จนเกิดเหตุเศร้าสลดนี้ ทบทวนกันหรือไม่

ว่า มนุษย์นี่แหละคือสัตว์ โลกที่อันตรายและโหดร้ายที่สุด 

นอกจากนั้นเรื่องราวของเฟรยาก็ทำาให้มนุษย์ป้า

หวนกลับไปนึกถึงครั้งหนึ่งที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวยังจังหวัด

อุบลราชธานี ตามคำาเชื้อเชิญของเจ้าเมือง ซึ่งวันนี้ ไปอยู่

ที่ขอนแก่นแล้ว ..ครั้งนั้นมีผู้ถามหา unseen กุ้งเดินขบวน 

ณ แก่งลำาดวน ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

อุบลราชธานี ตำาบลโดมประดิษฐ์ อำาเภอน้ำายืน โดยบอกว่า

อยากเห็นสักครั้งในชีวิต

จำาได้ว่า “คุณนาย” ผู้ว่าฯ พูดให้แง่คิดเตือนใจจนทุก

คนล้มเลิกกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน นั่นคือ สัตว์ โลก

เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็จ้องจะไปรบกวน 

ทำาร้าย ทำาลายเพียงเพราะสนุกสนาน อยากถ่ายรูปอยาก 

เช็กอิน ..แล้วระบบนิเวศจะได้รับผลกระทบในที่สุดไหม

ไม่แตกต่างจากการดำาน้ำาดูปลาการ์ตูน หรือปลา

งดงามทั้งหลาย เลิกเสียเถอะนะคะกับการเอาขนมปัง เอา

อาหารสารพัดไปล่อมัน เพราะรู้หรือไม่ว่า ปลาติดใจ ทำามา

หากินเองไม่เป็นแล้วค่ะ.

‘ป้าเอง’ 

สัตว์โลก..สุดโหด

เ

เชื้อปรสิตถือเป็นหนึ่งโรคที่พบได้บ่อย ส่งผลให้

เกิดปัญหาทางด้านพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 

20-60 ของเด็กในสถานสงเคราะห์มีพัฒนาการ

ผิดปกติหรือล่าช้า ส่งผลต่อปัญหาทางกาย เช่น 

เกิดภาวะย่อยและดูดซึมอาหารผิดปกติ ท้อง

เสีย สูญเสียเลือด ความสามารถในการทำางาน

บกพร่อง และมีปัญหาทางโภชนาการ

รศ.ดร.ดวงดาวให้ข้อมูลว่า การติดเชื้อ

ปรสิตมีโอกาสแพร่กระจายได้ง่ายหากไม่ได้รับ

การดูแลหรือคำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวให้ถูก

สุขลักษณะ จากการศึกษาวิจัยของโครงการ

ปลอดปรสิต คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า

เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กมีอุบัติการณ์การ

ติดเชื้อปรสิตสูง ซึ่งมีส่วนขัดขวางพัฒนาการของ

เด็ก อาจทำาให้เด็กนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และ

น้ำาหนักตัวลด ดังนั้นการตรวจพบปรสิตจะช่วยให้

ผู้ดูแลเด็กสามารถปฏิบัติตัว แนะนำาและหาทาง

รักษา รวมถึงป้องกันการติดต่อได้ทันท่วงที

“การดูแลสุขภาพเด็กในสถานสงเคราะห์จึง

ควรมีการคัดกรองทั้งในด้านสุขภาพ โภชนาการ 

และพัฒนาการ ซึ่งต้องอาศัยการตรวจร่างกาย 

รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมและสภาวะ

แวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย ทั้งนี้ต้องมีการ

บริหารจัดการและการประสานความร่วมมือจาก

ผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กสถาน

สงเคราะห์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดี 

สามารถปรับตัวเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้”

ผู้สนใจให้การสนับสนุนโครงการปลอด

ปรสิตในสถานสงเคราะห์เด็ก สามารถติดต่อได้ที่ 

รศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ 

จุฬาฯ โทร.09-2926-6359 หรือ รศ.ดร.อรรถกร 

ปาละสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ โทร.

08-2797-9995.

มะเขือม่วง..ดีต่อสุขภาพ

marrygun55@gmail.com

‘เคหะสุขประชา’ หาพันธมิตร 

พิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วย สุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ และ เดวิด ชอย ประธานบริษัท Hong Kong Lianwang ประชุม

หารือในการร่วมมือในโครงการ “เคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” รวมถึงการจัดหา

ที่ดินเพื่อนำามาใช้ในการสร้างบ้านเคหะสุขประชา จำานวน 100,000 หลัง ณ บมจ.เคหะสุข

ประชา เมื่อเร็วๆ นี้

Allianz Ayudhya ชวนสร้างหุ่นสวยสุขภาพดี 

อลิอันซ์ อยุธยา จัดกิจกรรม Allianz Ayudhya Healthy Champion Challenge 

ชวนลูกค้าประกันชีวิตและลูกค้าประกันภัยทั่วประเทศ อายุ 25-60 ปี ที่มีน้ำาหนัก

ตั้งแต่ 60 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมภารกิจลดไขมัน ฟิตร่างกาย คืนสู่ความสุขภาพดีใน 60 

วัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใส่ใจดูแล

สุขภาพอย่างถูกวิธี และเสริมสร้าง

สุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยมีโค้ช

จัน อานันท์ อภินันทน์ เทรนเนอร์

ระดับซูเปอร์สตาร์ เป็นผู้ดูแล

การลดน้ำาหนักอย่างใกล้ชิดตลอด 

60 วัน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 

100,000 บาท พร้อมการันตี

สุขภาพดีขึ้นเป็นรางวัลใหญ่ โดย

รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล 

ประกาศนียบัตร เงินสดมูลค่า 

30,000 บาท พร้อมคอร์สเทรน

ส่วนตัวกับโค้ชจัน 10 ครั้ง มูลค่า 

30,000 บาท และแพ็กแกจตรวจสุขภาพที่พญาไท 3 มูลค่า 5,000 บาท สามารถ

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3QtwuAj เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13-31 ส.ค.65 นี้

เท่านั้น

ม
และการหลีกเลี่ยงอาการท้องผูก มะเขือ

ยาวยังมีโปรตีน 5 กรัม แคลเซียม 49 

มิลลิกรัม และแมกนีเซียม 77 มิลลิกรัม 

ท่ามกลางสารอาหารอื่นๆ ฉะนั้นใครที่มี

ปัญหาการขับถ่าย อย่าลืมซื้อมะเขือม่วง

เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ.

เปิด ‘ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์’ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) 

โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเปิดตัว ตู้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ online Library เพื่อ

กระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่

ประชาชนและเยาวชน

ด็กที่ติดเชื้อปรสิต หรือโรคปรสิตหนอน

พยาธิ สามารถพบได้บ่อยในชุมชน ส่ง

ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

เด็ก จึงเป็นเหตุให้คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จัด

โครงการปลอดปรสิต ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้าน

ปากเกร็ด เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรายงานระบุว่า สถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น

หนึ่งในสถานที่ที่มีอุบัติการณ์การตรวจพบเด็กป่วย

เป็นโรคนี้จำานวนไม่น้อย จากสถิติเด็กที่พักอาศัย

ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจำานวน 

175 คน พบเด็กที่ติดเชื้อพยาธิถึงร้อยละ 43.9 

ประกอบกับสถานสงเคราะห์ต้องรับเด็กรายใหม่

ทุกปี ส่งผลให้จำานวนเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำาเป็น

ต้องได้รับการดูแลและตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดโครงการ

ปลอดปรสิตในสถานสงเคราะห์เด็กมาเป็นปี

ที่ 8 แล้ว โดยภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตร 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ได้นำานิสิตเทคนิคการ

แพทย์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำาความรู้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวนิสิตและสังคม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตแก่เด็กและเจ้า

หน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก โดยการตรวจ

วิเคราะห์ทางปรสิตวิทยาคลินิก

รศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ คณะสห

เวชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้รับผิดชอบปลอดปรสิต ครั้ง

ที่ 8 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อปรสิตเป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก จากข้อมูลการศึกษาเด็กที่

อยู่ในสถานสงเคราะห์พบว่ามีโรคทางกายเรื้อรัง

ร้อยละ 30 และมีโรคตั้งแต่ 3 โรคขึ้นไป โรคติด

เ

เชื้อปรสิตในเด็ก..ส่งผลกระทบการพัฒนาล่าช้า

ไลฟ์สไตล์ เช่น นาฬิกา เครื่องเขียน เคสโทรศัพท์ และ

อื่นๆ อีกมากมาย เพิ่มความเปล่งประกายด้วย

ตระกูล Dextera ตามมาด้วยเครื่องประดับ

ตระกูล Chroma โดดเด่นด้วยการประดับ

คริสตัลหลายชั้นในสีสันสุดแสนบริสุทธิ์ มองดู

คล้ายกับโครงสร้างแก้วปริซึมหลากสีที่

เด่นและสะดุดตาราวกับอัญมณี ชวน

ให้เกิดจินตนาการ นอกจากนั้นยังมี 

Constella เครื่องประดับที่จะทำาให้

คุณนึกถึงดวงดาวบนท้องฟ้า จาก

การผสมผสานหินใสกับโลหะ

สีเงิน เพื่อการแสดงออกถึง

ความมหัศจรรย์ของสีเมทัล

ลิกที่งดงามและโดดเด่นไม่

เหมือนใคร เป็นต้น.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา’จัดกอล์ฟการกุศลเดือนพ.ย.นี้

กรุงเทพฯ 0 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการ

ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2565 ที่ห้องประชุม

สมาคม โซน W6 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศ 

(กกท.) สรุปวาระสำาคัญดังนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการดำาเนิน

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ซึ่งสมาคมได้จัดงาน

ประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2564 เมื่อ

วันที่ 22 เม.ย.65 รวมทั้งร่วมมือกับทางเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ จัด

งาน “ตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย” ระหว่าง

วันที่ 9-11 มิ.ย.65 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมดำาเนินการได้สำาเร็จลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม สำาหรับกิจกรรมในปีนี้นั้น สมาคม

วางแผนจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุลศลเพื่อหารายได้เตรียม

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีหน้า 2566 ซึ่งเบื้องต้นกำาหนด

จัดแข่งขันในวันที่ 11 พ.ย.นี้ ที่สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ 

คันทรี คลับ เวลา 11.30 น. ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด

งาน รวมทั้งกำาหนดวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

นักหวดดาวรุ่ง‘บัว-น็อต’ฉายฟอร์มเต็ง1

เมืองทอง 0 เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 รายการ 

“แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 ในประเภทเดี่ยว 

รอบ 2 (32 คน) นักเทนนิสเต็ง 1 ของรายการผ่านเข้ารอบได้ตาม

คาด ประเภทหญิงเดี่ยว “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดดาว

รุ่งไทยวัย 14 ปี มือวาง 1 ของรายการ และมือ 504 เยาวชนโลก 

ชนะ ซาจีดา ราซิค จากศรีลังกา วัย 16 ปี มือ 2,212 เยาวชน

โลก ไป 2-0 เซต 6-1, 7-6 ไทเบรก 7-4 กมลวรรณผ่านเข้ารอบ 

16 คนไปพบกับ โอยะ คาซูกิ มือวาง 16 จากญี่ปุ่น ด้านประเภท

ชายเดี่ยว “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย ดาวรุ่งไทยวัย 16 ปี มือวาง 1 

ของรายการ และมือ 290 เยาวชนโลก ชนะ โอคุมะ กาคุ จาก

ญี่ปุ่น วัย 16 ปี มือ 2,013 เยาวชนโลก ได้ 2 เซตรวด 6-1, 7-5 

ศุภวัฒน์ผ่านเข้ารอบ 16 คนไปพบกับ ชิง ฉางฉิว มือวาง 13 จาก

ไต้หวัน ที่ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช ของไทย 2-0 เซต 7-5, 6-3 ขณะ

ที่ผลนักเทนนิสไทยรายอื่น หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) กมรวรรณ  

ก้อนศิลา (มือวาง 4) ชนะ นีเนีย แองเจลีน อัลคาลา (ฟิลิปปินส์) 

6-0, 6-4 พิมพ์มาดา ทองคำา (มือวาง 3) ชนะ โช อิดอม (เกาหลีใต้) 

6-1, 6-1 พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ (มือวาง 8) ชนะ โซเฟีย ตรัน 

ง็อค นิ เฮียนห์ (เวียดนาม) 6-1, 7-6 (5), ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล 

(มือวาง 10) แพ้ เฉิน หยี่รู (จีน) 1-6, 2-6 วราภรณ์ เมืองโพธิ์ แพ้ 

โหว ย่าหนาน (มือวาง 14-จีน) 1-6, 1-6 ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล 

แพ้ ไดนารา เดอ ซิลวา (มือวาง 9-ศรีลังกา) 3-6, 1-6

‘เขมมินทรา’แชมป์ช้างไทยแลนด์จูเนียร์ส.ที่ 3

กรุงเทพฯ • บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดย “เครื่องดื่ม

ตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำากัด อุปกรณ์

กอล์ฟ Leborn ถุงมือกอล์ฟ STAN และเข็มขัด MINBELT จัดการ

แข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ  

เซอร์กิต 2022” ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ทั้ง

เพศชาย-หญิง การแข่งขันรอบคัดเลือกใช้การแข่งขันแบบสะสม

คะแนน แบบภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 2 สนาม รวม 8 สนาม

ทั่วประเทศ แข่งขันแบบ Stoke Play 36 หลุม แข่งขันสนามละ  

2 วัน เฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี 144 คนจากทั่วประเทศ

เข้ารอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ในวันที่ 22-25 กันยายน 2565 

ที่ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 

เพื่อชิงทุนการศึกษา และสิทธิ์ในการเข้าแคมป์พัฒนาทักษะกอล์ฟ

จากโค้ช PGA Tour Academy พร้อมต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพต่อ

ไป สำาหรับรอบคัดเลือกสะสมคะแนน สนามที่ 3 ณ สนามพัฒนา 

กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 

จบการแข่งขัน 2 วัน ได้นักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี 6 คน เข้าไปแข่งขัน

ในรอบชิงชนะเลิศ โดยแชมป์รุ่นต่างๆ มีดังนี้ ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ 

รุ่น Junior Boy อายุ 8-12 ปี, สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล รุ่น Junior 

Girl อายุ 8-12 ปี, พรหมพจน์ ทรางกลด รุ่น Super Junior Boy 

อายุ 13-18 ปี, เขมมินทรา งามเหลา รุ่น Super Junior Girl อายุ 

13-18 ปี, ธนกร ณ พัทลุง รุ่น Special Class Boy อายุ 19-22 ปี,  

เกศิณี พฤกษ์เมธากุล รุ่น Special Class Girl อายุ 19-22 ปี

สำาหรับสนามที่ 4 แข่งขันวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ที่

สนามนอร์ท ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.เชียงใหม่ สมัครแข่งขันได้ที่ Line 

Official : CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2022 หรือ โทร. 

06-4698-7541 (คุณปึ้ง). 

‘คล็อปป์’ยอมรับ‘นูเญซ’สมควรโดนไล่ออก
อังกฤษ • เยอร์เกน คล็อปป์ กุนซือใหญ่ของ

ทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ออกมายอมรับว่า 

ดาร์วิน นูเญซ หัวหอกตัวใหม่ป้ายแดงของทีม

สมควรแล้วที่จะโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม 

ในเกมที่ทีมทำาได้แค่เปิดบ้านเสมอกับ คริสตัล 

พาเลซ 1-1

ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ลงเล่นเกม 

มันเดย์ ไนท์ เมื่อคืนวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่าน

มา ไล่ตามตีเสมอ “ปราสาทเรือนแก้ว” คริสตัล 

พาเลซ แบบหืดจับสุดๆ 1-1 โดย วิลฟรีด ซาฮา 

ยิงให้ทีมเยือนนำาไปก่อนในช่วงครึ่งแรก ก่อนที่ 

หลุยส์ ดิอาซ จะมาโซโลเดี่ยวยิงตีเสมอให้เจ้า

ถิ่นช่วงครึ่งหลัง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมาก

ที่สุดเป็นจังหวะที่ ดาร์วิน นูเญซ ออกอาการ

หัวร้อนตั้งใจเฮดบัตต์ ใส่ โยอาคิม แอนเดอร์

เซน แนวรับของ คริสตัล พาเลซ จนถูกผู้ตัดสิน 

ควักใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามในช่วงต้น

ครึ่งหลัง

เยอร์เกน คล็อปป์ นายใหญ่หงส์แดง ให้

สัมภาษณ์ถึงจังหวะดังกล่าวว่า “ดาร์วินสมควร

โดนใบแดงแน่นอนในจังหวะนั้น เขาโดนยั่วยุ 

ตลอดทั้งเกมก็จริง แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่เขาควรจะ

แสดงออกมา”

“เขา (ดาร์วิน) รู้ตัวว่าทำาให้เพื่อนร่วมทีม

ต้องผิดหวัง และต้องเหนื่อยกันกว่าเดิม ผมคง

ต้องไปพูดคุยกับเขา แต่ตอนนี้ ไม่ใช่เวลาที่ผม

จะมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อมากจนเกินไป 

แน่นอนปฏิกิริยาของเขาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ 

จะเห็น”

“จริงๆ เขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนยั่วยุแบบ

นี้ ปราการหลังแทบทุกคนคิดจะทำาแบบนี้กับกอง

หน้าอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องที่รับมือได้ยาก แต่ก็ควร

จะต้องรับมือให้ได้ และไม่ควรแสดงกิริยาแบบ

นั้นออกมา”

“เวลานี้ดาร์วินเหมือนได้ไปปรีซีซั่นอีกหนึ่ง

ครั้ง เราจะใช้ช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ลงสนามไปฝึก

ร่างกายของเขาให้แกร่งขึ้น มันไม่ใช่การลงโทษ 

แต่เป็นการพัฒนาให้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิม” เฮด

โค้ชชาวเยอรมันทิ้งท้าย

สำาหรับโปรแกรมต่อไป “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 

มีคิวยกพลไปเยือน “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ในเกมแดงเดือดที่จะแข่งขันกันในคืน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม หรือตรงกับเช้าตรู่วัน

ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 02.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย.

อินเดีย • สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า สั่งลงโทษแบนสมาคม

ฟุตบอลอินเดีย หรือเอไอเอฟเอฟ หลังถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ 3 ซึ่ง

ผิดกฎของฟีฟ่า โดยจะทำาให้พวกเขาชวดจัดฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่

เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก

ก่อนหน้านี้ศาลในประเทศอินเดียมีคำาสั่งให้ยุบสมาคมฟุตบอล

อินเดีย หรือเอไอเอฟเอฟ เป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้งคณะ

กรรมการขึ้นมา 3 คน เพื่อทำาการควบคุมการทำางาน จากเหตุที่ 

ปราฟุล พาเตล อดีตนายกสมาคมฯ นั่งอยู่ในตำาแหน่งเกินวาระโดย

ไม่มีการกำาหนดเลือกตั้งใหม่

ทั้งนี้ ตำาแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลของอินเดียที่ ปราฟุล  

พาเตล ดำารงตำาแหน่งนั้นหมดวาระไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2564 

‘ฟีฟ่า’ลงดาบแบน‘อินเดีย’-หลังส.ฟุตบอลถูกแทรกแซง

กรุงเทพฯ • ยอดมวยไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” 

เผชิญหน้านักชกหน้าหยกดาวรุ่งแห่งยุคจากแดน

อาทิตย์อุทัย “โคตะ มิอุระ” เป็นครั้งแรก ก่อน

ระเบิดกำาปั้นในไฟต์พิเศษบนเวทีราชดำาเนินค่ำาคืน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้ ผู้บริหารปลื้มได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐและสมาคม องค์กรต่างๆ จน

เกิดอีเวนต์ระดับโลกนี้ ได้ เผยกระแสดีทั้งในและต่าง

ประเทศ ตอบโจทย์การยกระดับเวทีมวยราชดำาเนิน

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะสปอร์ต เอนเตอร์เทน

เมนต์ เซ็นเตอร์ที่ ได้มาตรฐานสากล พร้อมมุ่งมั่น

สร้างเวทีมวยราชดำาเนินและมวยไทยให้เป็นหนึ่งใน

เดสทิเนชั่นต้องห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวจากทั่ว

ทุกมุมโลก รวมทั้งเป็น Soft Power ที่สร้างการรับรู้

และรายได้ให้กับประเทศ

สปอตไลต์จากทั่วโลกสาดส่องลงมายังเวที

ราชดำาเนิน เวทีมวยที่ยืนยงกว่า 77 ปี กับมวยไฟต์

พิเศษระดับโลกรายการ KAT PRESENTS LEGEND 

OF RAJADAMNERN ระหว่างยอดมวยไทยที่ทั่วโลก

ยกย่อง “บัวขาว บัญชาเมฆ” กับนักชกอัจฉริยะดาวรุ่ง

แห่งทศวรรษที่สร้างกระแสฮือฮาทั่วเกาะญี่ปุ่นและโด่ง

ดังไปทั่วโลกในชั่วข้ามคืน “โคตะ มิอุระ” ซึ่งโคจรมา

พบกันเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้ ณ เวที

มวยราชดำาเนิน นับเป็นการหวนคืนสู่เวทีราชดำาเนิน

ครั้งแรกในรอบ 18 ปีของบัวขาว บัญชาเมฆ อีกด้วย

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ กล่าวในงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นที่เวทีมวย

ราชดำาเนินว่า ความสำาเร็จครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่แสดง

ให้เห็นชัดถึงความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ สมาคม

และเอกชนที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานระดับโลกให้เกิด

ขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการทำางาน

ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในอันที่จะส่งเสริม

และสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ

นักกีฬา บุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬา เป็นต้น

‘บัวขาว’ดวล‘โคตะ’สนั่นวิกราชดำาเนิน19ส.ค.นี้

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายก

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทย

โดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ จะเป็นเจ้า

ภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) “ATF 

BOARD OF DIRECTORS MEETING”  

(เอทีเอฟ บอร์ด ออฟ ไดเร็กเตอร์ มีตติ้ง)  

ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.2565

การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ

บริหารเอทีเอฟเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 

จากการยืนยันล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่

ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 16 คน นำาโดย นายกิตตน์

สมบัติ เอื้อมมงคล ประธานเอทีเอฟคน

ปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นคนแรกของประเทศไทย

ที่ได้ดำารงตำาแหน่งนี้ และอดีตนายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสฯ พร้อมด้วย นายอานิล 

“ในนามกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรู้สึก

ยินดีเป็นอย่างยิ่งในความสำาเร็จครั้งนี้ เพราะกีฬา

มวยไทยเป็นกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักและยอมรับว่าเป็นการ

ต่อสู้อันดับ 1 ของโลก เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทั่ว

โลกรู้จัก ในขณะที่การประกบคู่มวยที่เป็นแม่เหล็ก

เช่นนี้ ยิ่งจะส่งเสริมให้เวทีมวยราชดำาเนินเป็นที่รู้จัก

กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้เวทีมวยราชดำาเนินซึ่งเป็น

เวทีมวยไทยที่มีชื่อเสียงและยาวนานมากว่า 77 ปี ได้

มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นจนอาจกล่าวได้

ว่า เวทีมวยราชดำาเนินจะเป็นสปอร์ต เอนเตอร์เมนต์ 

เซ็นเตอร์ เช่นเดียวกับสนามกีฬาระดับโลกได้ในไม่ช้า 

ทั้งหมดนี้นับเป็น Soft Power ที่ทรงพลังของประเทศ”

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกล่าว

ต่อด้วยว่า กองทุนมีความเต็มใจและตั้งใจอย่างยิ่งที่

จะมีส่วนร่วมผลักดันกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักกว้าง

ขวางไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นแรง

บันดาลใจให้กับนักกีฬามวยไทยทั้งที่เป็นคนไทยเอง

และนักกีฬาต่างชาติได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เพิ่มพูน

ขึ้น เพื่อให้กีฬามวยไทยสนุกขึ้น มีนักกีฬาดาวรุ่งหน้า

ใหม่เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายมวยไทยใน

ระดับโลกที่จะส่งผลทั้งต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของ

ประเทศ เป็นการใช้กีฬาช่วยสร้างสรรค์ชาติ

อีกหน่วยงานที่มีส่วนสำาคัญต่อการจัดงาน

ครั้งนี้คือ สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย 

(KickBoxing Association of Thailand) โดยพลเอก

วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวถึงรายการ KAT 

Presents Legend of Rajadamnern ว่าเป็นความร่วม

มือระหว่างสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย 

หรือ Kickboxing Association of Thailand และ 

GSV โดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามพันธกิจในการ

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ 

และกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและ

บุคลากรกีฬาให้ประสบความสำาเร็จในระดับชาติและ

นานาชาติ อีกทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ

การแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและ

ประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้ง

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“จุดเริ่มต้นของคิกบ็อกซิ่งนั้นพัฒนาขึ้นจาก

มวยไทยจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คราวนี้

นับเป็นโอกาสดีที่ 2 นักสู้จะได้มาพบกันในดินแดน

ที่เป็นจุดกำาเนิด บัวขาวเป็นนักชกมวยไทยที่มาก

ด้วยประสบการณ์ ผ่านเวทีระดับโลกมามากมาย 

ส่วนโคตะ มิอุระ ก็เป็นนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงที่แม้จะ

ประสบการณ์น้อยกว่า แต่โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่ว

โลก ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นนักชกที่ไม่ธรรมดาและ

น่าจับตาแห่งทศวรรษ การเจอกันของทั้ง 2 คนนี้ 

ทำาให้เป็นไฟต์ที่ทั่วโลกสนใจมากเป็นพิเศษ” นายก

สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติม

นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ซีอี โอ บริษัท 

โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำากัด หรือ GSV ผู้นำา

ทีมพัฒนาเวทีมวยราชดำาเนินให้เต็มไปด้วยแสงสี

เสียงแบบเดียวกับสนามกีฬาระดับโลก และเป็นผู้

จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ RWS ราชดำาเนิน 

เวิลด์ ซีรีส์ กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากภาครัฐ 

สมาคมและพันธมิตรที่ช่วยผลักดันให้การชกครั้งนี้

คือ KAT presents legend of Rajadamnern เป็น

จริงขึ้นมาได้ นอกจากความสนุกเร้าใจกับมวยคู่ต่างๆ 

ของค่ำาคืนนั้นแล้ว ยังจะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจาก

เจ้าพ่อวงการเพลงแรปไทยอย่าง “โจอี้บอย” และ 

“ก้านคอคลับ” ที่ขนทัพมาสร้างความบันเทิงเป็น

ครั้งแรกในเมืองไทยกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์

ความบันเทิงรูปแบบใหม่ในการดูมวย

อนึ่ง การชก Kickboxing Exhibition ในครั้ง

นี้ เวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง 23 จะถ่ายทอดความสนุก

จากเวทีมวยราชดำาเนินสู่สายตาคอมวยทั่วประเทศ 

สำาหรับผู้ชมทั่วประเทศสามารถติดตามชมมวยคู่นี้

และคู่อื่นๆ ในรายการ RWS ราชดำาเนิน เวิลด์ ซีรีส์ 

ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 เวลา 

21.15 น. ของวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้.   

ไทยจัดระดมสมองพัฒนา‘เทนนิสเอเชีย’

กรุงเทพฯ • ศึกวอลเลย์บอลหญิง “พีพีทีวี เอวีซี พีเอ็นวีเอฟ 

คัพ 2022” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ส.ค.นี้ พีพีทีวี เอชดี 36 

เซตความมันส์ขึ้นหน้าเน็ตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เอาใจคนไทยทั้ง

ประเทศ เตรียมถ่ายทอดสดโดยยึดแคมเปญ “เชียร์ไทยมันส์ทุกเซต 

ดูสดครบทุกแมตช์” ดูฟรี! ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์, แอป

พลิเคชัน และยูทูบ แชนแนล ของพีพีทีวี เอชดี 36  

ศึกวอลเลย์บอลหญิง “เอวีซีคัพ” เป็นอีกรายการใหญ่ที่ทีม

นักตบสาวไทยเตรียมจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่

เริ่มแข่งขันในปี 2008 โดยตลอด 6 ครั้งที่ผ่านมา มีเพียง 2 ชาติ

เท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ ไปครอง ทีมแรกคือ ทีมตบสาวจีน 

ซึ่งคว้าแชมป์ไปครองมากที่สุดถึง 5 ครั้ง และอีกชาตินั่นก็คือ ทัพ

นักตบสาวไทย ที่แย่งแชมป์มาครองได้สำาเร็จเมื่อปี 2012 ซึ่งในปีนั้น  

อรอุมา สิทธิรักษ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของรายการอีกด้วย 

นอกจากนี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยยังสามารถคว้ารองแชมป์ไปครอง

ได้อีก 1 ครั้ง และจบด้วยอันดับ 3 ถึง 3 ครั้ง รวมถึงครั้งล่าสุดในปี 

2018 ที่ผ่านมา (ปี 2020 ถูกยกเลิกไปเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19)  

สำาหรับการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นที่ กรุงมะนิลา ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21-29 ส.ค.นี้ ประกอบด้วย 10 ชาติที่เดิน

ทางมาร่วมแข่งขัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (เจ้าภาพ), ไทย, เกาหลีใต้, จีน, 

อิหร่าน, ญี่ปุ่น, คาซัคสถาน, เวียดนาม, ไต้หวัน, และออสเตรเลีย 

โดยข่าววงในจากทางสมาคมแว่วมาว่า ไทยน่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลง

สนามอย่างพร้อมหน้า เพื่อความต่อเนื่องฟอร์มที่กำาลังร้อนแรงจาก

การแข่งขัน “เนชันส์ลีก 2022” ที่ผ่านมา คงไม่มีใครจะกล้าปฏิเสธ 

หากจะพูดว่าปีนี้ ไทยคือหนึ่งในเต็งแชมป์ของการแข่งขัน

จากเวลาการแข่งขันที่ประกาศออกมา ทางพีพีทีวีจึงได้ปรับ

กลยุทธ์การถ่ายทอดสดให้สะดวกต่อการร่วมเชียร์และส่งกำาลังใจให้

กับทีมนักตบลูกยางสาวไทย รวมทั้งสามารถรับชมแมตซ์อื่นๆ ได้

ครบทุกคู่ที่มีการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจากผู้จัดการแข่งขัน โดย

แฟนๆ สามารถรับชมผ่านทุกๆ แพลตฟอร์มออนไลน์ของพีพีทีวี เอชดี  

ช่อง 36 ทั้ง 3 ช่องทาง www.pptvhd36.com

สำาหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดรอบแรก มีดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. เวลา 12.00 น. จีน พบ เกาหลีใต้,  

เวลา 15.00 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย 

จันทร์ที่ 22 ส.ค. เวลา 15.00 น. ออสเตรเลีย พบ ไทย,  

เวลา 18.00 น. อิหร่าน พบ เกาหลีใต้ 

อังคารที่ 23 ส.ค. เวลา 12.00 น. คาซัคสถาน พบ ญี่ปุ่น,  

เวลา 15.00 น. อิหร่าน พบ เวียดนาม 

พุธที่ 24 ส.ค. เวลา 12.00 น. เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม,  

เวลา 15.00 น. ไทย พบ ไต้หวัน 

พฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. เวลา 15.00 น. ไทย พบ คาซัคสถาน 

และเวลา 18.00 น. เกาหลีใต้ พบ ฟิลิปปินส์ (เจ้าภาพ). 

สาวไทยตบญี่ปุ่นลูกยาง‘เอวีซีคัพ’

แฟนเชียร์กันสดๆทาง‘พีพีทีวี’ 

กุมาร คานนา อดีตประธานเอทีเอฟ ชาว

อินเดีย ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ตลอด

ชีพของเอทีเอฟ

“ในนามของสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

ได้ต้อนรับคณะบอร์ดบริหารเอทีเอฟจาก

ประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้ง

นี้ เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการบริหาร

และพัฒนาวงการกีฬาเทนนิสของเอเชีย ซึ่ง

ส่งผลดีต่อนักเทนนิสของไทยด้วย” นายก

เทนนิสไทยกล่าว

นายสุชัยกล่าวอีกว่า สมาคมยังได้ร่วม

กับเอทีเอฟ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย 

รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ 

อันเดอร์” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี โดยในปีนี้กำาหนดจัดขึ้น

ทั้งหมด 6 ครั้ง จัดไปแล้ว 4 ครั้ง เหลือ

อีก 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย.2565 

และระหว่างวันที่ 24-30 ก.ย.2565 แต่ละ

ครั้งมีนักเทนนิสเอเชียให้ความสนใจเข้าร่วม

จำานวนมาก รวมถึงไทยด้วย ถือเป็นอีกเวทีที่

เปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนได้พัฒนาฝีมือ.

สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม

แต่อดีตนายกฯ คนดังกล่าวไม่มีท่าทีว่าจะจัดการเลือกตั้ง หรือมี

กำาหนดการเลือกตั้งตำาแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่เสียที ทำาให้ศาลสูงสุด

ของประเทศอินเดียต้องเข้ามาตัดสิน

สุดท้ายจากการถูกแทรกแซงสมาคมฟุตบอลอินเดียของศาล

ในประเทศอินเดีย ทำาให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติสั่งลงโทษแบน

ทันที เพราะทำาผิดกฎที่ว่าสมาคมที่เป็นสมาชิกของ ฟีฟ่าจะต้องไม่มี

การแทรกแซงทางการเมือง หรือกฎหมายภายในประเทศ

จากการลงโทษแบนดังกล่าวของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

ทำาให้อินเดียจะชวดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับ

นานาชาติ ซึ่งเดิมทีพวกเขามีคิวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่จะมีขึ้นระหว่าง 11-30 ตุลาคมนี้

เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศที่สมาคม

ฟุตบอลถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ 3 อย่างเช่น อินโดนีเซีย บ้าน

ใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทย ที่เคยถูกฟีฟ่าลงโทษแบนเพราะถูก

แทรกแซงจากภายนอก

สำาหรับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่เดิมที

มีคิวลงฟาดแข้ง 11-13 ต.ค.นี้ นอกจากมีความจำาเป็นต้องหาชาติเจ้า

ภาพกันใหม่แล้ว ยังต้องกำาหนดช่วงเวลาทำาการแข่งขันกันใหม่อีกด้วย

โดยเวลานี้อินเดียถูกตัดสิทธิ์ทั้งการเป็นเจ้าภาพ และการเข้าร่วม

แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว ซึ่งต้องรอสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

หรือฟีฟ่า ประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไร เพราะเดิมทีกำาหนด

ไว้คือมี 16 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 15 ชาติเท่านั้น

นอกจากที่อินเดียจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นเจ้าภาพในทัวร์นา

เมนต์ระดับนานาชาติของทางฟีฟ่าแล้ว ทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาก็

ถูกสั่งระงับการแข่งขันเช่นกัน ซึ่งเดิมทีพวกเขามีคิวลงเล่นอุ่นเครื่อง

กับเวียดนามในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้ แต่ถูกฟีฟ่าระงับไป

รวมไปถึงรายการแข่งขันอื่นๆ ที่ขึ้นตรงกับทางฟีฟ่า ทีมชาติ

อินเดีย ก็จะถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันหากยังไม่สามารถ

เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของกฎระเบียบเลือกตั้งนายกสมาคม

ฟุตบอลคนใหม่ได้ และต้องห้ามมีการแทรกแซงจากบุคคลที่ 3 อีกด้วย.
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Artist Talk พบ ‘ทวี รัชนีกร’

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดเสวนา

นิทรรศการ “ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์” ที่

จะพาไปศึกษาประวัติ แนวความคิด และกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้มีความโดดเด่นบนอาชีพศิลปิน 

ผู้สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง 60 ปี พร้อมกับบทบันทึกทาง

ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่สืบเนื่องจากศิลปิน สื่อถึงพัฒนาการ

ศิลปะจากยุคสมัยใหม่ถึงยุคร่วมสมัย โดยอาจารย์ทวี รัชนีกร 

ศิลปินแห่งชาติ และภัณฑารักษ์ ผศ.วุฒิกร คงคา มาพบปะ

ร่วมเสวนา วันที่ 18 ส.ค.65 เวลา 14.00-16.00 น. พร้อม

เปิดตัวสูจิบัตรนิทรรศการครั้งแรก สนใจลงทะเบียนสำารองที่

นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2214-6630 ต่อ 519

ละครเวที ‘มนต์รักทรานซิสเตอร์’

คอละครเวทีมีโปรแกรมน่าสนใจ กับละครเวที “มนต์

รักทรานซิสเตอร์” ในปี 2022 กำากับโดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ 

ผกก.ภาพยนตร์สารคดี “ไกลบ้าน” นำาแสดงโดย ณัฐพงศ์  

รัตนเมธานนท์, ปริม-อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ตัวละคร 

แผน/สะเดา/ได้กัน/ฟ้าผ่า/ทหาร/เล่นชู้/นักร้อง/คนท้อง/

ฆาตกรรม/ตกบ่อขี้/มีชิงช้าสวรรค์ สิ่งเหล่านี้จากบทประพันธ์

ของนักเขียนผู้ล่วง

ลับ “วัฒน์ วรรลยาง 

กูร” จะมาอยู่ตรง

หน้ า ใ น รู ป แ บบ 

การแสดงสด ด้วย

โปรดักชั่นดี ไซน์

หฤหรรษ์ของโลก

ชนบท ผนวกกับ

ความฝันในโลก

ทุนนิยม ผสาน 

ด้วยดนตรีสดสุด

แปลกตา จากทีม

งานที่มีผลงานละครเวทีโชกโชน สำาหรับ “มนต์รักทราน  

ซิสเตอร์” โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 11 โดยหอศิลป

กรุงเทพฯ

จัดรอบ วันที่ 18, 19, 21, 25, 26, 28 ส.ค., วันที่ 1- 

4 ก.ย. รอบ 19.00 น. ส่วนวันที่ 20, 27 ส.ค. รอบ 17.00 น. 

พร้อม post show talk ณ สตูดิโอ ชั้น 4 BACC บัตรราคา

เต็ม 850 บาท สอบถาม โทร. 08-6899-5669.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

หล่านายแบบนางแบบในชุดผ้าไทย เก๋ไก๋ 

สวยสะดุดตา ในโครงการประกวดออกแบบ

เครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” 

ส่วนหนึ่งจากงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จัดที่

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นผลงานแฟชั่น

สวยงามจับตา เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบและรายละเอียดตัดเย็บ

โปรเจ็กต์ “ไทยใส่สบาย” จัดโดยสำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้ โจทย์ ในการนำาผ้าไทย 

มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ

ให้เป็นเครื่องแต่งกายให้มีความร่วมสมัย เพื่อให้

เห็นว่าผ้าไทยสามารถนำามาตัดเย็บให้สวยงาม ใส่

ได้ทุกกลุ่ม ทุกเจน ไม่ว่าจะวัยรุ่น วัยทำางาน และ

คนทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย

แฟชั่นผ้าไทยใส่สบายสวยสะดุดตา

เวทีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด  

88 ผลงานจากทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือก

โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพระดับ

แถวหน้าของประเทศไทย จนเหลือผลงานออกแบบ

ที่มีความโดดเด่นจำานวน 12 ผลงานในรอบสุดท้าย 

ก่อนคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย 

พร้อมประกาศผลผู้ ได้รับรางวัล โดยนางยุพา  

ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น

ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ

เครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” และร่วม

ชมแฟชั่นโชว์

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. กล่าวว่า 

ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย พิสูจน์ให้

เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้า

คิด กล้าทำา และค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำามา

ปรับใช้กับผ้าไทยให้ดูแปลกตา น่าสนใจ เกิดการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรม

ใหม่ ซึ่งถือเป็นการสืบสานและต่อยอดทุนทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้สามารถเดินต่อไปได้ในทุก

ยุคทุกสมัย นำาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 

และเกิดสิ่งใหม่ๆ ระหว่างอัตลักษณ์พื้นถิ่นกับความ

ร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี

“ผลงานทุกชิ้นผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 

คัดสรรความงดงามของผ้าไทย ที่ผสมผสานกับฝีมือ

ของนักออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ นำาไปสู่ก้าว

สำาคัญการเดินทางของผ้าไทยบนเวทีโลกในอนาคต 

เป็นการส่งเสริม Soft Power ที่มีศักยภาพของไทย

ด้านการออกแบบและแฟชั่นอีกด้วย” ยุพากล่าว

สำ าหรับรางวั ลชนะเลิศ  นายนรบดี   

ศรีหะจันทร์ คว้าไปครอบครองจากผลงานภาย

ใต้แนวคิด “RE อีสาน” ซึ่งนำาปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดจากขยะเสื้อผ้ามาเป็น “แฟชั่นหมุนเวียน” 

สร้างสรรค์ด้วยการ Upcycling โดยการรับซื้อ

และนำาผ้าไหมมือสองและเศษผ้าไหมที่เหลือจาก

การตัดเย็บของชาวบ้านในท้องถิ่น จ.สุรินทร์ มา

ทำาคอลเลกชัน “RE อีสาน” เพื่อประโยชน์ทั้ง

ในด้านความยั่งยืน การลดจำานวนขยะที่เกิดจาก

เสื้อผ้าสิ่งทอ ราคาที่ประหยัดและเข้าถึงได้ ผ่าน

การออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์และมีความ

เป็นเอกลักษณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายไอสยา 

โอวาท ภายใต้แนวคิด “มานะ มานี ปิติ ชูใจ” ผล

งานการออกแบบจากแบบเรียนวิชาภาษาไทยที่

อยู่ในความทรงจำาจวบจนทุกวันนี้ โดยนำาความ

เป็นไทยในยุคของต้นกำาเนิดมาถ่ายทอดเรื่องราว

ผ่านผ้าไหมแต้มหมี่ จ.ขอนแก่น บ้านหัวฝาก ด้วย

เทคนิคการเลเซอร์คัตตัวอักษรเนื้อหาการเรียนการ

สอน เป็นบทความ บทเรียนต่างๆ มาเรียงเป็นลาย

ผ้า ชูลายเส้นตัวอักษรไทย พร้อมทั้งออกแบบโครง

ร่างเสื้อผ้าจากตัวละครมานะ มานี ปิติ ชูใจ มา

ดัดแปลงให้มีความทันสมัย แต่ไม่ทิ้งทรวดทรงการ

แต่งกายเหมือนตัวละครในหนังสือเรียน 

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาย

รัฐพล ทองดี นำาที่มาของผ้าจากผู้ประกอบการ เก๋

บาติก มาออกแบบภายใต้แนวคิด “ความสวยงาม

ของคนตาบอด” จากความทรงจำาหรือจินตนาการ

ที่แปลงเป็นภาพในความคิดได้ต่างๆ

ขณะที่ รางวัลชมเชยได้แก่ นายฬียฑา 

ชลิตณัฐกุล ที่นำาผ้าบาติกของภาคเหนือและภาค

ใต้จากกลุ่มผู้ประกอบการ เก๋ บาติก และ AKARA 

BATIK มาผสมผสานด้วยเทคนิคฟรีแฮนด์ ภายใต้

แนวคิด “AFTER LIFE ความเชื่อหลังความตาย” 

และนายธนกานต์ พันธุ์สุข ที่นำาผ้าฝ้ายและผ้าใย

กัญชงทอมือของผู้ประกอบการใน จ.ลำาปาง มา 

สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “ฮักหนา ก๋าไก่”

ผลงานการออกแบบทั้งหมดจะนำามาจัด

แสดงทางเว็บไซต์ สศร. www.ocac.go.th หรือ 

YouTube และ Facebook Fanpage สำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้จะนำามาจัด

นิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน ผลงาน

ทุกชิ้นล้วนผ่านกระบวนการคือ การกลั่นกรอง 

คัดสรรความงดงามของผ้าไทย ที่ผสมผสานกับ

ฝีมือของนักออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ นำา

ไปสู่ก้าวสำาคัญการเดินทางของผ้าไทยบนเวทีโลก

ในอนาคต.

เ

คอลเลกชัน “RE อีสาน” นำาผ้าไหมมือสองมาสร้างสรรค์ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. มอบรางวัล

แฟชั่นผ้าไหมแต้มหมี่ ชูลายผ้าตัวอักษรไทย ดีไซน์ใหม่ๆ ดึงดูดคนรุ่นใหม่สวมผ้าไทยแฟชั่นจากเวทีประกวดผ้าไทยใส่สบาย

ศึกษาธิการ • ครั้งแรก กบข.ช่วยแก้ปัญหาหนี้ครู 

ยอมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำา 0.5-1.00% ครูที่เป็นสมาชิก 

กบข.และมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% หลังหักการ

ชำาระหนี้ พร้อมตั้งเงื่อนไขห้ามก่อหนี้เพิ่มอีกในระยะ 

12 เดือน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ ก.ย.65 เป็นต้นไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัด

ทำา “โครงการสินเชื่อ กบข. เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้

สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สิน ผู้ถูก

ฟ้องร้อง ผู้มีหนี้สินวิกฤต หรือมียอดเงินเดือนเหลือ

ไม่ถึงร้อยละ 30 และเป็นสมาชิก กบข.สามารถกู้

เงิน กบข.ในส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และผล

ประโยชน์ตอบแทน มาลดยอดหนี้ ได้ โดยกลุ่มเป้า

หมายของโครงการนี้คือ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นสมาชิก กบข. และเป็นผู้

ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผ่านเว็บไซต์ td.moe.

go.th และลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านสถานีแก้หนี้ครู ซึ่ง

เป็นผู้ถูกฟ้องร้อง ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำาประกัน หรือ

ผู้มีปัญหาหนี้สินวิกฤต คือมียอดเงินเดือนคงเหลือไม่

ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้จากการสำารวจพบว่า ผู้เข้าข่าย

ที่ลงทะเบียนรอบที่ 1 มีจำานวน 14,142 ราย และผู้

เข้าข่ายลงทะเบียนรอบที่ 2 มีจำานวน 10,000 ราย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า การใช้สิทธิเข้า

ร่วมโครงการ ผู้ลงทะเบียนรอบที่ 1 สามารถยื่นกู้ได้

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 ส่วนผู้ลง

ทะเบียนรอบที่ 2 สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 

2565-มกราคม 2566 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินกู้ยืมไม่

เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินรวมของเงินสะสม เงิน

สมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนคิดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ร้อยละ 0.50-1.00 บาทต่อปี ทั้งนี้หลังจากปรับ

โครงสร้างหนี้แล้วต้องไม่ก่อหนี้สินเพิ่มภายในระยะ

เวลา 12 เดือน สำาหรับผู้กู้ชำาระเฉพาะดอกเบี้ยราย

เดือน กำาหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำาระคืนเงินต้น

ไปจนใกล้เกษียณอายุราชการ และจะหักชำาระหนี้

เงินกู้ทั้งหมดตามสัญญาเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสภาพ หรือ

ออกจากราชการ และขอรับเงินจาก กบข.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกที่ กบข.

ปล่อยกู้ ให้กับข้าราชการครูเพื่อนำาเงินไปแก้ปัญหา

หนี้สิน โดยก่อนหน้านี้ กบข.ได้ช่วยเหลือสมาชิกด้วย

การปล่อยกู้ในลักษณะต่างๆ เช่น สินเชื่อผู้ได้รับผล 

กระทบจากการระบาดของโควิด-19 หรือสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัย โดยเป็นการจับมือร่วมกับธนาคาร

กรุงไทย หรือธนาคารออมสิน ไม่ได้ปล่อยกู้ โดยตรง.

กรุงเทพฯ • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิด

ตัว “หลักสูตรรักษาโรคหลอดเลือดสมอง” ด้วย

นวัตกรรม VR เรียนผ่านแพลตฟอร์ม MDCU  

MedUMore ผู้ใช้งานเห็นภาพเสมือนจริง เพิ่มการ

เข้าถึงการเรียนรู้การรักษาของบุคลากรทางการ

แพทย์ รองรับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ที่ชุกมากขึ้น โดยประชากรโลก 80% มีความเสี่ยง 

หรือในทุกๆ 4 คนมีโอกาสป่วย 1 คน  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมกับบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำากัด ลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อม

เปิดตัวนวัตกรรมองค์ความรู้หลักสูตรบทเรียน  

Introduction course for Thrombectomy treatment in  

Acute Ischemic Stroke ซึ่งเป็นบทเรียนที่ให้ความรู้

ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยนวัตกรรมใหม่

ล่าสุด ผ่านแพลตฟอร์ม MDCU MedUMore ในรูปแบบ 

Virtual Reality (VR) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถ

เห็นภาพเสมือนจริงและเกิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำากัด

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์  คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ใน

ปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งความรู้ไม่ได้จำากัดอยู่ในเฉพาะ

ห้องเรียนหรือห้องสมุด แต่คลังความรู้ในยุคปัจจุบันที่

สำาคัญและเข้าถึงง่ายที่สุดคือ คลังความรู้ออนไลน์และ

การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นตัวช่วยในการรักษาผู้

ป่วยให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและสะดวกยิ่งขึ้น การ

เรียนรู้ในปัจจุบันของนิสิตนักศึกษาแพทย์จะต้องเรียน

รู้และศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สร้าง Online learning  

platform ในชื่อ MDCU MedUMore ขึ้นมา เพื่อตอบ

โจทย์และตอบสนองโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว พร้อมข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถ

เรียนรู้และเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลกนี้

รศ.นพ.ฉันชายกล่าวต่อว่า โดยหลักสูตร

บทเรียน Introduction course for Thrombectomy  

treatment in Acute Ischemic Stroke เป็นองค์ความ

รู้ที่พัฒนาร่วมกันกับเมดโทรนิค จะถูกถ่ายทอดสู่แพลต 

ฟอร์ม MDCU MedUMore เพิ่มมิติในการเรียนรู้ สามารถ

เข้าเรียนได้ผ่านระบบรองรับ Virtual Reality (VR) ซึ่ง

เป็นระบบที่ทำาให้ผู้ ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริง 

และผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ทางการ

แพทย์อย่างไร้ขีดจำากัด ทั้งนี้ MDCU MedUMore ถือ

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์

อย่างครบถ้วน ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ โดยง่าย 

รองรับสำาหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากร

ทางการแพทย์ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป

ด้านรานีวรรณ รามศิริ Vice President and 

Managing Director Thailand บริษัท เมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า นับเป็นความยินดี

อย่างที่ ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้

จัดทำาหลักสูตรในการเรียนรู้ โรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke) ผ่านระบบ Virtual Reality (VR) ในรูปแบบ

ภาพเสมือนจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้า

ถึงการเรียนรู้สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดย

เริ่มความมือกับโรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย 

และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้

สัมผัสและได้รับประสบการณ์เสมือนจริง

รานีวรรณกล่าวเสริมว่า ในหลักสูตรมีการ

เรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการการใช้ขดลวดไปดึงเกี่ยวลิ่ม

เลือดที่อุดตันหลอดเลือดสมองออก (thrombectomy) 

ถือเป็นนวัตกรรมการรักษาที่มีความสำาคัญในการช่วย

ชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพสูง 

เป็นหัตถการที่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐในการ

เบิกจ่ายอุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นในการรักษา จึงเล็งเห็น

ถึงความจำาเป็นที่บุคลากรทางการแพทย์จำาเป็นที่จะ

ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผลการรักษาได้

ผลลัพธ์ดีที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้ง

นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบบสาธารณสุข

ไทยแบบยั่งยืน และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ

ของประชาชนไทยได้มากขึ้นในอนาคต

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองอุด

ตัน หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นโรคที่เป็นปัญหา

สาธารณสุขที่สำาคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการ

ระยะยาว และการเสียชีวิตของประชากรจำานวน

มาก จากข้อมูลขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก 

(World Stroke Organization) ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วย

เป็นโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกกว่า 80 ล้านคน 

โดยผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคนต่อปี และยัง

พบผู้ป่วยใหม่ถึง 14.5 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังได้

ประมาณการความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองในประชากรโลก พบว่าทุกๆ 4 คนจะป่วยด้วย

โรคหลอดเลือดสมอง 1 คน ซึ่งร้อยละ 80 ของประ

กรโลกที่มีความเสี่ยง สามารถป้องกันได้ สำาหรับ

ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองโลก เป็นโรค

ทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของ

ความพิการและเสียชีวิตอันดับ 1 เลยทีเดียว

ศ.พญ.นิจศรีกล่าวต่อว่า สำาหรับการรักษา

โรคหลอดเลือดสมองหัวใจสำาคัญคือเวลา ซึ่งในการ

รักษาหลักมีทั้งการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด

เลือดดำา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ

การใช้อุปกรณ์เอาลิ่มเลือดในสมองออกมา (Mechanical 

thrombectomy) โดยแพทย์จะทำาหัตถการการใส่

อุปกรณ์ผ่านสายสวนหลอดเลือด เพื่อไปนำาลิ่ม

เลือดที่อุดตันออกจากหลอดเลือดสมอง แพทย์จะ

ทำาหัตถการสอดใส่สายสวนเข้าไปทางหลอดเลือด

แดง ผ่านบริเวณขาหนีบจนไปถึงตำาแหน่งที่อุดตัน 

และนำาเอาลิ่มเลือดที่อุดตันตามหลอดเลือดออกมา 

ซึ่งพบว่าผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียงไม่

กี่วันก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติ  

“แต่การรักษานี้ยังไม่แพร่หลายนัก ด้วยข้อ

จำากัดต่างๆ ทั้งจำานวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หรือโรง

พยาบาลที่มีความสามารถและความพร้อมที่เพียง

พอ ดังนั้นคาดว่าหลักสูตร Introduction course 

for Thrombectomy treatment in Acute Ischemic 

Stroke จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยว 

ชาญ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายต่างๆ ที่

สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคหลอด

เลือดสมอง เพื่อการทำาหัตถการให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการรักษา หรือการนำาความรู้ ไปอธิบาย

คนไข้และคนใกล้ชิดได้รับรู้ด้วย” ศ.พญ.นิจศรีกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ โรคเลือดสมองด้วยระบบ VR ทางคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนมาสัมผัสประสบการณ์

การเรียนรู้เสมือนจริง ลงทะเบียนและขอรับบริการ

ได้ผ่านแพลตฟอร์ม MDCU MedUMore.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยันไม่นิ่งนอนใจ มหา

กาพย์อควาเรียมสงขลา เตรียมลงพื้นที่ตรวจ

สอบ แย้มเป็นนัยต้องใช้งบลงทุนสูง จึงต้อง

ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อให้คุ้มค่า

ลงทุน ส่วนกรณีทุจริตต้องรอผลจาก ป.ป.ช.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำา หรืออควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา ว่า เมื่อ

เร็วๆ นี้ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

ได้รายงานให้ตนรับทราบแล้วถึงการลงพื้นที่

ประชุมชี้แจงปัญหาการก่อสร้างโครงการดัง

กล่าวที่ถูกทิ้งร้างมานาน 14 ปี และใช้งบ

ประมาณไปแล้ว 1,400 ล้านบาท ร่วมกับผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา และเครือข่ายพลเมือง

สงขลา ซึ่งตนขอยืนยันว่า ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ในเรื่องนี้ และพร้อมเดินหน้าก่อสร้างต่อให้

เสร็จสิ้น แต่เราต้องมาศึกษาวิเคราะห์อย่าง

รอบด้าน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการ

ลงทุน เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณที่สูง 

ดังนั้นจะต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนที่จะเดินหน้า

ต่อ อีกทั้งจะต้องทำาให้เกิดความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ โดยจะไม่ให้เกิดการทุจริตเหมือน

ในอดีตที่ผ่านมาอีก ส่วนการตรวจสอบทุจริต

ของโครงการดังกล่าว เท่าที่ทราบขณะนี้มีเรื่อง

รอการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ตนได้มอบ

หมายให้นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ.ไป

จัดทำารูปแบบการก่อสร้างต่อว่าจะเดินหน้า

ในรูปแบบใด เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว 

และอาคารอควาเรียมก็มีการก่อสร้างมาเป็น

เวลานานหลายสิบปี ซึ่งสภาพอาคารก็ทรุด

โทรมลงอย่างมาก สำาหรับแนวทางการเดิน

หน้าต่อเบื้องต้น เช่น การให้เป็นศูนย์อควา

เรียมแบบผสมผสาน ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 

หรือเอไอ การจัดทำาศูนย์ฝึกอบรมให้เยาวชน

เรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งมีหลากหลายแนวทาง โดย

จะนำาแนวทางการก่อสร้างต่อให้พื้นที่เลือกว่า

แนวทางใดจะตอบโจทย์ต่อการลงทุนที่คุ้มค่า

มากที่สุด ซึ่งตนจะต้องนำาเรื่องนี้รายงานให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

รับทราบด้วย อย่างไรก็ตาม ตนอาจลงพื้นที่

ตรวจสอบอาคารอควาเรียมในเร็วๆ นี้เช่นกัน

ด้านนายสุเทพกล่าวว่า ตนได้รายงาน

ให้ รมว.ศธ.รับทราบแล้ว ซึ่งนางสาวตรีนุชได้

กำาชับว่าจะต้องดำาเนินการให้รอบคอบ และ

ทำาให้มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ อย่าให้มี

เหตุการณ์การทุจริตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

อีกทั้งการลงทุนเดินหน้าต่อจะต้องทำาให้คุ้มค่า

เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งการ

ดำาเนินการต่อจากนี้ ไปตนจะนำาเรื่องอควาเรียม

เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง ของ สอศ.จาก

นั้นจะนำามติเข้าที่ประชุม กอศ.พิจารณา และ

สรุปเสนอให้ รมว.ศธ.เห็นชอบนำาเข้าที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป.

ครั้งแรกกบข.ยอมปล่อยกู้ครูแก้ปัญหาหนี้
ในอัตราดอกเบี้ยต่ำา0.5-1%รายที่มียอดเงินหลังหักชำาระไม่ถึงร้อยละ30ห้ามก่อภาระเพิ่ม12เดือน

‘ตรีนุช’จ่อลงพื้นที่ตรวจ    

มหากาพย์อควาเรียม

ย้ำาต้องคิดให้ดีลงทุนสูง

จุฬาฯเปิดหลักสูตรรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านแพลตฟอร์ม
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11บันเทิง

าธรรมะแยกขาดจากการเมือง.. โลกก็คือ “นรก”!

	ในหนังสือ	 “คู่มือมนุษย์”	 หลวงพ่อท่านพุทธทาส

ได้เขียนไว้	 พร้อมแนะทางออก..	 “ต้องธรรมิกสังคม	

นิยม	คือการเมืองที่ประกอบด้วย	“ธรรมะกับศีลธรรม”..

ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง	 ความรัก	 ความเมตตา	 อย่าง

แท้จริง”!

ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ มนุษยชาติจะเลว

ร้ายกว่าเดรัจฉาน มัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน 

ล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ

อาชญากรรมเกิดกระหน่ำาลงในโลก มีเลือดโชกแดง

ฉานแล้วซ่านไหล เพราะบ้ากินบ้ากามทรามเกินไป บ้าเกียรติ

ก็พอไม่ได้ให้เมาตน

อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ ไม่มีใครเมตตา

ใครให้สับสน ขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คน ให้ผ่านพ้นวิกฤต 

การณ์ทันเวลา”

ครับ..ท่านพุทธทาสท่านได้บอก-สั่งไว้ตั้งนมนานกาล	

แต่ถึงปัจจุบันก็ดู	 “ศีลธรรม”	 จะยิ่งห่างไกลจากมนุษยชาติ

ออกไปทุกทีๆ	และไม่มีวี่แววว่า..

“ศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์

ทันเวลา”	เสียแล้ว!

นั่น..หมายถึง	 “โลกาวินาศ”	 ก็จะได้เห็นเป็นจริงเป็น

จังขึ้นมาในเวลาอันใกล้นี้	 และไม่ต้องมองออกไปไกล	 ดูใน

ประเทศไทย-บ้านของเราก็เริ่มเห็นเค้าลาง..

ในขณะเด็กบ้าคลั่ง	 (ลัทธิความเชื่อ)	 ไม่สนวัฒนธรรม	

ไม่แคร์ประเพณี	ย่ำายีศีลธรรม	ขยายกว้างออกไป	ฟากผู้ใหญ่

ก็ดูจะไม่ได้นำาพากับคำาสอน-คำาเตือนนี้เอาเสียเลย

โดยเฉพาะกับคนที่ยึดอาชีพนักการเมืองด้วยแล้ว..	

“อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่	ไม่มีใครเมตตาใครให้

สับสน”	จนวุ่นวายและหนักข้อถึงขั้นดับสิ้นแล้วเรื่องศีลธรรม

อันดี!

และน่ี..แม้จะไม่เก่ียวกับศีลธรรม	แต่เห็นข่าวคุณไพบูลย์	

นิติตะวัน	 เตรียมจะดำาเนินการแจ้งความเอาผิดคุณพีระพันธุ์	

สาลีรัฐวิภาค	 หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ให้ละเหี่ย

ใจ

ก่อนย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐ	 คุณไพบูลย์	 นิติ

ตะวัน	คนเดียวกันนี้แหละ	เคยเป็นหัวหน้า	“พรรคประชาชน

ปฏิรูป”	 ที่ได้น้อมนำาคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นนโยบาย

ในการหาเสียง

ซึ่งชาวพุทธรวมถึงผม	 เมื่อเห็นป้ายหาเสียงก็ให้แอบ

ชื่นชม-ศรัทธา	 และคิดเอาว่าผู้ที่อาสาจะเข้ามาเป็นผู้แทน

ประชาชน	ควรที่จะเป็นคนที่มีศีล-มีธรรมอย่างนี้แหละ!

แต่..ต้องขอสารภาพตามตรง	 เอาเข้าจริงผมไม่ได้กา																																																																																		

เบอร์เลือกคุณไพบูลย์หรอกนะ	 ด้วยเกรงเลือกไปก็เสียคะแนน

เปล่า	คุณไพบูลย์คงไม่มีโอกาสน้อมนำาคำาสอนของพระพุทธเจ้า..

มาปฏิบัติ	เพื่อแก้ไขปัญหา	“ทุกข์ร้อน”	ของประชาชน

ได้อยู่ดี	 ดูสิแม้จะย้ายอยู่ร่วมฝั่งรัฐบาล	 แต่ผลงานก็ไม่ได้

ปรากฏเห็น!

ทุกวันนี้จะว่าเสียใจก็เสียใจ	 จะว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เลือก

ก็ไม่ได้นึกโทษโกรธตัวเองเลย	 ยิ่งมาได้รู้-ได้เห็นว่าคนที่หา

เสียงด้วยคำาสอนของพระพุทธเจ้า..

ได้แสดงออกถึงความโกรธ	 เตรียมฟ้องร้องดำาเนินคดี

ต่อผู้ที่เพียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาสูตรคำา	

นวณ	ส.ส.บัญชีรายชื่อที่อาจไม่สามารถลงมติได้

เนื่องจากมีจำานวน	ส.ส.ไม่ครบองค์ประชุมเช่นนี้เข้า	ก็

ทำาให้ผมรู้สึกปลอดโปร่ง-โล่งอก-สบายใจ	และทำาให้รู้อีกว่า..

คำา-นโยบายบนป้ายหาเสียงของนักการเมืองนั้น	 เขา

ไม่ได้ปั้นจากหัวใจที่บริสุทธิ์	 ด้วยศีลธรรมแต่อย่างใด	 ส่วน

ใหญ่ก็ประเภท	“คดในข้อ	งอในกระดูก”	แทบทั้งนั้น!

ป้ายหาเสียง	 “รถไฟฟ้าตลอดสาย	 20-25	 บาท”	 ก็

เป็นอีกตัวอย่างที่เด่นชัด	 ได้ยินว่า	 กันยา.นี้	 กทม.จะเก็บค่า

โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว	59	บาท	(ไม่เกิน)	แล้วนี่..

พร้อมจ่ายด้วยความเต็มใจกันนะ..ห้ามด่า!.

ไม่ตรงปก..ห้ามด่า?

ถ้

างเอกลูกครึ่งสุดแซ่บ ปู-ไปรยา 

ลุนด์เบิร์ก	ฮอตต่อเนื่อง	หลังจาก

บินไปปักหลักแคสงานหนังที่ต่าง

ประเทศอยู่นานสองนาน	จนมีผลงานภาพยนตร์

ฮอลลีวูดเรื่องแรกอย่าง	Paradise	City	ประกบ

ซูเปอร์สตาร์ในตำานาน	บรูซ	วิลลิส,	จอห์น	

ทราโวลตา	จ่อคิวฮอตลงฉาย	ล่าสุดเจ้าตัวขอ

ประกาศข่าวใหญ่อีกคร้ัง	โดย	ปู	ไปรยา	ลงรูป

พร้อมข้อความในอินสตาแกรมว่า	“So	excited	

and	grateful	to	a	part	of	this	project!!	ดีใจ”

ซึ่ง	ปู	ไปรยา	นั้นได้คว้าบทนำาภาพยนตร์	

Ghosts	of	the	Railroad	ภาพยนตร์ระทึกขวัญ	

ชวนขนลุก	ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์

สยองขวัญเหตุฆาตกรรมหมู่	ข่าวฮือฮาระดับ

โลก	Rock	Springs	คดีแรงงานอพยพคนงาน

รถไฟชาวเอเชีย	28	คนอันทารุณโหดร้าย	ซึ่ง

เกิดขึ้นในปี	ค.ศ.1885	โดยเรื่องราวผสมผสาน

จากเหตุการณ์จริงและถูกเขียนเติมแต่งขึ้นใหม่	

ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีแผนเริ่มเปิดกล้อง

ถ่ายทำาในช่วงปลายปีนี้ที่รัฐโคโลราโด	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งจะเป็นผลงานการกำากับของ	

V.	Vansay	Zanubon	บทภาพยนตร์เขียนโดย	

V.	Vansay	Zanubon,	Carmen	C.	Mosley	

และ	Carmen	Lavelle	สำาหรับฝีไม้ลายมือของ

ผู้กำากับ	V.	Vansay	Zanubon	ผู้กำากับคนเก่ง	

เป็นทั้งผู้ผลิตและนักเขียนบทชาวอเมริกัน

เชื้อสายลาว-ไทย	เคยได้รับรางวัลการัน

ตีจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ชั้น

นำา	อาทิ	International	Thai	Film	Festival	และ	

Pan-American	Film	Festival	(PAFF-LA)

ภาพยนตร์	Ghosts	of	the	Railroad	คือ

เรื่องราวของ	Jade	สาวสวยชาวเอเชียลูกครึ่ง

ผิวขาวที่เพิ่งผ่านการหย่าร้างมา	เธอได้ตัดสิน

ใจทำาตามคำาแนะนำาของนักจิตเวชของเธอ	ไป

ใช้ชีวิตอย่างสันโดษที่บ้านพักในภูเขาของ

ครอบครัว	ด้วยความหวังว่าจะหายจากปัญหา

เกี่ยวการนอนหลับ	เธอพยายามอย่างที่สุดที่

จะเอาชนะความกลัว	ความฝันอันติดตาหลาย

ครั้งพาเธอย้อนกลับไปในช่วงปลายของปี	ค.ศ.

1800	ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันหนักหนาสาหัสของ

เหล่าแรงงานอพยพชาวเอเชียที่ทำางานเป็นคน

งานทางรถไฟ	ท่ีต้องเผชิญกับการทำางานท่ีหนัก

หน่วง	และการเหยียดเช้ือชาติอันเป็นภาพหลอน

เหล่าน้ันติดอยู่ในความฝันทุกคร้ังท่ีเธอนอนหลับ	

อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการขุดคุ้ยหาคำาตอบจาก

อดีต	และเรื่องราวระทึกขวัญจึงเกิดข้ึน.

น

ew Hope Club” (นิว โฮป คลับ) 

กลุ่มวงดนตรีป๊อปจากอังกฤษ	

ประกอบไปด้วย	เบล็ก ริชาร์ดสัน, 

จอร์จ สมิธ และ รีซ บิบบี	เจ้าของเพลงฮิต

ติดหู	และเพลงดังติดชาร์ตอย่าง	“Know Me 

Too Well”	แม้อายุยังน้อยกัน	แต่	3	หนุ่มก็ได้

พิสูจน์ความสามารถและฝีมือทางดนตรีให้แฟน

เพลงท่ัวโลกยอมรับ	ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย	

สามารถครองใจแฟนเพลงและทำาให้สาวๆ	

ตกหลุมรักในเสน่ห์พวกเขาไปตามๆ	กันเลยทีเดียว

“New	Hope	Club”	ออกเดินทางอีกครั้ง	

และครั้งนี้จุดหมายปลายทางคือการเดินทาง

มาพบปะแฟนเพลงชาวไทย	ซึ่งจะเป็นการขึ้น

แสดง	Showcase	ครั้งแรกในรอบ	4	ปี	กับงาน	

“Know Me Better Exclusive Showcase 

in Bangkok”	พร้อมศิลปินชื่อดัง	เจ้าของเสียง

ร้องเอกลักษณ์	“วิโอเลต วอเทียร์”	แขกรับ

เชิญสุดพิเศษที่นำาเพลงเพราะๆ	มาเรียกเสียง

กรี๊ดจากหนุ่มๆ	และสาวๆ	GEN	Z	ที่สำาคัญมี

กิจกรรมน่ารักๆ	มาสนุกกับแฟนๆ	ก่อนถึงวัน

งาน	ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม

นี้ ณ Siam Square One 

(ลานอัฒจันทร์)	มีการเปิดให้

ร่วมลงทะเบียนลุ้นรับตั๋วที่นั่ง

ในงาน	“Know Me Better 

Exclusive Showcase in 

Bangkok”	ผ่านลิงก์:	https://

newhopeclubth.lnk.to/

FMSC2022FB	ซึ่งประกาศผล

ผู้ โชคดีไปแล้วเมื่อวันอังคาร

ที่	16	สิงหาคม	2565	ผ่านทาง	

Facebook Page “Universal 

Music Thailand” https://

www.facebook.com/universalmusicthailand

แต่ถึงใครจะลงทะเบียนไม่ทันก็สามารถ

ไปร่วมสนุกกันได้ที่บริเวณโดยรอบ	เพราะพื้น

“N

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ที่เอาต์ดอร์	“Know Me Better Exclusive 

Showcase in Bangkok” คือที่สุดแห่งการ

รอคอยของแฟนๆ	ดังนั้นแฟนๆ	ตัวจริงของ	3	

หนุ่ม	“New Hope Club”	ห้ามพลาด.

นักแสดงผิวสีฝีมือดีวัย 49 คือหนึ่ง                                            

ในตัวเต็งที่จะมาเล่นเป็นเจมส์	บอนด์	

สายลับ	007	คนใหม่ต่อจาก	แดเนียล	เคร็ก	

แต่มีข่าวว่าตอนนี้เขากำาลังให้ความสนใจที่

จะไปรับบทบาทอื่นมากกว่าแล้ว	อาจเพราะ

เบื่อกับการที่โปรดิวเซอร์บาร์บารา	บร็อก

โคลี	ยังไม่ตัดสินใจเสียทีทั้งที่ตกเป็นข่าวมา

เป็นปีแล้ว	จะให้รอถูกเลือกนานต่อไปอีกคง

ไม่โอเค

แหล่งข่าวเผยว่า	แฟนๆ	กับบาร์บา

ราเคยต้องการอิดริสแต่เขาต้องการที่จะ

สร้างสรรค์บางสิ่งสำาหรับตัวเขาเอง	แม้เขา

จะเป็นตัวเต็งมากกว่าหลายๆ	คนที่จะได้

เล่นเป็น	007	แต่เขากำาลังตัดสินใจที่จะถอย

ออกมา	เพราะเจรจากับโปรดิวเซอร์มานาน

มากแล้ว

ในระหว่างรอบพรีเมียร์หนังเรื่อง	The	

Harder	They	Fall	ในปี	2021	อิดริสกล่าวเมื่อ

ถูกถามว่าเขาคิดว่าตัวเองจะได้รับพิจารณาเป็น	

007	คนต่อไปหรือเปล่า	เขาตอบว่า	“ไม่	ผมจะ

ไม่ไปเป็นเจมส์	บอนด์”

เขาเคยกล่าวกับสื่อ	The	Express	เกี่ยว

กับข่าวลือต่างๆ	“บางทีผมอาจเป็นนักแสดง

บอนด์ที่โด่งดังที่สุดในโลก	ทั้งที่ยังไม่ได้เล่นบท

นี้ด้วยซ้ำา	ผมว่าพอก็คือพอ	ผมไม่สามารถพูดถึง

มันได้อีกต่อไปแล้ว”

ทางบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของ

อังกฤษอย่างแลดโบรกส์	ที่ผ่านมาทยอย

หั่นราคาต่อรองที่อิดริส	เอลบา	จะได้เป็น	

007	คนใหม่ต่อจากแดเนียล	เคร็ก	จนเหลือ	

3/1	ขณะที่นักแสดงอีกหลายคนที่มีลุ้นกัน

อยู่และมีอัตราต่อรองลดหลั่นกันไป	ได้แก่	

ทอม	ฮาร์ดี	5/1,	เรเก	จีน	เพจ	4/1	และ		

ริชาร์ด	แมดเดน	20/1

บาร์บารา	โปรดิวเซอร์เจมส์	บอนด์	

ยอมรับว่าใช้เวลานานในการตัดสินใจเลือก	

007	คนใหม่แทนเคร็ก	เพราะมันไม่ใช่การ

ตัดสินใจที่ง่าย	เนื่องจาก	007	คือตัวละคร

ระดับไอคอน.

 

 Interthaipost69@gmail.com

อิดริส เอลบา เลิกสนบท 007

แม้เป็นเต็งแทนแดเนียล เคร็ก

‘ปู ไปรยา’ประกาศข่าวใหญ่

คว้าบทนำาหนังฮอลลีวูดอีกครั้ง

Showcase In BKKในรอบ4ปี

แฟนๆNew Hope Clubต้องไม่พลาด

‘วิลลี่’เผยนาทีสูญเสียคุณแม่

ต้องเข้มแข็งเพื่อดูแลคนที่อยู่

ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตที่ต้อง

เข้มแข็งและเป็นหัวหน้าครอบครัว	หลังคุณ

แม่	ยุรภรณ์	แมคอินทอช	วัย	86	ปี	จาก

ไปอย่างกะทันหันที่ประเทศอังกฤษ	สำาหรับ		

วิลลี่	แมคอินทอช	โดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึง

ความสูญเสียครั้งนี้ว่า

“ตอนนี้โอเคแล้วครับ	จริงๆ	โอเคมา

ตั้งแต่วันที่	3	หลังคุณแม่เสียแล้ว	เพราะ

เราจะรู้ว่าคนเสียชีวิตไปแล้ว	3	วันเขาจะ

รู้ตัว	พอเขามองกลับมาเขาจะเห็นว่าลูกๆ	

อยู่ได้	ไม่ใช่ว่ายังติดพันอยู่กับความทุกข์

ทรมาน	ต้องเดินหน้าให้ได้	คือถ้าผมเกิดเป็น

อะไรไป	ลูกผมต้องอยู่ให้ได้	เท่านี้แหละที่

พ่อแม่ต้องการ	เราก็จัดงานให้ดีที่สุด	ทำาทุก

อย่างให้ถูกต้องดีที่สุด	หลังจากนั้นเราก็ต้อง

เดินหน้า	

วันที่เกิดเรื่องขึ้นมันไวมาก	ช็อกเลย

แหละ	มันคือเช้าวันที่เราเตรียมตัวจะกลับ

เมืองไทย	ไฟลต์ตอนเที่ยง	ผมบอกทุก

คนว่าเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋า

ลงไปล็อบบี้	ซึ่งทุกคนก็

แต่งตัวอาบน้ำา	แล้วผม

ก็บอกว่าเดี๋ยวมารับ

คุณแม่ไปทานอาหาร

เช้า	ขึ้นไปถึงทำาไม

ลูกถึงไม่อาบน้ำาแต่ง

ตัว	อ๋อคุณย่ายังไม่ออก

มาจากห้องน้ำา	เราก็

บอกว่านานแล้วนะ	ก็เลย

เปิดประตูเข้าไปดูตอนนั้นให้

พนักงานช่วย	พอเข้าไปมือคุณแม่ยัง

กำาแปรงสีฟันอยู่	ก็เป็นหน้าที่เราจับว่าคุณ

แม่ยังหายใจอยู่หรือเปล่า	แล้วก็เรียกคนมา

เพื่อปั๊มหัวใจ	แต่ก็ปั๊มไม่ขึ้นแล้ว

หลังจากนั้นตำารวจก็มา	เขาก็ปั๊ม

หัวใจไป	20	นาทีกว่าแล้ว	เราก็บอกให้หยุด

เถอะเพราะรู้ว่าคุณแม่คงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้ว	

อาการก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	วัน

แรกๆ	งงเป็นไก่ตาแตกเลย	ถ้าอยู่เมือง

ไทยเรายังควบคุมอะไรได้	พอเสียที่อังกฤษ

ก็งง	ไม่รู้ขั้นตอนมันเป็นยังไง	อะไร

ก่อนอะไรหลัง	แต่ผมก็แฮปปี้

ที่คุณแม่ไม่ทรมาน	ถ้าปั๊ม

หัวใจขึ้นมาแล้วแม่อยู่ใน

สภาพติดเตียง	นั่นเป็น

สิ่งที่คนแก่เขาไม่อยาก

ได้ที่สุด

(เอาความเข้ม

แข็งมาจากไหน)	ผม

เป็นพี่ชายด้วยไง	แล้ว				

กลายว่าเราก็ต้องเป็นหัว	

หน้าครอบครัว	เวลาจัดการ

อะไรก็ต้องเคาะจัดการให้เสร็จ	แล้ว

ก็มีหน้าท่ีต้องทำา	ใครจะอ่อนแอยังไงก็ว่ากัน

อีกที	แต่เราก็ต้องเป็นแกนหลัก	เสาท่ีคน

สามารถพิงเราได้	แหม่มก็เป๋นานมาก	ถ้าคุณ

ได้เห็นเขาล่าสุดเขาจะผอมมาก	นอกจากจะ

ลองโควิดแล้วยังมีเรื่องคุณแม่อีก”.

วิโอเลต วอเทียร์
นิว โฮป คลับ
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วันแมแหงชาติ      ดร.พีระพันธ เหมะรัต ประธานที่ปรึกษา รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด 

จัดกิจกรรมเน� องในวันแมแหงชาติ รวมกันถวายปจจัย ขาวสาร อาหารแหง และเวชภัณฑ 

เพ� อถวายแด พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปฺโญ) เจาอาวาส วัดพระบาทน้ําพุ  

โดยมี คณะกรรมการ สมาชิกประชาขน และเจาหนาที่รานสหกรณกรุงเทพ รวมกิจกรรม ณ 

รานสหกรณกรุงเทพจํากัด สํานักงานใหญ  พระปนเกลา

สรางเครือขาย    นิวัฒน ตั้งกองเกียรติ ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญญาสุตรา และ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร อดีตรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) แถลงขาวการจัดสัมมนาหัวขอ “สรางเครือขายธุรกิจกัญชา” เพ� อรองรับตลาดทองเที่ยว

เชิงสุขภาพใหความรูกัญชาทางการแพทย โดยมี จินตนา เปงยาหลวง และ ดร.วิชัย ปยวรรณวงศ 

รวมดวย ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญญา สุตรา สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม

ดร.ทัศนีย เมืองแกว รอง

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปดเผยถึง

ผลการดําเนินโครงการบริหาร

จัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม

แผนที่ เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 

ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการสําคัญ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตใน

พื้นที่เหมาะสมนอย (S3) หรือไมเหมาะสม 

(N) ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอ� น

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีศักยภาพและ

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม 

โดยโครงการดังกลาว มีกรมพัฒนาที่ดินเปน

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน�วยงาน

ตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รวมสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

อาทิ การถายทอดความรู การสนับสนุน

ปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช พันธุปลา ปุย 

น้ําหมักชีวภาพ อาหารและอุปกรณสําหรับ

เลี้ยงปลา รวมถึงการจัดทําระบบอนุรักษดิน

และนํ้า และเงินอุดหนุนปจจัยการผลิตสําหรับ

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

ในการนี้ สศก. ไดติดตามประเมิน

ผลการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ซึ่งกําหนดพื้นที่เปาหมาย 95,000 ไร 

ผลการดําเนินโครงการฯ ในป 2564 พบวา 

ไดรับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต

สินคาเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม 98,305 ไร 

(รอยละ 103 ของเปาหมาย) รวม 51 จังหวัด 

เกษตรกรเขารวมโครงการ 8,985 ราย โดย

สวนใหญปรับเปลี่ยนจากขาวนาป เปนการ

เลี้ยงปลา ปลูกหมอน และเกษตรผสมผสาน 

ผักสวนครัว สมุนไพร รวมกับการปลูกขาว 

หรือไมผล และไมยืนตน 

ผลจากที่เกษตรกร ไดปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ในฤดูการผลิต ป 2564/65 

สศก. โชวผล Zoning ชวยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต สรางมูลคากําไร 27 ลานบาท ในพื้นที่ 51 จังหวัด

ส งผล ให มี พื้ นที่ ส ร า งผลผลิ ต

สินคาเกษตรไดแลว รอยละ 55 

เชน ปลาตะเพียน ปลานิล หมอน 

พืชอายุสั้นหรือพืชผักสวนครัว 

เชน กลวย ตะไคร พริก ผักกาด

ขาว ถั่วฝกยาว มะเขือ เปนตน ที่

เหลือยังอยูในชวงทยอยเก็บเกี่ยว

และยังไม่ ได้รับผลผลิตเนื่องจาก

เปนการปลูกไมผล ไมยืนตน เชน 

ทุเรียน มะยงชิด พุทรา มะมวง 

ขนุน มะนาว นอยหน�า ฝรั่ง ลําไย เปนตน 

ซึ่งตองใชเวลามากกวา 2 ปขึ้นไป จึงจะ

ใหผลผลิต สามารถสรางผลตอบแทนให

เกษตรกรไดเฉลี่ย 8,744 บาท/ไร คิดเปนผล

ตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กําไร) 3,258 บาทตอไร 

เพ่ิมข้ึนจากการปลูกขาวนาป 2563/64 จํานวน 

2,591 บาทตอไร โดยเม� อจําแนกผลตอบแทน

สุทธิตามกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไดพบวา ปลา 

สามารถสรางผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก

เดิม 1,178 บาทตอไร หมอนไหม เพิ่มขึ้น 

2,827 บาทตอไร เกษตรผสมผสาน เพิ่มขึ้น 

2,932 บาทตอไร ทั้งนี้ หากคิดเปนภาพรวม

โครงการท้ัง 51 จังหวัด รวมพ้ืนท่ี 98,305 ไร 

(ไมรวมไมผล ไมยืนตน) สามารถสรางผล

ตอบแทนสุทธิ รวม 27 ลานบาท และคาดวา

ในปงบประมาณ 2565 จะสามารถสรางผล

ตอบแทนสุทธิไดรวมถึง 49 ลานบาท 

ผลตอบแทนเกษตรกรหลังปรับเปลี่ยน

การผลิตสินคาขาวในพื้นที่ ไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map ปงบประมาณ 2564

สําหรับการดําเนินโครงการ ป 2565 

มีเปาหมาย พื้นที่รวม 71,735 ไร จําแนก

เปนกิจกรรมปรับโครงสรางพื้นที่การผลิตใน

พื้นที่ไมเหมาะสม เปาหมาย 67,590 ไร และ

สนับสนุนปจจัยการผลิต 4,145 ไร ผลการ

ติดตามการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม

2564 - มิถุนายน 2565) พบวา มีการปรับ

โครงสรางพ้ืนท่ีการผลิตท่ีไมเหมาะสมแลว 

65,685 ไร (รอยละ 97 ของเปาหมาย 67,590 

ไร) สนับสนุนพันธุพืช พันธุปลา รวมถึงปจจัย

การผลิตพื้นฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่

ของเกษตรกรแลว 2,652 ไร (รอยละ 64 

ของเปาหมาย 4,145 ไร) และดําเนินกิจกรรม

ถายทอดความรูแกเกษตรกร เปาหมาย 3,145 

ราย ซึ่งเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู

ดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การปลูกพืชชนิดใหม 

และการอบรมบัญชีตนทุนอาชีพ รวม 3,135 

ราย (รอยละ 99 ของเปาหมาย 3,145 ราย) 

และจากผลการสํารวจเบื้องตน ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณและลพบุรี พบวา เกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการกับสถานีพัฒนาท่ีดิน รอยละ 

38 ไดรับการสนับสนุนการปรับโครงสราง

พ้ืนท่ีและปจจัยการผลิตสําหรับการปรับเปล่ียน 

เชน วัสดุสําหรับการทําปุยหมักนํ้าหมักชีวภาพ 

ซึ่งเกษตรกรรอยละ 50 เริ่มมีการปรับเปลี่ยน

การผลิตแลว 

ทั้งนี้ ภาพรวมการโครงการที่ผานมา 

เกษตรกรพอใจในระดับมากที่สุด เน� องจาก

ไดปรับปรุงโครงสรางพ้ืนท่ี สามารถกักเก็บนํ้า

หรือทําเกษตรผสมผสาน ไดรับการสนับสนุน

ปจจัยการผลิต เกิดรายไดเสริม และลดคา

อาหารในครัวเรือนได อยางไรก็ตาม ยังคงมี

เกษตรกรบางสวน ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนการ

ผลิตเต็มพื้นที่ เน� องจากมีพื้นที่ถือครองนอย 

จึงยังคงพ้ืนท่ีเพ� อปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน 

รวมทั้งยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังเคยชิน

กับการปลูกขาวมานาน และไมมีทุนในการ

ปรับเปลี่ยนการผลิต ดังนั้น จําเปนตองเรง

สรางความเขาใจกับเกษตรกร รวมถึงใหการ

สนับสนุนเกษตรกร โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ 

เชน แหลงน้ํา รวมถึงปจจัยการผลิต และ

สรางความเขาใจใหเกษตรกรเห็นถึงประโยชน

ตอการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสม

ในพื้นที่ 

รักแม     คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารกลุมโรงแรมมณเฑียร 

เปนประธานเปดงานวันแมแหงชาติ จัดโดย มณเฑียร ตันตกิตต์ิ โดยมี เณศราภา – สิปปทัศน 

ทับสุวรรณ และ ปรางทอง ณ สงขลา มารวมงานอยางอบอุน ณ หองอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร 

โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด

TOA หนุนเด็กไทย ทีมแชมปหุนยนตกูภัยระดับโลก     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ 

ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ มอบทุนการศึกษา จํานวนเงิน 100,000 บาท ใหกับ

นักเรียน รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง) จ.มุกดาหาร ชุดแชมปโลกชนะเลิศ “การ

แขงขันหุนยนตกูภัย รุนยุวชนระดับนานาชาติ” รายการ World RoboCup 2022 เพ� อเปน

ขวัญกําลังใจแกนักเรียนและครูผูฝกสอนที่สามารถสรางช� อเสียงใหกับโรงเรียนและประเทศ

ชาติไดสําเร็จ โดยมี นางปุณยนุช แสนสิงห และ นายประยุทธ สุภาคาร มารวมในพิธีดวย 

ที่ สนง.ใหญ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ

รวมมือ    นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ดานกํากับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พรอมดวย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตรการแพทย และ นายชนะพล มหาวงษ ผูจัดการกองทุนประกันวินาศภัย รวมงาน

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยการเช� อมโยงขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกส

และขอมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวาง 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กับ กองทุนประกันวินาศภัย  ณ อาคาร 

100 ป การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย จ.นนทบุรี

มข. จัดอบรม STEAM Education ปลูกฝงแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมมือกับ บริษัท 

Toyo System Co., LTD. และ The Mathematics Certification Institute of Japan และ 

มูลนิธิการศึกษาเพ� อการพัฒนาทักษะการคิด จัดสัมมนา “University-Industry Collaboration 

seminar” ภายใตหัวขอ “Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving 

based on STEAM Education” ในโครงการสรางจิตสํานักทางสิ่งแวดลอม โดยใช STEM 

Education ในการแกปญหา โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์  

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการและรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน กลาวเปดงาน และมี Mr. Hideki Shoji Chairman of the 

Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD.  Keynote Speaker เปนวิทยากร ใน

หัวขอ“Corporate Social Responsibility” รวมบรรยายผานทางออนไลน จากประเทศญี่ปุน โดย

มี นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา เขารวมออนไลน และในหองประชุม

ชั้น 4  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายคําตัน หรือณรงคฤทธ์ิ แสนบุตร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถยนตน่ัง

สวนบุคคล (น่ังสองตอนทายบรรทุก) ย่ีหอ 

โตโยตา หมายเลขทะเบียน กร – ๑๔๑๕ 

ขอนแกน 

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๑๖๗,๓๗๘.๐๔ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถ

จักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา หมายเลข

ทะเบียน ๑กฆ – ๙๓๙๔ ขอนแกน 

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๑๒,๓๙๗.๗๔ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

กระนวน เลขท่ีบัญชี ๐๑๒-๙-๐๒๙๑๓๔๑-

๔ ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๘๒๖,๑๗๑.๒๖ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขท่ี

บัญชี ๔๑๕-๐-๑๖๗๒๓-๐ ช� อบัญชี นายคํา

ตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๖,๕๘๘.๔๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี กระนวน เลข

ท่ีบัญชี ๗๙๖-๑-๐๐๖๕๐-๙ ช� อบัญชี นาย

คําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๒๖๘,๑๗๑.๔๘ 

บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากระนวน 

(ขอนแกน) เลขท่ีบัญชี ๔๐๗-๐-๖๕๘๖๖-๗ 

ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๖๐,๑๗๒.๑๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย

ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 

(ซอยประจักษศิลปาคม)เลขท่ีบัญชี 

๘๒๙-๒-๐๒๔๗๗-๘ ช� อบัญชี นายคําตัน 

แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๔,๕๐๒.๙๘ บาท 

(ณ วันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย

ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนน

มิตรภาพ ขอนแกน เลขที่บัญชี ๘๑๖-๒-

๐๐๙๒๐-๖ ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๓๓,๙๘๑.๕๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๓๗๙,๓๖๓.๕๗ บาท (หน่ึงลาน

สามแสนเจ็ดหม� นเกาพันสามรอยหกสิบสามบาทหาสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายคําตัน หรือณรงคฤทธิ์ แสนบุตร กับพวก 

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๐๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินคงเหลือจากการขายทอดตลาด

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๖๗๒๔๘ เลขท่ีดิน 

๘๑ตําบลไผ อําเภอเมืองกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ

- นางจันทรเพ็ญ 

หรือโชติกา 

อินออน หรือ

วิเชียรฉาย

๙๗๒,๔๘๘.๒๗ 

บาท(ณ วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขากาฬสินธุ

เลขที่บัญชี ๐๔๔-๘-๖๑๙๐๔-๔ช� อ

บัญชี นายไพทูลย  โคตรศักดิ์

- นายไพทูลย

โคตรศักดิ์

๖๐,๑๕๙.๙๓ 

บาท(ณ วันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสมเด็จเลข

ที่บัญชี ๐๐๘-๓-๗๑๕๑๑-๑ช� อบัญชี 

นางสาววารุณี  กาโร

- นางสาววารุณี 

กาโร

๑๔,๘๒๓.๑๗ 

บาท(ณ วันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)  

ทรัพยสิน

รายการที่ ๓ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๐๔๗,๔๗๑.๓๗ บาท 

(หน่ึงลานส่ีหม� นเจ็ดพันส่ีรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพิ่มเติม) รายนางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี  นําทีมปรับปรุง ซอมแซมศาลาพักเอนกประสงควัดเสด็จ เพ� อสงมอบ

ใหเปนประโยชนตอคนในชุมชน    สมรัก ลิขิตเจริญพันธ เจาหนาที่บริหารและผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ และพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีราย

ใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ  นําทีมชางและจิตอาสาปรับปรุงซอมแซม

ศาลาพักเอนกประสงค ณ วัดเสด็จ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได

สงมอบถวายเปนพุทธบูชาแกวัด เพ� อใชสําหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเปนประโยชน

ใหแกคนในชุมชน  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใสตอสังคมที่

องคกรใหความสําคัญเสมอมา

แมนพาวเวอร (Manpower), เอ็กซพีริส 

(Experis) และทาเลนท โซลูชันส (Talent 

Solutions) ตอบโจทยการหางาน-หาคน

อยางครบวงจร อาทิ คนหาพนักงานประจํา 

คอนแทร็คระยะสั้น การบริการ outsourcing 

ทุกตําแหน�งงาน ตั้งแตระดับลาง-ผูบริหาร

ระดับสูง ตามความตองการของธุรกิจ Visa & 

Work Permit  Payroll และ Outplacement 

ดวยความเช� อท่ีวา “พนักงาน หรือ Manpower” 

คือ พลังสําคัญที่จะขับเคล� อนความสําเร็จ

ของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้

ใหดีขึ้น

ในระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา ประเทศไทย

เผชิญสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 

ปรากฎการณ ที่พลิกโฉมโลกอยางรวดเร็ว

และรุนแรงในหลายมิติอยางคาดไมถึง 

ประเทศไทยก็ตองเปล่ียนแปลงตัวเองคร้ังใหญ

เชนกัน ตั้งแตระบบการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคม โดยเฉพาะตลาดงานและแรงงาน

ที่เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัดเจน สงผลให

ประเทศไทยกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบเร็วข้ึน ไมวาจะเปน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต 

การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา 

การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน 

รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ� น 

ๆ ลวนจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยี ในขณะ

เดียวกัน องคกรก็ตองการพนักงานที่มีทักษะ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและทักษะใหม ๆ 

โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผูจัดการ

ประจําประเทศไทย แมนพาวเวอรกรุป เปด

เผยวา “ปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจโลก

และประเทศไทยกําลังเริ่มฟนตัว กอปรกับ

ภาครัฐไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจมา

อยางตอเน� อง ประเทศกลับมาเปดใหบริการ

นักทองเที่ยวอีกครั้ง ตลอดจนการผอนคลาย

ขอจํากัดดานตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลดีตอการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคม จากความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให

แนวโนมอัตราการจางงานในครึ่งปหลังก็จะ

เพิ่มขึ้นดวย  

ดังนั้น แมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทย 

ซึ่งประกอบดวย แมนพาวเวอร (Manpower) 

เอ็กซพีริส (Experis) และทาเลนท โซลูชันส

(Talent Solutions) ในฐานะผูเชี่ยวชาญใน

การเฟนหาผูสมัครที่เหมาะสมกับองคกรและ

หาตําแหน�งงานท่ีใชสําหรับทุกคน ไดเล็งเห็น

ถึงโอกาสที่ดีที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคมอีกทางหนึ่ง จึงไดผนึกกําลัง

รวมกันคัดสรรตําแหน�งงานในสายงานตาง ๆ 

แมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทย ชู 3 ทางเลือก คัดสรรตําแหน�งที่ ใช

เดินหนาลุยจับคูผูสมัครงานและองคกร ในยุคโควิดดิสรัปชั่น

อาทิ สายงานขายและการตลาด สายงาน

การผลิต สายงานไอที สายงานบัญชีและ

การเงิน สายงานบริการลูกคา สายงานบริการ

ทางการแพทยและสุขภาพ สายงานทรัพยากร

บุคคล เปนตน เพ� อรองรับความตองการ

ของผูสมัครงานและองคกร ทั้งงานระยะสั้น 

งานชั่วคราว และงานสัญญาจางที่มีความ

ตองการแรงงานสูงขึ้น โดยคาดหวังวาจะ

ชวยเพ่ิมโอกาสท่ีดีใหกับผูหางาน และไดมอบ

พนักงานที่มีศักยภาพใหกับองคกร ดวยความ

เช� อที่วา “พนักงาน หรือ Manpower” คือ 

พลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนความสําเร็จของ

ธุรกิจ และสามารถเปล่ียนแปลงโลกน้ีใหดีข้ึน”

ทั้งนี้ แมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทย 

นับเปน 1 ใน 75 สาขา

ทั่ ว โ ล กขอ งแมนพาว

เวอรกรุป ผูนําธุรกิจให

บริการจัดหาคน-จัดหา

งานระดับ โลกมากว า 

70 ป ที่ชวยสรางมูลคา

มหาศาลใหผูสมัครงาน

และองคกร มาแลวใน

หลายประเทศทั่ ว โลก 

นอกจ า ก จะห า ง านที่

เหมาะสมและยั่งยืนใหกับคนนับลานในทุก

อุตสาหกรรม ทุกตําแหน�ง ทุกระดับตั้งแต

ระดับลาง-ระดับผูบริหารสูงสุดแลว ยังได

กรมหมอนไหมรวมกับฝายเกษตร 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 

เขารวมจัดงาน Thailand Agricultural Pavilion 

ในเทศกาล Thai Festival in Moscow 2022 

ระหวางวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ณ 

Hermitage garden กรุงมอสโก สหพันธรัฐ

รัสเซีย โดยการจัดงานในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์วัฒนธรรมที่

งดงามของไทย สงเสริม

การทองเที่ยว และสราง

ความนิยมสินค า ไทยใน

ตางประเทศ ซึ่งเทศกาลนี้

ยังตรงกับโอกาสครบรอบ 

125 ป การสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตดวย 

ภ า ย ใ น ง า น ก ร ม

ห ม อ น ไ ห ม ไ ด แ ส ด ง

ศักยภาพของผาไหมไทย 

ผานการแสดงแฟช่ันโชว และนิทรรศการผาไหม 

ในคอลเลคชั่นผาไหมลดโลกรอน (Cool 

Mode Silk) ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนผาไหม

ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สวมใสสบาย และได

รับการรับรองใหเปนผาลดโลกรอนหรือผาคูล

โหมดจากองคการบริหาร

กาซเรือนกระจก รวมทั้ง คอลเลคชั่น 

Eskimo Survival โดยนักออกแบบจากจังหวัด

สุรินทร ที่แสดงใหเห็นถึงความ

เปนเอกลักษณของผาไหมไทย 

และศักยภาพของคนไทยใน

การออกแบบและพัฒนาให

ผาไหมไทยใหกาวสู ในระดับ

สากล โดยผาไหมไทยไดรับ

ความสนใจจากประชาชน 

ส� อมวลชน และหน�วยงานภาค

รัฐของรัสเซีย ที่เขาชมงานนี้

เปนอยางมาก

กรมหมอนไหมโชวศักยภาพผาไหมไทยสูระดับสากล ณ กรุงมอสโก

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง เปนประธานในพิธีประกาศผล

และมอบรางวัลสุดยอด SME แหงชาติ คร้ังท่ี 

14 โดยมี วีระพงศ มาลัย ผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.)  และอธิศานต วายุภาพ 

ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

พรอมดวยผูแทนหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 

ผูประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งส� อมวลชน

จํานวนมาก รวมแสดงความยินดีกับผูไดรับ

รางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ แกรนด บอลรูม 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

สยามพิวรรธน จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผูบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน 

จํากัด เจาของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจาของ

ไอคอนสยาม และ สยาม พรีเม่ียม เอาทเล็ต กรุงเทพ พรอมดวยองคกรพันธมิตร, นางมาศวัลย 

ปนสุวรรณ ผูอํานวยการเขตปทุมวัน, พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ ผูกํากับการ สน.ปทุมวัน, 

รานคาผูเชา พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป รวมแสดงพลังความจงรักภักดี และนอม

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวาย

พระพรชัยมงคล ณ พารค พารากอน ชั้น M ศูนยการคาสยามพารากอน 

ฉายพระรูป     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงฉายพระรูป

รวมกับ ผูเขาประกวดรอบ 16 คนสุดทาย เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ 12 ประจําป 2565 พรอมดวยคณะผูบริหาร และ 

เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนยการคา เจ เจ มอลล จตุจักร กรุงเทพฯ 

สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แหงชาติ ครั้งที่ 14 

กาวขามวิถีใหม ขับเคล� อน SME ไทย สูความยั่งยืน

การสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ เอส

เอ็มอี เปนภารกิจเรงดวนของรัฐบาลมาโดย

ตลอด เน� องจากผูประกอบการเอสเอ็มอี เปน

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

โดยมีสัดสวนตอ GDP เทากับรอยละ 34.63 

ในป 2564 สรางมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 1.5 

ลานลานบาท และสงเสริมการจางงาน ราว 

12 ลานคน รัฐบาลไดบูรณาการใหทุกหน�วย

งานที่เกี่ยวของ รวมมือกันสงเสริม สนับสนุน 

เอสเอ็มอีไทย ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

SMEG จัดนิทรรศการภาพถาย สะทอนไลฟสไตลอยางลงตัว ชวนสัมผัสมนตเสน�ห เคร� อง

ครัวอิตาเลียนดีไซน     วันชัย สวนศิลปพงศ กรรมการบริหาร และ ธนัชพร สวนศิลปพงศ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เพ็น เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด จัดงานนิทรรศการ 

“SMEG Made My Day Exhibition” ดวยมุมมองการถายภาพของ OAT-CHAIYASITH (โอต 

- ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี) เพ� อถายทอดไลฟสไตลผานนิทรรศการภาพถายจากเคร� องครัวอิตาเลียน

ดีไซน สะทอนตัวตนผานคนดัง โดยมี บรม พิจารณจิตร, ชัยสิทธ์ิ จุนเจือดี, นภัสวรรณ สุขวุฒิไชย  

และอรประพันธ สุทธินรเศรษฐ มารวมงานดวย ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

ตามที่กรมทางหลวง โดย 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรม

ทางหลวง ไดออกประกาศหยุด

งานกอสรางทุกโครงการบนถนน

พระราม 2 ในระหวางวันที่ 8-12 

สิงหาคม 2565 เปนเวลา 5 วัน 

เพ� อตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน

ใหมีความปลอดภัยสูงสุด และได

ทําหนังสือดวนที่สุดถึงการทาง

พิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

เร� อง ขอความรวมมือในการดําเนินการกอสรางในพ้ืนท่ี

ถนนพระรามที่ 2 เน� องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง

ในเสนทางดังกลาว ซึ่งถือเปนเสนทางที่มีการจราจร

หนาแน�นและเปนเสนทางหลักในการคมนาคมลงสู

ภาคใต และขอความรวมมือให กทพ. กําชับ กวดขัน

ผูรับจางโครงการกอสรางทางพิเศษสายพระราม 

3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดาน

ตะวันตก ใหดําเนินการภายใตมาตรฐานความปลอดภัย

ในการกอสราง อยางเครงครัด

ตอมาเม� อวานนี้ ( 12 สิงหาคม 2565 ) 

นายพรพรต สุริยนต ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวง

ที่ 13 พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่กรมทางหลวง 

ไดลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการดานความปลอดภัย

ของ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง 

- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก

สัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 โดยมีนายอธิวัฒน 

บุญเจริญ ผูอํานวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 

พรอมเจาหนาท่ี กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง 

และ ตัวแทนผูรับจาง กทพ. ใหการตอนรับ ซึ่ง กทพ.

ไดนําเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บนถนนพระราม 2 ใหกรมทางหลวงไดรับทราบ

แนวทางปฏิบัติงานของ กทพ. และไดลงพื้นที่ตรวจ

สอบภาคสนามรวมกัน โดยมีขอแนะนําให กทพ. 

ดําเนินการเพ่ิมเติมบางบริเวณเพ� อใหเกิดความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น และใหหยุดงานกอสรางบนถนนพระราม 2 

ในสวนของกรมทางหลวงออกไปอีก 2 วัน ในสวนของ 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ ไดมีการ

จัดประชุมหารือทุกฝายที่เกี่ยวของถึงการดําเนินการ

กวดขันตามมาตรการความปลอดภัยดังกลาว รวมถึง

การเรงปูพรมการกอสรางโครงการทางพิเศษสาย

พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมห

านครดานตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร ทั้ง 

5 สัญญา ทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดยปจจุบัน

มีความกาวหนาทั้งโครงการคิดเปนรอยละ 33.46 ซึ่ง

เร็วกวาแผนงานที่กําหนดรอยละ 5.14 โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง กทพ. ไดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะ

กอสรางใหรัดกุมทุกขั้นตอน เพ� อปองกันการเกิด

อุบัติเหตุแกประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกลาว   ขอ

ใหประชาชนโปรดเขาใจเพราะอาจทําให

การจราจรหนาแน�นกวาปกติ ทั้งนี้ขอยืนยัน

มาตรการปองกันความปลอดภัยในการปฏิบัติ

งานทุกขั้นตอน เชนบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

เคร� องมือ/เคร� องจักร ขั้นตอนวิธีการทํางาน

กอสราง ตลอดจนการการประชาสัมพันธเพ� อ

แจงใหประชาชนไดทราบลวงหนา โดยมี

บริเวณท่ีอยูระหวาง  การดําเนินงานกอสราง 

ดังนี้ 

จุดที่ 1

- ปดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลาง

ถนนพระราม 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.12+000 ตั้งแต

วันนี้ ถึง เดือนตุลาคม 2567

จุดที่ 2

- ปดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลาง

ถนนพระราม 2 กม.ท่ี 6+000 ถึง กม.1+000 ต้ังแตวันน้ี 

ถึง เดือนเมษายน 2567      

จุดที่ 3

- ปดและเบี่ยงการจราจรบริเวณหลังดาน

สุขสวัสด์ิ ขาเขากรุงเทพฯ ต้ังแตวันน้ี ถึง 30 มิถุนายน 2566

จุดที่ 4

- ปดและเบี่ยงการจราจรชองทางซายชวง

ทางลงสะพานพระราม 9 ขาเขา (ฝงธนบุรี) ตั้งแต

เดือนกันยายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2566

จุดที่ 5

- ปดและเบี่ยงการจราจรชองทางซายชวง

ทางลงสะพานพระราม 9 ขาเขา (ฝงกรุงเทพฯ) ตั้งแต

วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566

จุดที่ 6

- ปดเบี่ยงจราจรบริเวณหนาดานเก็บคาผาน

ทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแตเดือนกันยายน2565 ถึง 

เดือนธันวาคม 2566

“การทางพิเศษฯ ขอ confirm วาที่ผานมา 

กทพ. ไดมีการดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการทาง

พิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานครดานตะวันตก ดวยมาตรการความ

ปลอดภัย และวิธี ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางเครงครัด

โดยนับตั้งแตเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการนี้ นับ

รวมชั่วโมงการทํางานทั้งสิ้น 6,616,568 ชั่วโมง จน

ปจจุบันยัง ไมมีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได

วาเปน “Zero Fatalities”

อยางไรก็ตามนับจากนี้ กทพ.จะไดเรงดําเนิน

โครงการ ซ่ึงจําเปนจะตองปดและเบ่ียงการจราจรหลาย

จุดตามที่กลาวมาอาจจะทําใหผูที่สัญจรผานเสนทาง

ดังกลาวไมไดรับความสะดวก ซึ่ง กทพ.ตองขออภัย 

และหวังวาประชาชนที่ใชเสนทางบนถนนพระราม 2 

จะเข้าใจในความมุ่งมั่นในการดําเนินงานเพื่อความ

สะดวกในการเดินทางของทุกทานในอนาคต” นายสุรเชษฐ 

กลาวในทายที่สุด

กทพ. Confirm ความปลอดภัยโชวสถิติ “Zero Fatalities”

จากการทํางานกวา 6.6 ลานชั่วโมงการทํางาน พรอมเดินหนาเรงสรางโครงการทางพิเศษ

สายพระราม 3 -ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฯ ตลอดทั้งเสน

รวมพัฒนาแนวทางแกไขปญหาใหม ๆ 

ใหกับองคกรหลายแสนแหง ภายใตกรอบ

มนุษยธรรม และจริยธรรม จนไดรับการ

ยกยองใหเปนหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณ

มากที่สุดในโลกเปนปที่ 13 และเปนหนึ่งใน

บริษัทที่น�ายกยองที่สุดในลิสตของ Fortune 

500 เปนปที่ 20 ติดตอกันและไดรับรางวัล 

"บริษัทที่ดีที่สุดในการทํางานเพ� อผูหญิง" ในป 

2562 และสําหรับ ผูท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี https://www.manpowerthailand.

com/th หรือเบอร โทรศัพท 0-2171-2399 

หรือ อีเมล recruitmentthailand@manpower.

co.th และทุกแพลตฟอรมของโซเชียลมีเดีย



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

ตร.คุ้มครองทีมโปลิโอปากีฯ โดนยิงดับ 2 นาย

เปศวาร์ • ตำ�รวจชุดคุ้มครองทีมฉีดวัคซีนโปลิโอท�งตะวัน

ตกเฉียงเหนือของป�กีสถ�น 2 น�ยถูกยิงเสียชีวิต ป�กีสถ�น

กับอัฟก�นิสถ�นเป็น 2 ประเทศที่โปลิโอยังคงเป็นโรคประจำ�

ถิ่น แต่ทีมฉีดวัคซีนตกเป็นเป้�หม�ยของกลุ่มติดอ�วุธอิสล�ม

เป็นเวล�หล�ยปีในท้ัง 2 ประเทศ ว�ก�ร์ อ�ห์หมัด ข่�น เจ้�

หน้�ที่อ�วุโสเผยกับเอเอฟพีว่� มือปืน 2 คนซ่อนตัวอยู่ใกล้

ช่องท�งน้ำ�เล็กๆ เปิดฉ�กยิงใส่ตำ�รวจจ�กระยะเผ�ขน มือปืน

ไว้ชีวิตทีมฉีดซัคซีน 2 คน และหนีข้ึนรถมอเตอร์ไซค์ไป เหตุ                                                                       

ก�รณ์ดังกล่�วเกิดขึ้นใน Kot Azam เขตแทงค์ใกล้กับเขตชน

เผ่�ท่ีกองทัพปะทะกับกลุ่มติดอ�วุธม�ต้ังแต่ปี 2546 จนถึงบัดนี้

มีทีมฉีดวัคซีนโปลิโอกับเจ้�หน้�ที่คว�มมั่นคงที่มีทำ�หน้�ที่

คุ้มครองพวกเข�ถูกสังห�รไปแล้วหล�ยคนต้ังแต่ปี 2555 โดย

กลุ่มติดอ�วุธท่ีอ้�งว่�โครงก�รฉีดวัคซีนเป็นส่วนหน่ึงของแผน

ช�ติตะวันตกทำ�ให้ช�วมุสลิมเป็นหมัน 

มติให้รื้อถอนรูปปั้นอดีตผู้นำารัฐแทสมาเนีย

ซิดนีย์ • เมืองโฮบ�ร์ตของออสเตรเลียลงคะแนนเสียงเมื่อ

จันทร์ที่ผ่�นม� ให้รื้อถอนรูปปั้นอ�ยุ 132 ปี ที่รำ�ลึกถึงนัก 

ก�รเมืองท่ีขโมยกะโหลกศีรษะของช�วอะบอริจินจ�กโรงเก็บ

ศพท้องถิ่น เอเอฟพีร�ยง�นว่� แอนน� เรย์ โนลด์ส น�ยก

เทศมนตรีเมืองโฮบ�ร์ต กล่�วว่� ก�รร้ือถอนรูปป้ันของบุคคลผู้

น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนก�รบอกเล่�คว�มจริงเก่ียวกับประ                                                                        

วัติศ�สตร์ของแทสม�เนีย รัฐท่ีประช�กรช�วอะบอริจินถูกลด

จำ�นวน เนื่องจ�กโรคภัยและคว�มโหดร้�ยหลังจ�กก�รเข้�

ม�ตั้งถิ่นฐ�นของคนผิวข�ว สม�ชิกสภ�เทศบ�ลเมืองลงมติ                 

7-4 เห็นด้วยกับก�รรื้อถอนรูปปั้นของวิลเลียม โครว์เธอร์                                                   

ออก โดยเข�เคยเป็นผู้นำ�ของรัฐแทสม�เนียช่วงปล�ยทศวรรษ 

1870 เรย์ โนลด์สกล่�วว่�ก�รตัดสินใจถอดรูปปั้นของโครว์

เธอร์ออก เป็นก�รเลือกที่จะไม่ให้ก�รเชิดชูกับบุคคลนี้ที่เป็น

สัญลักษณ์ของก�รเหยียดเชื้อช�ติ 

อคาเดมีขอโทษดาราพื้นเมืองเหตุปี 1973

ลอสแองเจลิส • เป็นเวล�เกือบ 50 ปี หลังจ�กซ�ชีน ลิตเติลฟ�

เธอร์ นักแสดงช�วอเมริกันและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิชนพื้น

เมือง ถูกโห่ไล่บนเวทีออสก�ร์จ�กที่เธอขึ้นม�แถลงปฏิเสธร�ง                                                                                

วัลออสก�ร์ในน�มของม�ร์ลอน แบรนโด เพื่อประท้วงก�ร 

กระทำ�ของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ท่ีมีต่อช�วอเมริกันพ้ืนเมือง                                                                              

เธอได้รับคำ�ขอโทษจ�กสถ�บันศิลปะและวิทย�ศ�สตร์ภ�พ 

ยนตร์ผู้จัดมอบร�งวัลออสก�ร์ เอเอฟพีร�ยง�นก�รเปิดเผย

ของท�งสถ�บันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่�นม�ว่� ลิตเติลเฟเธอร์ซึ่ง

เป็นชนเผ่�อ�ป�เชและย�กี ถูกโห่ในง�นอค�เดมีอวอร์ดส์ ปี 

ค.ศ.1973 ในขณะที่เธออธิบ�ยส�เหตุที่แบรนโดไม่ส�ม�รถ

ม�รับร�งวัลออสก�ร์นักแสดงนำ�ช�ยยอดเยี่ยมจ�กเรื่อง The 

Godfather เธอกล่�วภ�ยหลังว่� มีผู้ห้�มจอห์น เวย์น ด�ร�

รุ่นเก๋�ของฮอลลีวูดท่ีพย�ย�มจะม�ทำ�ร้�ยร่�งก�ยเธอ ในเหตุ 

ก�รณ์ที่ถูกนำ�ไปเปรียบกับตอนที่ วิลล์ สมิธ ปรี่เข้�ตบหน้�   

คริส ร็อก บนเวทีในง�นมอบร�งวัลปีนี.้

ครจะต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเรื่องละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรือประห�รชีวิตนักเคลื่อนไหวเรียกร้อง

ประช�ธิปไตยก็ดูเหมือนรัสเซียจะไม่สนใจ

ยังเดินหน้�สนับสนุนรัฐบ�ลทห�รของพลเอกอ�วุโส 

มิน อ่อง หล่�ย อย่�งต่อเนื่อง

ล่�สุดรัฐมนตรีต่�งประเทศรัสเซีย Sergei Lavrov บิน

ไปเยี่ยมเยือนผู้นำ�ทห�รพม่�อย่�งชื่นมื่น

สื่อพม่�บอกว่�ที่เมียนม�นั้น ล�ฟรอฟเดินท�งม�ถึงมี

ช้อปเปอร์คุ้มกันและได้รับเชิญร่วมรับประท�นอ�ห�รกล�ง

วันที่โรงแรมหรูกับพ่อค้�อ�วุธด้วยอย่�งเป็นกันเอง

สื่อ Irrawaddy News ของเมียนม�ร�ยง�นว่� ช�ว

เมืองเนปยีดอว์ เมืองหลวงของประเทศตื่นขึ้นในเช้�วันหนึ่ง

เมื่อสัปด�ห์ก่อนก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ทห�รบินว่อนอยู่เหนือ

ท้องฟ้�

ถนนสู่กระทรวงก�รต่�งประเทศถูกปิดกั้นเป็นเวล�

หล�ยชั่วโมง โดยที่ประช�ชนไม่ได้รับก�รบอกเล่�ว่�ส�เหตุ

อันใด

แต่ภ�พที่เห็นแปลกๆ บ่งบอกว่�มีคนสำ�คัญกำ�ลังเดิน

ท�งไปเนปยีดอว์ 

ช�วบ้�นไม่รู้ว่�ใครคือแขกผู้มีเกียรติท่�นนั้น เพร�ะ

ข้อมูลข่�วส�รทั้งหล�ยทั้งปวงถูกเก็บเป็นคว�มลับสุดยอดเพื่อ

คว�มปลอดภัยของผู้ม�เยือน

แต่สื่อรัสเซียร�ยง�นว่� เซอร์เกย์ ล�ฟรอฟ รัฐมนตรี

ต่�งประเทศกำ�ลังเดินท�งไปเนปยีดอว์

ทันทีที่ล�ฟรอฟไปถึงเมืองหลวงที่ร้อนระอุ ก็ได้เห็น

ม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยที่เข้มข้นอย่�งที่ไม่เคยเกิดขึ้น

ม�ก่อนสำ�หรับอ�คันตุกะที่รัฐบ�ลทห�รพม่�ให้คว�มสำ�คัญ

เป็นอย่�งยิ่ง

แขกพิเศษจ�กรัสเซียท่�นน้ีได้รับก�รต้อนรับท่ีสน�มบิน 

โดยรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเมียนม�

และอธิบดีกรมยุทธศ�สตร์ศึกษ�และฝึกอบรมของกระทรวง

ก�รต่�งประเทศ 

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ U Zaw Phyo Win เป็นบุตรเขยของ 

Than Shwe อดีตผู้นำ�เผด็จก�ร

เนปยีดอว์ถือเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในเมียนม�แล้ว 

เพร�ะเป็นที่พำ�นักของมิน อ่อง หล่�ย, ผู้นำ�รัฐประห�ร

เข�สั่งก�รให้ใช้ม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยที่เหลือ

ล้นก็เพื่อแสดงคว�มขอบคุณต่อรัสเซีย

มอสโกและปักกิ่งเป็น 2 ประเทศหลักสกัดกั้นก�ร

ดำ�เนินก�รใดๆ ที่คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติที่ต่อ

ต้�นระบอบก�รปกครองทห�รของเมียนม�ม�ตลอด

นักข่�วพม่�บอกว่� ดูเหมือนล�ฟรอฟจะแสดงคว�มพึง

พอใจกับก�รต้อนรับอันอบอุ่นและคึกคักวันนั้น

เร่ิมด้วยก�รประชุมระหว่�งล�ฟรอฟกับน�ยวันน� หม่อง ลวิน 

รัฐมนตรีต่�งประเทศเมียนม� ที่กระทรวงก�รต่�งประเทศ

แถลงก�รณ์ท�งก�รหลังจ�กก�รประชุมแจ้งว่�ทั้ง 2 ฝ่�ย 

“แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความ

สัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือ และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่ง

เสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในเวทีพหุภาคี บนพื้นฐาน

ของความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน”

อีกทั้งยังระบุว่� รัฐมนตรีเมียนม�ได้แสดงคว�มขอบคุณ

อย่�งสุดซึ้งต่อสหพันธรัฐรัสเซีย มิตรแท้ของเมียนม� สำ�หรับก�ร

สนับสนุนอย่�งต่อเนื่องที่มอบให้เมียนม�ทั้งในระดับทวิภ�คีและ

พหุภ�คี

ล�ฟรอฟตอบสนองด้วยก�รขอบคุณเมียนม�สำ�หรับก�ร

สนับสนุนก�รบุกเข้�ยูเครนของรัสเซีย โดยกล่�วว่� 

“เรามีจุดยืนที่เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในความ

พยายาม [โดยรัฐบาลทหารของเมียนมา] ที่มุ่งรักษา

เสถียรภาพสถานการณ์ในประเทศ”

รัสเซียเป็นพันธมิตรร�ยใหญ่และเป็นผู้ข�ย

อ�วุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบ�ลทห�รเมียนม� ที่ฝ่�ย

ต่อต้�นในเมียนม�บอกว่�ถูกนำ�ไปใช้ไล่ล่�และโจมตี

พลเรือนนับตั้งแต่เกิดรัฐประห�รปีที่แล้ว

จังหวะก�รม�เยือนของรัฐมนตรีต่�งประเทศ

รัสเซียเป็นก�รสะท้อนถึงคว�มไม่ยี่หระของมอส

โกต่อเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ต่อรัฐบ�ลทห�รพม่�ใน

หล�ยๆ กรณี

รวมถึงเป็นช่วงเวล�ที่รัฐบ�ลทห�รได้จุดชนวน

ให้เกิดคว�มไม่พอใจในระดับน�น�ช�ติอีกครั้ง ด้วย

ก�รประห�รชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประช�ธิปไตย 4 

คนก่อนหน้�นั้นไม่น�น

ภ�พที่เห็นคือ ก�รรับประท�นอ�ห�รกล�งวันที่โรงแรมหรู

กล�งเมืองหลวงของเมียนม�

วันน� หม่อง ลวิน รัฐมนตรีต่�งประเทศเมียนม� (ที่ไม่

ได้รับเชิญไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนที่กรุง

พนมเปญ) เป็นเจ้�ภ�พเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันสำ�หรับคณะผู้แทน

รัสเซียที่โรงแรม Aureum Palace 

สื่อ Irrawaddy News บอกว่� เจ้�ของโรงแรมหรูแห่งนี้

คือ Teza หนึ่งในน�ยหน้�หลักที่มีบทบ�ทโยงกับข้อตกลงด้�น

ซื้อข�ยอ�วุธระหว่�งกองทัพเมียนม�กับรัสเซีย

จ�กนั้นล�ฟรอฟก็ได้พบ มิน อ่อง หล่�ย ที่ทำ�เนียบ

ประธ�น�ธิบดี 

ที่ทำ�ง�นแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อโดยหัวหน้�รัฐบ�ลทห�ร

ตั้งแต่ก�รรัฐประห�รเมื่อปีที่แล้วเป็น “สำานักงานสภาบริหาร

รัฐ” (State Administration Council) 

ห้องโถงรับรองแห่งนี้เองที่เคยเป็นที่ที่ประธ�น�ธิบดี

อูวินหมิ่นเคยใช้เป็นที่ต้อนรับบุคคลสำ�คัญระดับน�น�ช�ติ 

ก่อนที่เข�จะถูกขับออกไปพร้อมกับรัฐบ�ลสันนิบ�ตแห่งช�ติ

เพื่อประช�ธิปไตย (NLD) โดยมี อองซ�น ซูจี เป็นเป้�หม�ย

หลักของก�รโค่นรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง

นักข่�วบอกว่� มิน อ่อง หล่�ย พย�ย�มเต็มที่ในอันที่

จะสวมบทบ�ทเป็น “ประมุขที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐ” 

ขณะที่ให้ก�รต้อนรับขับสู้ผู้ม�เยือนจ�กรัสเซีย

เช่นเดิม มิน อ่อง หล่�ย บอกล�ฟรอฟถึงเหตุผลที่ต้อง

ก่อรัฐประห�ร

โดยใช้ข้ออ้�งเดิมๆ กล่�วห�ว่�พรรค NLD โกงคะแนน

เสียงครั้งใหญ่ในก�รเลือกตั้งปี 2020

ไม่ต้องวิเคร�ะห์ให้ย�กก็พอจะรู้ว่�ก�รม�เยือนของ

ล�ฟรอฟคือก�รส่งสัญญ�ณสนับสนุนรัฐบ�ลทห�รแม้จะถูก

ประณ�มอย่�งหนัก (แม้จ�กเพื่อนสม�ชิกอ�เซียนเอง) จ�ก

ก�รกระทำ�ท�รุณหลังรัฐประห�รต่อพลเรือนและก�รประห�ร

ชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประช�ธิปไตยเมื่อเร็วๆ นี้ 

คว�มหวั่นเกรงของนักสังเกตก�รณ์ระหว่�งประเทศก็

คือ ก�รที่มอสโกแสดงออกเช่นนั้นอ�จจะเป็นก�รให้ท้�ย มิน 

อ่อง หล่�ย เดินหน้�กระทำ�คว�มท�รุณต่อพลเรือนและผู้เห็น

ต่�งอย่�งไม่สิ้นสุด

ล�ฟรอฟเคยไปเยือนเมืองเนปยีดอว์เมื่อปี 2013

ส่วน มิน อ่อง หล่�ย เยือนรัสเซียม�แล้ว 8 ครั้ง 

ตั้งแต่ปี 2013 ล่�สุดคือในเดือนกรกฎ�คมของปีนี้นี่เอง 

แต่เข�ยังไม่มีโอก�สพบประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน 

ของรัสเซียจนถึงวันนี้

แค่รัฐมนตรีต่�งประเทศรัสเซียม�ปร�กฏตัวกล�งเมือง

หลวงเมียนม�ก็สะท้อนถึงจุดยืนของรัสเซียต่อรัฐบ�ลเมียนม�

ที่เห็นพ้องต้องกันว่�

เสียงเรียกร้องให้มีก�รเจรจ�กับฝ่�ยต่�งๆ ในเมียนม�

เพื่อแสวงห�สันติภ�พต�ม “ฉันทามติ 5 ข้อ” ของอ�เซียน

นั้นไม่มีคว�มหม�ยสำ�หรับทั้ง มิน อ่อง หล่�ย และล�ฟรอฟ

เลยแม้แต่น้อย.

ใ

เรือสำ�รวจจีนเทียบท่�ศรีลังก�
โคลัมโบ • เรือสำารวจและวิจัยของกองทัพเรือจีนเข้าเทียบท่าเรือ

ฮัมบันโตตาทางใต้ของศรีลังกาเมื่อวันอังคาร ท่าเรือน้ีสร้างโดยบริษัท

จีนและศรีลังกาให้จีนเช่า 99 ปี ท่ามกลางความกังวลของอินเดีย

และสหรัฐว่าจีนจะใช้เรือลำาน้ีเพื่อสอดแนมและการแผ่อิทธิพลมาก

ยิ่งขึ้นของจีนในภูมิภาคนี้

รอยเตอร์และเอเอฟพีร�ย                                        

ง�นเมื่อวันอังค�รท่ี 16 สิงห�                                         

คม 2565 ว่� เรือหยวนหวัง 5                                        

(Yuan Wang 5) เรือสำ�รวจ

และวิจัยของกองทัพเรือจีนเข้�                                        

เทียบท่�เรือน้ำ�ลึกฮัมบันโตต�                                        

ท�งใต้ของศรีลังก�ในวันเดียว                                                        

กัน ซ่ึงท่�เรือน้ีสร้�งโดยบริษัท

จีน โดยท่ีรัฐบ�ลศรีลังก�ไม่มีเงิน                                                     

จ่�ยค่�สร้�ง จึงให้จีนเช่�ด้วยสัญ 

ญ� 99 ปี 

ก�รเข้�เทียบท่�เรือของศรี                                        

ลังก�ของเรือกองทัพเรือจีนลำ�

น้ีเหมือนเป็นก�รเติมเช้ือฟืน

เข้�ใส่กองไฟแห่งคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งอินเดียกับจีน ท้ัง 2 ช�ติ

ต่�งเป็นพันธมิตรร�ยใหญ่ท่ีศรี

ลังก�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

เพ่ือแก้วิกฤตเศรษฐกิจท่ีกำ�ลัง

เผชิญอยู่ในขณะน้ี อินเดียกลัว                                             

ว่�จีนจะใช้ท่�เรือแห่งน้ี ซ่ึงอยู่ 

ใกล้เส้นท�งเดินเรือหลักระหว่�ง

ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปม�ใช้

เป็นฐ�นทัพเรือของจีน 

เจ้�หน้�ที่ท่�เรือของศรี

ลังก�เผยว่� เรือหยวนหวัง 5 

ได้รับอนุญ�ตให้เข้�สู่น่�นน้ำ�ศรี

ลังก� โดยมีเงื่อนไขว่�ระหว่�ง

เทียบท่�จะไม่ทำ�ก�รวิจัยใดๆ 

เรือของกองทัพเรือจีนลำ�                                                       

นี้มีกำ�หนดเดิมที่จะเดินท�งม�                                             

ถึงศรีลังก�เม่ือสัปด�ห์ท่ีแล้ว                                              

แต่ศรีลังก�ขอให้จีนเล่ือนก�ร                                                      

เยือนของเรือลำ�น้ีออกไปก่อน                                                

เนื่องจ�กอินเดียยื่นคัดค้�น ซ่ึง                                           

อินเดียและสหรัฐมีคว�มกังวล                                           

เก่ียวกับกิจกรรมของจีนในภูมิ 

ภ�คน้ี แต่เมื่อวันเส�ร์ท่ีผ่�นม�

รัฐบ�ลศรีลังก�แถลงอนุญ�ต

ให้เรือลำ�น้ีเข้�เทียบท่�เรือน้ำ�ลึก

ฮัมบันโตต�ได้ โดยเทียบท่�เป็น

เวล� 6 วัน

เจ้�หน้�ที่ผู้หนึ่งของศรี

ลังก�เปิดเผยกับผู้สื่อข่�วที่ท่� 

เรือฮัมบันโตต�ว่� เรือจีนลำ�นี้

เข้�ม�เทียบท่�เรือแห่งน้ีเพื่อเติม                                                

เช้ือเพลิงและเก็บสำ�รองอ�ห�ร

และสิ่งของจำ�เป็นอื่นๆ 

บัณฑล� กุณวรรธนะ 

โฆษกรัฐบ�ลศรีลังก�แถลงไม่                                           

ก่ีช่ัวโมงหลังเรือจีนลำ�น้ีเข้�เทียบ

ท่�เรือศรีลังก�ว่� ศรีลังก�กำ�                                 

ลังดำ�เนินก�รเพื่อให้ม่ันใจว่� ก�ร

เทียบท่�เรือของเรือจีนลำ�น้ีจะ

ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มไม่ลงรอยกันกับ

ประเทศท่ีเป็นมิตรกับศรีลังก�

 ระบุว่� ก่อนหน้�น้ีก็มีเรือ

จ�กสหรัฐอเมริก�, อินเดียและ

ประเทศอื่นที่ม�เทียบท่�เรือศรี

ลังก� เร�อนุญ�ตให้เรือเหล่�

นี้ม�ศรีลังก�ได้เช่นเดียวกับที่                                     

อนุญ�ตให้เรือจีนลำ�นี้เทียบท่� 

เรือของเร�  

นักวิเคร�ะห์ด้�นคว�มม่ัน                           

คงระหว่�งประเทศ ระบุว่� เรือ

หยวนหวัง 5 เป็นหนึ่งในเรือที่

ใช้ติดต�มท�งอวก�ศรุ่นล่�สุด

ของกองทัพจีน ใช้ในก�รติด 

ต�มด�วเทียม, ก�รปล่อยจรวด

และขีปน�วุธข้�มทวีป ขณะที่

สื่ออินเดียร�ยง�นว่� จีนใช้เรือ

ลำ�นี้ในก�รสอดแนมด้วย

กระทรวงกล�โหมสหรัฐ

ระบุว่� เรือหยวนหวังเป็นเรือ                                                 

ท่ีใช้ ในปฏิบัติก�รของหน่วย

สนับสนุนด้�นยุทธศ�สตร์ของ 

กองทัพปลดปล่อยประช�ชนจีน 

สำ�หรับท่�เรือน้ำ�ลึกฮัมบัน

โตต�ของศรีลังก� เป็นท่�เรือที่                                      

ดำ�เนินกิจก�รโดยบริษัทของจีน

ตั้งแต่ปี 2560 ด้วยสัญญ�เช่�                                               

99 ปี มูลค่� 1,120 ล้�นดอล 

ล�ร์สหรัฐ เนื่องจ�กรัฐบ�ลศรี

ลังก�ไม่มีเงินชำ�ระค่�ก่อสร้�ง

ท่�เรือแห่งน้ี จำ�นวน 1,400 ล้�น

ดอลล�ร์สหรัฐ.

ชาวกีวีพบศพในกระเป๋าเดินทางชนะประมูล

เวลลิงตัน • ตำ�รวจนิวซีแลนด์

เริ่มสอบสวนคดีฆ�ตกรรมหลัง

จ�กครอบครัวหนึ่งในนครโอ๊ก

แลนด์พบว่�กระเป๋�เดินท�ง

หล�ยใบที่ชนะประมูลจ�กโกดัง

มีซ�กศพมนุษย์อยู่ข้�งใน 

เอเอฟพีและบีบีซีร�ยง�น

เมื่อวันอังค�รที่ 16 สิงห�คม 

2565 ว่� ครอบครัวหน่ึงในนคร

โอ๊กแลนด์ เมืองใหญ่ท่ีสุดของนิว                         

ซีแลนด์ต้องพบเหตุน่�ตกใจสุด 

ขีด หลังเปิดกระเป๋�เดินท�งหล�ย

ใบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของข้�วของท่ี

ชนะประมูลม�ได้จ�กโกดังแห่ง

หนึ่ง พบว่�มีซ�กศพมนุษย์อยู่

ข้�งใน แต่ยังไม่มีก�รเปิดเผย

ว่�กระเป๋�เดินท�งท่ีพบศพอยู่ข้�ง

ในมีจำ�นวนกี่ใบ 

โทฟิลเล� ฟ�ม�นูอ� ว�                                     

เอลูอ� ตำ�รวจสืบสวนของนิวซี                                  

แลนด์เผยเมื่อวันอังค�รว่� ได้รับ                                         

โทรศัพท์จ�กบ้�นหลังหน่ึงในเขต

เซ�ท์โอ๊กแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดี

ท่ีผ่�นม� ระบุว่�พวกเข�พบซ�ก 

ศพมนุษย์ ในกระเป๋�เดินท�ง

หล�ยใบที่ชนะประมูลม�ได้ 

มีร�ยง�นด้วยว่�เพื่อน

บ้�นของครอบครัวนี้เผยว่� ได้

กลิ่นเหม็นรุนแรงออกม�จ�ก

บ้�นหลังนี้ ขณะที่เพื่อนบ้�นคน

หนึ่งที่เคยทำ�ง�นที่เต�เผ�ศพ

เผยว่�กลิ่นที่ออกม�จ�กบ้�น

หลังนี้ เข�คุ้นเคยเป็นอย่�งดี 

ตำ�รวจไม่เชื่อว่�ครอบครัว

ที่ชนะประมูลกระเป๋�เดินท�ง

จะเป็นผู้ต้องสงสัยฆ�ตกรรม

ศพที่พบ 

ว�เอ ลูอ� ตำ�รวจท่ีสืบสวน

คดีนี้กล่�วเพิ่มเติมว่� ลำ�ดับ

แรกสุดตำ�รวจจะต้องยืนยันให้                   

ได้ก่อนว่�ผู้เสียชีวิตท่ีพบในกระ 

เป๋�เดินท�งเป็นใคร จึงจะทร�บ

ถึงสภ�พแวดล้อมท้ังหมดท่ีอยู่เบ้ือง

หลังก�รพบศพในกระเป๋�เดินท�ง

ตำ�รวจนิวซีแลนด์เผยว่�                                             

กำ�ลังดำ�เนินก�รตรวจสอบซ�ก 

ศพมนุษย์ทั้งหมดที่พบ และเจ้�

หน้�ที่นิติเวชพย�ย�มระบุให้

ได้ว่�ซ�กศพที่พบม�จ�กผู้เสีย

ชีวิตกี่ร�ย 

โกดังต่�งๆ ในนิวซีแลนด์

มีก�รเปิดประมูลส่ิงของท่ีเจ้� 

ของทอดท้ิงอยู่บ่อยคร้ัง ด้�นเจ้� 

ของโกดังในย่�นป�ป�โตโต เขต

เซ�ท์โอ๊กแลนด์ ท่ีครอบครัวน้ี

ชนะประมูลกระเป๋�เดินท�งที่

เจอซ�กศพมนุษย์ข้�งใน เผย

กับเว็บไซต์ข่�วสตัฟฟ์ว่� ยินดี

ให้คว�มร่วมมือกับตำ�รวจที่สืบ 

สวนคดีนี้.

เทียบท่า • พนักงานท่าเรือน้ำาลึกฮัมบันโตตาของศรีลังกาโบกธงจีนและศรีลังกา ต้อนรับเรือหยวนหวัง 5 เรือสำารวจและวิจัยของกองทัพ

เรือจีนที่เข้าเทียบท่าเรือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม

เมื่อลาฟรอฟเยือนเมียนมา



พณ.ยื้อ

ต้องไปดูสาเหตุแห่งปัญหา ไปศึกษาธรรมะ

เสียบ้าง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เรียน

เสียบ้าง ทุกข์ เกิดจากอะไรแล้วจะแก้

ปัญหาอย่างไร ดูวิธีการแก้ปัญหาโน้น” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

นายกฯ กล่าวว่า การขึ้นราคาสินค้า

ต่างๆ ได้คุยกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ไปแล้ว 

อะไรที่จำาเป็นต้องไปพิจารณาหารือร่วมกัน 

หากจำาเป็นต้องขึ้น ขึ้นเพราะอะไร ขึ้นเท่า

ไหร่ เมื่อราคาต้นทุนลดลงก็ต้องลดลงตาม

นั้น ทำานองนี้ กำาลังหารือกันอยู่ เรื่องมาม่าได้

ขอขึ้นมา 2 ปีแล้ว แต่ไม่ได้ขึ้นให้เขา ฉะนั้น

ต้องไปดูว่าต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไรในตรง

นั้น ตนไม่ได้เข้าข้างใคร ต้องทำาให้ทั้งสอง

ส่วน ประชาชนต้องไม่เดือดร้อน ผู้ประกอบ

การสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่เช่น

นั้นจะเจ๊งไปทั้งคู่ เขาผลิตไม่ได้ก็ปิดโรงงาน 

ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระ

ราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังค้ำา

ประกันการชำาระหนี้ของสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ..... และการกู้ยืมเงิน

ของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ตามที่

กระทรวงพลังงาน เสนอเข้ามาเป็นวาระลับ 

ซึ่งหลังจากผ่าน ครม.ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไป

จะส่งไปยังสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดู จากนั้นจึงเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาแล้วจึงมีผล ซึ่งในช่วงระหว่างขั้น

ตอนการพิจารณานี้ กองทุนน้ำามันฯ ก็คงยัง

ไม่กล้ากู้ เพราะต้องรอขั้นตอนสภาก่อน โดย

ได้คุยกันก่อนแล้วว่า ไม่ต้องรีบร้อนกู้ และไม่

จำาเป็นต้องใช้มากขนาดนั้น ส่วนวงเงินเท่า

ไหร่นั้น ขอให้กระทรวงการคลังชี้แจงดีกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าว

เสนอโดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ซึ่งเป็นการ

ค้ำาประกันวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท 

ทั้งนี้ ปัจจุบันฐานะของกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง ณ วันที่ 14 ส.ค.65 กองทุนสุทธิ โดย

รวมติดลบ 117,394 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้

ในส่วนของน้ำามัน ติดลบ 76,518 ล้านบาท 

และ LPG ติดลบ 40,876 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

เห็นชอบแนวทางของมาตรการระยะเร่ง

ด่วน (Quick Win) เพื่อรองรับสถานการณ์

ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจและมาตรการที่ต้อง

เร่งดำาเนินการต่อเนื่อง (Follow-up Urgent 

Policy) ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ

บริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเสนอ 

โดยมาตรการระยะเร่งด่วน อาทิ มาตรการ

ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ลดการใช้

ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง (ตอนบ่าย

และช่วงหัวค่ำา) ลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วย

งานราชการ พิจารณาต่ออายุมาตรการ

บรรเทาภาระค่าครองชีพ ส่วนมาตรการที่

ต้องเร่งดำาเนินการต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริม

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การ

ดำาเนินการของคณะกรรมการกำากับการ

แก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.

อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน  

65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 จำานวนรวม 2,459 คน กรอบ

วงเงินรวม 12.29 ล้านบาท โดยใช้จ่าย

จากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ

ชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้

รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 

นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบรายงาน

ผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของหน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการจำานวน 16 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 17,427 ล้านบาท ทำาให้กรอบ

วงเงินกู้ตามพระราชกำาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม  

พ.ศ.2564 คงเหลือ ณ วันที่ 2 ส.ค.2565 เพิ่ม

ขึ้นจาก 26,764 ล้านบาท เป็น 44,192.32 

ล้านบาท แต่เมื่อหักส่วนของโครงการเยียว

ยาศิลปินฯ ในครั้งนี้แล้วจะทำาให้กรอบวงเงิน

กู้ฯ คงเหลือ 44,180.03 ล้านบาท 

ด้านนายจุรินทร์กล่าวว่า สินค้าบะหมี่

กึ่งสำาเร็จรูปมีการปรับราคามาเมื่อปี 2551 

จากซองละ 5 บาท เป็นซองละ 6 บาท 

และเวลาก็ล่วงเลยมา 14 ปีแล้ว ซึ่งเขาขอ

ปรับราคามาเกือบ 2 ปีที่แล้ว แต่กรมการ

ค้าภายในยังไม่อนุญาต เพราะต้องดูผลกระ

ทบกับภาระของผู้บริโภค และตอนนี้ขอปรับ

จากซองละ 6 บาทขึ้นเป็นซองละ 8 บาท 

ส่วนตัวคิดว่าอาจจะมากเกินไป ถ้าสูงขนาด

นี้จะกระทบผู้บริโภคผู้มีรายได้น้อยมากเกิน

สมควร จึงให้นโยบายกรมการค้าภายในไป

ว่า ถ้าจะต้องปรับราคาขึ้น ก็ให้เป็นไปตาม

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง และให้เดือดร้อนกับ

ผู้บริโภคให้น้อยที่สุด แต่ให้ผู้ประกอบการ

สามารถอยู่ได้ด้วย ไม่ถึงกับประสบภาวะ

ขาดทุน หยุดการผลิต หรือส่งออกอย่างเดียว 

เพราะต่างประเทศราคาจะดีกว่า เพื่อให้ผู้

บริโภคได้มีบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปบริโภคต่อไป

ที่กระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิตบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูป นำาโดยนายพันธ์ พะเนียงเวทย์  

ผู้จัดการสำานักกรรมการผู้อำานวยการ บริษัท 

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปตรามาม่า และนายวีระ 

นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

ไวไว ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตอีก 3 ราย 

คือ บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปตรายำายำา, ซื่อสัตย์ และ 

นิชชิน เข้ายื่นหนังสือต่อกรมการค้าภายใน เพื่อ

ขอให้พิจารณาเร่งรัดการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูป จาก 6 บาทต่อซอง เป็น 8 บาทต่อซอง

นายพันธ์กล่าวว่า ต้องการให้กรมการ

ค้าภายในเร่งรัดการพิจารณาปรับขึ้นราคา

โดยเร็วที่สุด เพราะการจำาหน่ายตอนนี้ประสบ

ภาวะขาดทุน ทำาให้ต้องหันไปส่งออกมากขึ้น 

เพราะมีกำาไรมากกว่า โดยปัจจุบันส่งออกเพิ่ม

เป็น 30-35% ของกำาลังการผลิตทั้งหมด 

ขณะที่นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี

กรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมจะพิจารณา

เป็นกรณีๆ ไป โดยดูต้นทุนทั้งที่เพิ่มขึ้นและลด

ลง ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไร เพราะ

ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ดูว่าความ

สมดุลอยู่ตรงไหน ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ 

ผู้บริโภคต้องไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกิน

ไป ตามหลักการวิน-วินโมเดล แต่ยอมรับว่า

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจริง ทั้งแป้งสาลี น้ำามัน

พืช ราคาพลังงาน ค่าขนส่ง และวัตถุดิบอื่นๆ 

ทั้งนี้ กรมจะติดตามการจำาหน่ายบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูปอย่างใกล้ชิด หากพบการฉวยโอกาส

ปรับราคาสินค้า หรือกักตุนสินค้า จะถูกดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย มีโทษจำาคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 

1.4 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และกรณีไม่

ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท

ที่กระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อม

พัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ได้นำาเรื่องงบ

ประมาณที่จะใช้มาเป็นตัวกำาหนดว่า จะต้อง

มีผู้ได้รับสิทธิ์เท่าใด จากปัจจุบันที่มีผู้ได้สิทธิ์ 

13.3 ล้านคน ซึ่งใช้งบประมาณช่วยเหลือ

ปีละ 4.8 หมื่นล้านบาท การช่วยเหลืออาจ

จะได้เท่าเดิม หรือเพิ่มเป็น 15 ล้านคนก็ได้ 

วงเงินช่วยเหลือไม่จำากัด ถ้าผู้ลงทะเบียนเข้า

เกณฑ์ กระทรวงการคลังก็ให้ทั้งหมด ไม่มีข้อ

จำากัดกรอบวงเงินว่าจะให้กี่ราย

นายสันติกล่าวว่า กระทรวงการคลัง

ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

แห่งรัฐ ปี 2565 กับ 47 หน่วยงาน โดย

กำาหนดวันลงทะเบียนโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันที่ 5 ก.ย.- 

19 ต.ค.2565 ทางเว็บไซต์ http://บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.

mof.go.th และช่องทางการลงทะเบียน รวม

ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง โดยคาดว่าจะ

เริ่มใช้บัตรได้เร็วสุดปลายเดือน ก.พ.2566. 

‘วรพจน์’

เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของ ส.ว.ที่มีอยู่ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำา

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้ งนี้  การคัดเลือกประธานศาล

ปกครองสูงสุดคนใหม่ สืบเนื่องจากนายชาญ

ชัย แสวงศักดิ์ ประธานคนปัจจุบัน มีอายุ

ครบ 70 ปีบริบูรณ์ ในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรา 21 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 31 

วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

สำาหรับประวัติการศึกษาและประสบ 

การณ์การทำางานนั้น นายวรพจน์ จบการ

ศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ

สอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติ

บัณฑิตไทย จากสำานักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’études 
approfondies (DEA) en droit public) จาก 

Université de Strasbourg III สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย  

(Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก 

Université des Sciences sociales Toulouse I 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ส่วนประวัติการรับราชการตามลำาดับ 

ดังนี้ พ.ศ.2519-2544 อาจารย์ประจำา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

พ.ศ.2544-2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง, 

พ.ศ.2549-2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, 

พ.ศ.2553-2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาล

ปกครองสูงสุด, พ.ศ.2558-2559 ตุลาการ

หัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาล

ปกครองสูงสุด, พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รอง

ประธานศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมวุฒิสภายังได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ ได้รับ

การเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล

ปกครองสูงสุด โดยเป็นการประชุมลับและ

ลงคะแนนลับให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

3 คน คือ 1.นายสมชาย กิจสนาโยธิน 

2.นายบรรยาย นาคยศ และ 3.พล.ท.สุรพงศ์ 

เปรมบัญญัติ ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏ

ว่า สำาหรับนายสมชาย ได้คะแนน 189 ต่อ  

2 เสียง และไม่ออกเสียง 9 เสียง, นาย

บรรยาย ได้คะแนน 189 ต่อ 2 คะแนน 

และไม่ออกเสียง 9 คะแนน และ พล.ท.สุร
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ผัวระแวงเมียมีชู้ ใช้มีดแทงดับ

กรุงเทพฯ • เมื่อเวลา 00.15 น. วันที่ 16 ส.ค. พ.ต.ท.สฤษดิ์ 

สิทธิ์นะศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระโขนง และ  

พ.ต.ท.กษิติ์ยศ แพรขาว สว.(สอบสวน) รับแจ้งเหตุมีผู้

ถูกแทงเสียชีวิตภายในซอยอ่อนนุช 46 (ซอยชุมชนดารา 

ฉาย 1) แขวงสวนหลวง กทม. จึงประสานพิสูจน์หลักฐาน  

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบ 

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว เลขที่ 688/2 ห้องเลขที่ 3  

พบร่าง น.ส.สุรีวัลย์ แก้วคันโท อายุ 28 ปี สวมเสื้อยืด

แขนสั้นสีชมพู กางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำาเงิน ถูกแทงด้วย

มีดพก นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้อง ผู้ก่อเหตุคือนาย

สมปอง  งิ้วงาม อายุ 40 ปี รอมอบตัวอยู่ โดยมีลูกชายหญิง

รวม 3  คนร่ำาไห้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย สอบสวนนายสมปอง

ให้การว่า ตนมีอาชีพเป็นช่างประจำารีสอร์ตแห่งหนึ่งในซอย

อ่อนนุช 55/1 ส่วนผู้ตายเป็นภรรยามีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว

ไก่ แต่งงานมากว่า 10 ปี โดยฝ่ายหญิงมีลูกติดในครรภ์

เป็นลูกสาวตั้งแต่อายุ 2 เดือน จากนั้นก็มีลูกชายอายุ 13 ปี  

และ 7  ขวบด้วยกัน สาเหตุที่ลงมือเพราะหึงหวงเนื่องจาก

จับได้ว่ามีผู้ชายมาติดพัน เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดย

เจตนา ส่วนศพมูลนิธินำาส่งชันสูตรที่นิติเวช รพ.จุฬาฯ ก่อน

มอบให้ญาติรับไปบำาเพ็ญกุศลต่อไป

ชาวบ้านอยุธยาอ่วมน้ำาท่วมแล้ว

พระนครศรีอยุธยา • วันที่ 16 ส.ค.65 สถานการณ์น้ำา

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา

มีการระบายน้ำาลงท้ายเขื่อนกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวินาที ทำาให้แม่น้ำาเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้ระดับน้ำาในแม่น้ำาน้อยและคลองต่างๆ สูงขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำา  

เช่น อำาเภอเสนา, บางบาล, บางไทร, บางปะอิน น้ำาเข้า

ท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วในหลายชุมชน รวมถึงบ้าน

ที่อยู่ริมตลิ่ง โดย น.ส.ลัดดา คุ่มจะโรจน์ อายุ 43 ปี ชาว 

หมู่ 2 ต.บ้านกระทุ่ม กล่าวว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำา มีกว่า 

20 หลังคาเรือน เมื่อถึงคราวน้ำาท่วมจะท่วมก่อนและลง

ทีหลัง ซึ่งพอจะทำาใจได้เพราะเป็นแบบนี้ทุกปี แต่ครั้งนี้เมื่อ 

4-5 วันที่แล้วน้ำาขึ้นมาแล้วลงไปจนแห้ง พอมาอีกทีขึ้นใน

ตอนกลางคืนทำาให้เก็บของไม่ทัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่

ผ่านมาท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือ ถ้าน้ำาสูง

ขึ้นจนท่วมพื้นบ้านชั้น 2 คงเดือดร้อนลำาบากมาก ทั้งนี้ 

จังหวัดมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ อ.บางบาล, บางปะหัน, 

เสนา, ผักไห่ และท่าเรือ เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ ประกอบ

กับการระบายน้ำาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทำาให้ไม่สามารถ

ระบายน้ำาได้ทัน.

พงศ์ ได้คะแนน 192 ต่อ 0 คะแนน และไม่

ออกเสียง 8 คะแนน จึงถือว่าทั้งสามได้รับ

ความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับ

คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่

ผ่านมา เว็บไซต์สำานักคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำานักงาน

ศาลยุติธรรม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา

วาระ1 ต.ค.นี้ จำานวน 3 บัญชีรายชื่อ ประกอบ

ด้วย 1.บัญชี 2 ระดับผู้พิพากษาอาวุโส (เพิ่ม

เติม) 5 รายชื่อ 2.บัญชี 4 ชั้น 4 สับเปลี่ยน

ตำาเเหน่ง 187 รายชื่อ ชั้น 3 เลื่อนเป็น 

ชั้น 4 จำานวน 91 รายชื่อ 3.บัญชี 5 ชั้น 3 สับ

เปลี่ยนตำาเเหน่ง 3 รายชื่อ  โดยบัญชี 4 ชั้น 

4 สับเปลี่ยนตำาเเหน่งมีรายชื่อที่น่าสนใจ ดังนี้

นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์  เลขานุการ

ศาลอุทธรณ์ ไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษา

ศาลอาญา คดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

กลาง ซึ่งเป็นศาลที่มีอำานาจพิจารณาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และคดีที่กฎหมายกำาหนด

ให้อยู่ในเขตอำานาจ โดยก่อนหน้านี้นายชนา

ธิปเคยดำารงตำาเเหน่งสำาคัญหลายตำาเเหน่ง 

อาทิ เคยเป็นรองเลขานุการประธานศาล

ฎีกา ยุคนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ซึ่งมีบทบาท

เรื่องคุ้มครองสิทธิคู่ความ ในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมเเละการปล่อยชั่วคราว

โดยไม่ใช้หลักประกัน ผลงานคดีสมัยเคยนั่ง

หัวหน้าคณะในศาลอาญา ได้รับความไว้วางใจ

เป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำาคัญหลายคดี เช่น 

คดี 24 แกนนำา นปช.ก่อการร้าย และคดีตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลายคดี 

รวมถึงเคยดำารงตำาเเหน่งรองอธิบดีศาลอาญา 

ซึ่งเป็นศาลใหญ่ของประเทศ โดยก่อนมีรายชื่อ

ขยับครั้งนี้ ดำารงตำาเเหน่งเลขาฯ ศาลอุทธรณ์ 

เนื่องจากผู้ใหญ่มีความเชื่อใจขอตัวไปช่วยงาน

นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษา

หัวหน้าคณะแผนกคดีค้ามนุษย์ ไปเป็นผู้ช่วย

ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายมุขเมธินถือเป็นผู้

พิพากษาที่มีความรอบรู้ ในการวางระบบของ

ศาลยุติธรรม ก่อนหน้านี้เป็นคีย์เเมนหลักใน

การนำาเอารูปเเบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้

ในการปล่อยชั่วคราวเเทนการใช้หลักทรัพย์ ซึ่ง

ถือเป็นรากฐานของนโยบายคุ้มครองสิทธิของ

ประธานศาลฎีกาหลายคนที่ผ่านมา ขณะที่ดำา

รงตำาเเหน่งหัวหน้าคณะแผนกคดีค้ามนุษย์ก็ได้

รับความไว้วางใจ รับผิดชอบคดียื่นคำาร้องขอปิด

เว็บไซต์ ระงับการเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

ในยุคนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ เป็นอธิบดีผู้

พิพากษาศาลอาญา ที่จะต้องมีการไต่สวนให้

ชัดเจน ซึ่งคดีส่วนมากยื่นจากผู้มีอำานาจรัฐ

เช่นคำาร้องจากกระทรวงดีอีเอสที่ให้ปิดเว็บไซต์ 

หรือสื่อมวลชนที่เเนวคิดตรงข้ามผู้มีอำานาจ จึง

ได้รับการชื่นชมในเรื่องการให้ความสำาคัญกับ

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

นายณรัช อิ่มสุขศรี รองอธิบดีผู้

พิพากษาศาลแพ่ง ไปเป็นผู้พิพากษาศาล

อุทธรณ์ประจำากองผู้ช่วยอุทธรณ์ โดยนายณรัช

เป็นผู้พิพากษาที่ ได้รับความนิยมในศาลชั้น

ต้น เคยเป็นเเชมป์เก่า ก.ต.ศาลชั้นต้นหลาย

สมัย เรียกว่าหากลงเลือกตั้งก็ได้รับเลือกทุก

ครั้ง เป็นต้น โดยหลังจากนี้รายชื่อทั้งหมดนี้

จะถูกส่งไปยังอนุกรรมการตุลาการกลั่นกรอง

เพื่อเสนอยัง ก.ต.เเต่งตั้งโยกย้ายต่อไป โดยจะ

มีนัดประชุม ก.ต.ครั้งต่อไปวันที่ 22 ส.ค.นี้.

กรุงเทพฯ • วันที่ 16 ส.ค. ที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  (ตร.) 

นายสันธนะ ประยูรรัตน์ ยื่น

หนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ (ผบ.ตร.) ร้องเรียนขอให้

สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีตำารวจ

แสดงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการ

แสวงหาประโยชน์ คบหาหรือ

ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ

ผิดกฎหมาย เรียกรับหรือยอม 

รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

โดยมิชอบ กรณีจับกุมเครือ

ข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์

รายใหญ่แล้วเรียกร้องเงินสด 

300 ล้านบาท โดยมี พ.ต.อ.สุเทพ 

ไพบูลย์ผล รอง ผบก.คพ. นาย

ตำารวจเวรอำานวยการเป็นตัวแทน

รับมอบหนังสือ

นายสันธนะกล่าวว่า สืบ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 31  พ.ค.64 ได้

เคยร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร. ให้ตรวจสอบจับกุม

เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์

รายใหญ่ระดับประเทศ 3 ราย 

จำานวน 240 เว็บไซต์ กระทั่ง

ในช่วงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาได้

จั บกุม เว็ บพนันรายใหญ่ยึ ด 

เงินสด 42 ล้านบาท และล่าสุด

เดือน ส.ค.ได้จับกุมเครือข่ายเว็บ

พนันออนไลน์ซึ่งเป็นเครือข่าย

เดียวกัน ยึดทรัพย์และเงินสด

อีกจำานวนหนึ่ง และขยายผล

จนทราบเจ้าของเว็บพนัน มีการ

เจรจากันจ่ายไป 20 ล้านบาท 

จากนั้นก่อนวันที่ 12 ส.ค. ได้เรียก

เจ้าของเว็บพนันมาพบตำารวจ

รายหนึ่งเพื่อคุยธุระส่วนตัว แต่

ถูกปฏิเสธแจ้งว่าอยู่ต่างประเทศ 

จึงจับกุมเครือข่ายเว็บพนันอีก 

ทำาให้ต้องรีบมาพบ โดยตำารวจ

อ้างถึงการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำารวจที่ใกล้จะถึง จำาเป็นต้องใช้

จ่ายเงินจำานวน 300 ล้านบาท 

มอบให้ผู้มีอำานาจแต่งตั้ง

นายสันธนะกล่าวว่า ขอ

ให้ ผบ.ตร.นำานายตำารวจดัง

กล่าวมาลงโทษทางวินัย พร้อม

ตรวจสอบพฤติกรรมแสวงหา

ผลประโยชน์ คบหาหรือให้การ

สนับสนุนแก่ ผู้ ป ระพฤติ ผิ ด

กฎหมาย เรียกรับหรือยอมรับ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ

ชอบ เพื่อให้ทราบตัวตำารวจราย

นี้ และรวบรวมหลักฐานเพื่อ

ออกหมายจับโดยด่วน.

สันธนะปูดตร.เรียกเงินเว็บพนัน300ล.

กรุงเทพฯ • ตำารวจร่วมมือ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) จับเครือข่าย

โกงประกันโควิด ปลอมเอกสาร

เบิกค่าสินไหม 14  ราย

วันที่ 16 ส.ค.65 ที่กอง

บังคับการปราบปราม พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อม

ด้วย พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ 

ผบก.ปอศ. นายชัยยุทธ มังศรี 

รองเลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วย

เลขาธิการ สายกฎหมายและ

คดี (คปภ.) ร่วมกันแถลงข่าว

จับกุมเครือข่ายโกงประกันโควิด  

ผู้ต้องหา 14 ราย โดย 11 ราย

ในฐานความผิดปลอมแปลง

และใช้เอกสารปลอม เรียกร้อง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดย

ทุจริตหรือแสดงหลักฐานอัน

เป็นเท็จในการเรียกร้อง ตาม  

พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 

ประมวลกฎหมายอาญา 

อีก 3 รายถูกจับกุมใน

ฐานความผิดโดยทุจริตหลอก

ลวงผู้อื่นโดยการชักชวน ชี้ช่อง 

หรือจัดการให้ผู้อื่นนั้นทำาหรือ

รวบแก๊งโกงเคลมประกันโควิด

รักษาสถานะสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัท แต่ไม่ดำาเนินการให้

มีการทำาสัญญาเกิดขึ้น หรือไม่

ดำาเนินการเกี่ยวกับการรักษา

สถานะสัญญาประกันชีวิตเดิม

และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น

ได้ ไปซึ่งทรัพย์สินจากการถูก

หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ตาม  

พ.ร.บ.ประกันชีวิต 2535

พล.ต.ท.จิรภพเปิดเผย

ว่า จากสถานการณ์ โควิด-19  

ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน 

โดยช่วงที่ มี การระบาดได้มี

กลุ่มคนทำาประกันภัยกับบริษัท

ประกันภัยต่างๆ ในประเทศไทย 

และฉวยโอกาสนำาผลตรวจ 

โควิด-19 ปลอม มายื่นเพื่อขอรับ

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัย

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่ม

ตัวแทนบริษัทประกันชีวิตบาง

รายหลอกเก็บเบี้ยประกันไว้

ไม่นำาเงินส่งบริษัท ทำาให้ผู้เอา

ประกันไม่ได้รับการคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ ซึ่ง คปภ.ได้แจ้งความ

ร้องทุกข์ ให้ดำาเนินคดีกับกลุ่ม

คนที่ปลอมเอกสารผลการตรวจ

โรคโควิด-19 เพื่อเรียกร้องผล

ประโยชน์ และกลุ่มคนที่หลอก

ลวงให้ทำาสัญญาประกันชีวิต

แต่ไม่ได้ดำาเนินการให้สัญญา

ประกันภัยเกิดขึ้น รวมทั้งสิ้น 

21 ราย โดยเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่

ผ่านมา ได้ขออนุมัติหมายจับผู้

ต้องหาทั้ง 21 รายต่อศาลอาญา

ต่อมาระหว่างวันที่ 4- 

15 ส.ค.65 ตำารวจ กก.4 บก.ปอศ.

ได้ร่วมกันจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา 

ที่ปลอมเอกสารผลการตรวจ

โรคโควิด-19 และนำาไปเรียก

ร้องผลประโยชน์จากการทำา

ประกันจำานวน 11 ราย และ

จับกุมกลุ่มคนที่หลอกลวงให้

คนทำาสัญญาประกันชีวิต แต่

ไม่ ได้ทำาให้สัญญาประกันภัย 

เกิดขึ้นจำานวน 3 ราย รวม  

14 ราย นำาส่งพนักงานสอบสวน 

กก.4 บก.ปอศ.ดำาเนินคดี

ด้านนายอดิศร พิพัฒน์

วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สาย

กฎหมายและคดี (คปภ.) กล่าว

ว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้นำา 

ผลตรวจโรคโควิด-19 ปลอม

มายื่นบริษัทประกัน เพื่อขอรับ

ค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัท

ได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนไป

แล้วรายละ 50,000 บาท แต่

ภายหลังระบบ AI มีการประมวล

ผล พบข้อสงสัยจึงมีการตรวจ

สอบข้อมูลย้อนหลัง ไม่พบว่ามี

การเข้าไปตรวจในแล็บที่มีการ 

กล่าวอ้าง จึงประสานตำารวจเข้า

ตรวจสอบและจับกุมดังกล่าว.

สตูล • เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 

16 ส.ค.65 นายยุทธภูมิ ทัณทะ

รักษ์ นักวิชาการศุลกากรชำานาญ

การหน่วยสืบสวนปราบปราม

สตูล-ปากบารา ส่วนสืบสวน

ปราบปราม 2 กองสืบสวน

และปราบปราม กรมศุลกากร 

ร่วมกับด่านศุลกากรสตูล และ  

ศรชล.สตูล นำาเรือศุลกากร 807  

ออกลาดตระเวนกวาดล้างสิ่ง

ผิดกฎหมายในน่านน้ำา หลังได้

รับรายงานพบเรือประมงต้อง

สงสัยความยาวประมาณ 2-3  

ฟุต ที่หัวแหลมเต๊ะปูยู ม.1 ต.ปู

ยู อ.เมืองสตูล

โดยเรือดังกล่าวมีเครื่อง

เรือ 2 เครื่อง ขนาด 300 และ 

250 แรงม้า ผิดปกติจากเรือ

ทั่วไป และมีเครื่องมือประมง

วางไว้บนลำาเรือเพื่อตบตาเจ้า

หน้าที่ จึงนำากำาลังเข้าล้อม แต่

เร่งเครื่องหลบหนีไปได้ 2 คน 

ส่วนเรือเจ้าหน้าที่มีขนาดใหญ่

ไม่สามารถกินร่องน้ำาตื้นได้ หลัง

ตรวจยึดพบเป็นเรือไม่มีทะเบียน 

ดัดแปลงบรรทุกน้ำามันดีเซลมา

เต็มลำาประมาณ 6,000 ลิตร มี

ท่อสูบน้ำามันเข้าออกจากเรือ

นายยุทธภูมิเปิดเผยว่า 

ปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื่องจาก

สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำา

เข้าน้ำามันหลบหนีภาษีมาเป็น

จำานวนมาก โดยเชื่อว่ามาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาขายใน 

จ.สตูล จากราคาน้ำามันที่ผันผวน 

โดยหน่วยได้เข้มงวดป้องกันการ

ลักลอบนำาเข้าโดยผิดกฎหมาย

“เราได้ยึดเรือของกลาง

มูลค่าร่วม 2 แสนบาท พร้อม

น้ำามันหลบหนีภาษีร่วม 6,000 

ลิตร มูลค่าในประเทศไทยประ 

มาณ 210,000 บาท ส่งด่าน

ศุลกากรดำา เนินคดี ในข้อหา

ลักลอบ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 

พร้อมยึดเรือของกลางเพื่อ

ดำาเนินคดีต่อไป”.

จับเรือประมง

ขนน้ำามันเถื่อน

กลางทะเลสตูล

ดอนเมือง • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษก

กองทัพอากาศ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นวิพากษ์

วิจารณ์ ในโซเชียล ของการฝึกผสม Falcon 

Strike 2022 ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับ

กองทัพอากาศจีน ท่ามกลางกระแสกดดันจาก

สถานการณ์จีน-ไต้หวัน ว่าเป็นคนละเรื่องกัน 

ซึ่งการฝึกครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ป๊อปอัปขึ้นมาหรือ 

ฉุกละหุก แต่เป็นการดำาเนินการมาอย่างต่อ

เนื่องยาวนาน เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งใช้เวลาเตรียม

การวางแผนล่วงหน้ากว่า 2 ปี และเป็นการ

ฝึกอย่างเปิดเผย ไม่ได้ปิดบังหรือแอบฝึก และ

พื้นที่การฝึกก็เป็นสิ่งที่เราดำาเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง

กองทัพอากาศจีนก็ใช้กองกำาลังจากพื้นที่ภาคใต้

คุนหมิงมาร่วมการฝึก มองว่าโลกนี้ต้องอยู่กัน

ด้วยความรัก ความสงบ พูดคุยกันได้ ไม่ใช่ใช้

กำาลังให้เกิดปัญหากัน.

ทอ.แจงดรามาซ้อมรบจีนที่อุดรฯ

ทำาเนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการ

เงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น 

วงเงิน 1,970 ล้านบาท สำาหรับเป็นเงินอุดหนุน

ทั่วไป เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ กรุงเทพฯ  

1,245 ล้านบาท, เมืองพัทยา 37 ล้านบาท, 

เทศบาลนคร 30 แห่ง 332 ล้านบาท และ

เทศบาลเมือง 195 แห่ง 354 ล้านบาท รวม 

227 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำาปี 2563 โดยให้

สำานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร และ

เทศบาลเมืองต่อไป หลังได้รับผลกระทบจาก

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท.

ล้วงงบกลาง1.9พันล.ชดเชยลดภาษีที่ดิน
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สภาล่ม

ภายใน 3 วัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ซึ่ง

นายกฯ ต้องพักร่างกฎหมายไว้ 5 วันตาม

รัฐธรรมนูญ หากมีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อส่ง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมาตราที่ กกต.เสียง

ข้างน้อยทักท้วงนั้น เป็นประเด็นเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส.ของ

พรรคการเมือง ซึ่งยืนยันว่า กมธ.พิจารณา

อย่างรอบคอบ ไม่มีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญ 

นายนกิรยงักลา่วถงึรา่ง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร (ส.ส. ) ฉบบัที.่.. พ.ศ.... วา่ประธาน

รัฐสภาส่งให้ กกต.แล้ว เชื่อว่า กกต.จะตอบ

กลับมาในลักษณะเดียวกัน คือไม่ทักท้วงทุก

มาตรา เพราะร่างดังกล่าวเป็นฉบับของ กกต. 

และทกุคำาเปน็ของ กกต.เสนอมา การตอบกลบั

จึงจะไม่มีเสียงข้างน้อยด้วยซ้ำา เพราะมาจาก 

กกต.ทุกถ้อยคำาทุกมาตรา

สำาหรับประเด็นองค์ประชุมสภาล่มใน

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงกลาโหมปฏิเสธแสดงความเห็น โดย

กล่าวสั้นๆ ว่า “การเมืองผมไม่มีคำาตอบอะไร

ทั้งสิ้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในสภา ก็เป็น

เรื่องของประธานสภาฯ และรัฐสภา ซึ่งนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาก็ตอบไปแล้ว”

นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รมว.ยตุธิรรม ใน

ฐานะประธานยทุธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวในเรื่องนี้ว่า เคยพูดแล้วเรื่อง

หาร 100 หรือ 500 ถือว่าเป็นเรื่องเด็กๆ และ

ไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้ว เพราะเป็นข้อเท็จ

จรงิทีพ่สิจูน์ไดด้ว้ยหลกัการคณติศาสตรเ์ทา่นัน้

เอง ยืนยันไม่ได้มีใครสั่ง ส่วนเรื่องความได้

เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองว่าใครจะ

ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ มันก็พอมองเห็น แต่ยัง

ไม่ควรจะพูดวันนี้

ยันหาร 100 ไม่เกี่ยวบิ๊กป้อม

ผูส้ื่อขา่วถามถงึมกีระแสขา่ววา่การกลบั                                                                  

ไปใช้สูตรหารด้วย 100 เพื่อสนับสนุน พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า

พรรค พปชร. ขึน้เปน็นายกฯ ใชห่รอืไม ่นายสม

ศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้ 

แตค่วามจรงิทีเ่กดิขึน้นัน้เปน็คนละเรื่องกนั ทกุ

พรรคการเมอืงกต็อ้งหาเสยีง อยา่งกลอนพาไป

อย่างไรบ้างที่จะผลักดันหัวหน้าพรรคของเขา 

เปน็เรื่องการเมอืงชว่งหาเสยีงเลอืกตัง้ กพ็ดูกนั

ไป แตข่อ้เทจ็จรงิจะควรหรอืไมท่กุคนกท็ราบดี

ส่วนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า การทำา

หน้าที่ของ ส.ส.และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ รวมถึง

การไม่เข้าร่วมประชุมก็เป็นเอกสิทธิ์ ซึ่งพรรค

ไม่มีมติหรือคำาสั่งในเรื่องนี้ว่าไม่ให้เข้าประชุม 

และ พล.อ.ประวิตรก็ไม่ได้สั่งการเรื่องนี้ มีแต่

การคาดเดากันไปเอง แต่ยอมรับว่า ส.ส.และ 

ส.ว. มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ว่าบางคนไม่

เห็นด้วยกับการหาร 500 เพราะเกรงว่าจะขัด

รัฐธรรมนูญ โดยอาจงดออกเสียงหรือโหวตให้

ตกในวาระ 3 ซึง่หากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นัน้ การ

เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญก็จะมีปัญหา เพราะ

ต้องเสนอกฎหมายเลือกตั้งกันใหม่ ต้องใช้

เวลาหลายเดือน อาจไม่ทันสมัยประชุมนี้หรือ

ไม่ทันในปีนี้ ส.ส.และ ส.ว.ส่วนใหญ่จึงเห็นว่า

จะไม่เข้าพิจารณาเพื่อให้กฎหมายไม่ผ่านใน

กรอบ 180 วัน แล้วใช้ร่างที่ กกต.เสนอผ่าน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งถือว่าเป็นร่างที่เป็น 

กลางแน่นอน เพราะไม่ใช่ร่างที่ฝ่ายการเมือง

ใดฝ่ายการเมืองหนึ่งเสนอ และจะเร็วกว่าการ

ให้กฎหมายไปถึงวาระ 3 และโหวตไม่ผ่าน

เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น

เผด็จการรัฐสภาท่ีพรรคเพื่อไทย (พท.) และ พปชร.                                                                    

ร่วมมือกันเพื่อให้กฎหมายไม่ผ่าน นายชัยวุฒิ

กล่าวว่า ไม่มีใครสั่งใคร ไม่มีคำาว่าเผด็จการ

รัฐสภา เพราะ ส.ส.และ ส.ว.มีอิสระในการ

ทำางาน และมองว่าจบแบบนี้ดีกว่า เพราะ

กฎหมายเลือกตั้งได้ประกาศใช้เร็วขึ้น วิธีนี้จะ

มีกฎหมายออกมาเร็วกว่า นี่คือความเห็นของ

เสียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่เผด็จการอยากให้พูดด้วย

เหตุด้วยผล ไม่มีการเมืองเลย นี่คือวิธีที่ดีที่สุด

หากเราคิดว่าหาร 500 มีปัญหา 

“เรื่องนี้ ไม่ใช่เกม สิ่งที่ ส.ส.และ ส.ว. 

ตัดสินใจ เพราะเขาเชื่อว่าการทำาแบบนี้จะ

ทำาให้ ได้กฎหมายเลือกตั้งเร็วกว่า อยากให้

เข้าใจว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่เกมการเมือง” นายชัย

วุฒิกล่าว

ขณะเดยีวกนั น.ส.วทนัยา บนุนาค ส.ส. 

ระบบบัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. หรือมาดาม

เดียร์ ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร.                                                      

ผ่านเฟซบุ๊ก โดยให้เหตุผลว่า เมื่อสภาควร

เป็นที่พึ่งให้ประชาชน กลับเล่นเกมการเมือง 

ทำาลายศรทัธาประชาชน ไมส่ามารถตอบสนอง

เจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ 

ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้ว ผู้

แทนปวงชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบ 

จึงตัดสินใจลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และ

การเป็นสมาชิกพรรค พปชร.

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 

ทำาใหป้ระชาชนเกดิขอ้กงัขาวา่รฐัสภายงัคงเปน็

ทีพ่ึง่ใหแ้กป่ระชาชนไดอ้ยูห่รอืไม ่ในฐานะ ส.ส. 

จงึไมอ่าจปฏเิสธถงึขอ้กงัขาศรทัธาประชาชนที่

มีต่อรัฐสภา ไม่จำาเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายไหน

หรือสังกัดพรรคใด เมื่อสภาไม่สามารถตอบ

สนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความ

หวงัให ้ส.ส.ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งสดุความสามารถ

แลว้ ผูแ้ทนประชาชนกไ็มอ่าจหลกีหนคีวามรบั

ผิดชอบ” น.ส.วทันยาโพสต์ไว้

ทัง้นี ้การลาออกของ น.ส.วทนัยา ทำาให้

ต้องเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้นมาแทน ซึ่งเป็น

รายชื่อของนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีโดย พล.อ.ประยทุธ์

กล่าวถึงการแต่งตั้ง โฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่า 

“เป็นเรื่องของผม ตอนนี้ก็ทำางานได้อยู่ ไม่มี

ปญัหาอะไร” ซึง่เมื่อนายกฯ พดูถงึเรื่องดงักลา่ว 

ทำาให้นายธนกรที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ถึงกับยิ้ม

‘ธนกร’ น้ำาตาคลอ

ดา้นนายธนกรกลา่วในเรื่องนีว้า่ ตอ้งไป

ดกูระบวนการของสภาวา่เปน็อยา่งไร แตต่ลอด

เวลาที่ไดท้ำางานในฐานะโฆษก และทำางานรว่ม

กับ พล.อ.ประยุทธ์ มีความสุข นายกฯ ได้ให้

ความไวว้างใจในการทำางานดว้ยดมีาโดยตลอด 

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ต้องขอ

ขอบคุณนายกฯ และรัฐมนตรีทุกท่าน โดย

เฉพาะนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 

และนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำาสำานักนา

ยกฯ และรองโฆษกประจำาสำานกันายกฯ ทัง้สอง

คน รวมถึงสื่อมวลชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ 

พร้อมทำางานในทุกตำาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย   

เมื่อถามว่า จะชัดเจนเกี่ยวกับการไป

เป็น ส.ส.เมื่อใด นายธนกรกล่าวว่า ต้องรอ

กลไกของสภา แต่คิดอยู่เสมอว่าบัญชีรายชื่อ 

ส.ส.ของพรรคใกล้ที่ถึงตนเองแล้ว คิดไว้ล่วง

หน้าแล้ว และปรึกษาผู้ ใหญ่ที่นับถือ และได้

หารือกับนายกฯ ได้เรียนกับท่านแล้วว่ายินดีที่

จะทำางานให้ พล.อ.ประยุทธ์เสมอไม่ว่าจะอยู่

ตำาแหน่งไหน ซึ่งนายกฯ อวยพรให้ โชคดี ขอ

ให้ประสบความสำาเร็จในทุกตำาแหน่งที่ตั้งใจ

ทำางานให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่นายธนกรพูดถึงตรง

นี้ ได้มีน้ำาเสียงสั่นเครืออย่างเห็นได้ชัด และ

เป็นที่สังเกตได้ว่ามีอาการน้ำาตาคลอเบ้าตลอด

เวลา ก่อนกล่าวว่า ซึ้งใจในน้ำาใจของนายกฯ 

มาก เรื่องการทำางานท่านก็เมตตาและไว้

วางใจ ผูกพันเยอะ เป็นผู้ ใหญ่ที่จะรักและ

เคารพตลอดไป  

นายสมศกัดิก์ลา่วประเดน็นีว้า่ ไมท่ราบ

เรื่องดงักลา่ว เพราะไปทำางานตา่งจงัหวดั และ

ยังไม่ได้คุยกับนายธนกร ส่วนคำาแนะนำานั้น ก็

อยากให้ช่วยนายกฯ ก็ดีอยู่แล้ว เพราะตอนนี้

ทำาหน้าที่ ได้ดีมาก ทุกคนก็ชื่นชมเขา แต่หาก

นายธนกรตัดสินใจไปดำารงตำาแหน่งอื่น ก็ต้อง

ถามวา่ใครจะเปน็โฆษกรฐับาลใหน้ายกฯ ได ้ไม่

น่าจะไปเปลี่ยนทิศทาง เพราะเวลาในการเป็น 

ส.ส.ก็เหลือเพียง 6-7 เดือน มันน้อยมาก แต่

ถ้ามีเวลาให้เขาเป็น ส.ส. 2-3 ปีคงเป็นอีกเรื่อง

หนึง่ แตอ่ยูต่รงนีส้ามารถทำางานไดม้ากกวา่ แต่

หากเป็น ส.ส.จะปิดสภาอยู่แล้ว

ส่วนนายชัยวุฒิกล่าวว่า หากนายธน

กรตัดสินใจรับตำาแหน่ง ส.ส. ก็ต้องลาออกจาก

ตำาแหน่งโฆษก เพราะไม่สามารถควบทั้งสอง

ตำาแหน่งได้ ซึ่งตำาแหน่งโฆษกที่ว่างลงไม่น่ามี

ปัญหา เพราะเป็นเรื่องของนายกฯ ที่ต้องไป

หารอืกบัผู้ใหญ ่เพื่อหาบคุคลทีเ่หมาะสมมาทำา

หน้าที่แทน ส่วนเหตุผลที่ น.ส.วทันยาลาออก

นั้น ไม่ทราบแต่เชื่อว่าคงไม่ลาออกเพราะเรื่อง

สภาลม่ เพราะมนัคนละเรื่องกนั เขาอาจมเีรื่อง

ส่วนตัวหรือเรื่องอะไร และตอนนี้เห็นมีการตั้ง

พรรคการเมอืงใหมห่ลายพรรค อาจไปอยูพ่รรค

ใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้ ให้เราดูแล้วกัน

ด้าน พล.อ.ประวิตรเดินทางเข้าประชุม 

ครม.ด้วยสีหน้าเรียบเฉย โดยปฏิเสธตอบทุก

คำาถาม ทัง้กรณนีายไพบลูย ์นติติะวนั ส.ส.บญัชี

รายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. เตรียมฟ้อง

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่

โพสตเ์ฟซบุก๊วา่พรรค พปชร.เปน็ตน้ตอทำาสภา

ล่ม รวมถึงกรณีที่ น.ส.วทันยาลาออก

จุติปัดข่าวย้ายพรรค

วนัเดยีวกนั ยงัคงมคีวามเคลื่อนไหวของ

พรรคการเมืองต่างๆ ทั้งในเรื่องการย้ายพรรค

และการเปดิตวัวา่ผูส้มคัร ส.ส. โดยนายจตุ ิไกร

ฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กลา่วถงึกรณกีารกลบัมาใชส้ตูรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 จะตัดสินใจทางการ

เมอืงอยา่งไรหลงัมกีระแสขา่วจะยา้ยพรรค วา่

อยา่เพิง่พดูถงึปญัหาเรื่องการเมอืง ขอเรง่สรา้ง

บ้านให้ประชาชนก่อน และยืนยันว่าไม่มีมูล 

พรอ้มกบัหวัเราะกอ่นเดนิเขา้หอ้งประชมุ ครม.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

ชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกระแสข่าวตระกูล

สะสมทรัพย์ของจังหวัดนครปฐมจะย้ายออก

จากพรรค ว่ากระแสก็คือกระแส แต่แน่นอน

ว่าช่วงใกล้เลือกตั้งก็เปรียบเหมือนช่วงฤดูโยก

ย้ายของวงการกีฬา ซึ่งท้ายที่สุดตอนจบจะ

เซ็นสัญญากับใครก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่ง แต่

อย่างน้อยเป็นสิ่งดีที่ทำาให้เราทำางานได้ โดยไม่

ประมาท 

ต่อมา นายอนุชา สะสมทรัพย์ รอง

หวัหนา้พรรค ชทพ. ไดน้ำานายศภุโชค ศรสีขุจร 

หรอื ส.จ.ฟลิม์ มาสมคัรเปน็สมาชกิพรรค ชทพ. 

พร้อมเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม 

โดยมี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 

ชทพ., นายวราวุธ และแกนนำาพรรคให้การ

ต้อนรับ

ส่วนที่บริเวณลานด้านหน้าพรรคเพื่อ

ไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พท., น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและประธานคณะ

ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม, 

นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง ส.ส.นครราชสมีา 

เลขาธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการบริหาร

พรรค ส.ส.และสมาชกิพรรคจดักจิกรรม “มว่น

ซื่นโฮแซว เพื่อไทยตุ้มโฮม ชื่นมื่นสดใส เพื่อ

ไทยรวมพล” เปดิตวัวา่ทีผู่ส้มคัร ส.ส.ภาคอสีาน

ของพรรค 93 คน ในพื้นที่ 17 จังหวัด จาก

ทั้งหมด 20 จังหวัด  

น.ส.แพทองธารระบุว่า เสียงตอบรับที่

คึกคักในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ทำาให้เรา

มีกำาลังใจ มีความหวัง หลังจากนี้พวกเราต้อง

ทำางานหนัก เดินเข้าหาพี่น้องประชาชน สร้าง

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเพื่อบอกกับ

ประชาชนว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะ

ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดี

ขึ้น ดีกว่าที่เป็นอยู่ และดีกว่า 8 ปีที่ผ่านมาที่

ทำาให้พี่น้องต้องมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  

โวกวาดเก้าอี้อีสานเกิน 100

นพ.ชลน่านกล่าวว่า มั่นใจมากในพื้นที่

ภาคอสีานเหมอืนครัง้แรกทีเ่ราเปน็แชมป ์ครัง้

ทีแ่ลว้เราตัง้ไว ้16 เขต แตเ่ราไดม้า 84 แตค่รัง้

นี้พื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมาเป็น 132 เขต เราก็ยิ่ง

มั่นใจว่าของเดิมที่ภาคอีสานได้เกิน 100 และ

เท่าที่ประกาศวันนี้ 93 รายชื่อส่วนใหญ่เป็น

คนที่เคยเลือกตั้งอยู่แล้ว ส่วนความมั่นใจใน 

ส.ส.ใหม่ที่เข้าแทนคนที่ถูกดูดไปแล้วหรือไม่

นั้น ซึ่งถูกดูดไปส่วนหนึ่งไม่ถึงกับมาก แต่คน

ที่เราสรรหาหรือคัดเลือกมาเบื้องต้น เรามั่นใจ 

ซึ่งเมื่อดูศักยภาพและพื้นที่ รวมถึงดูการตอบ

รบัจากประชาชนทำาใหเ้ราตดัสนิใจประกาศตวั

“พื้นที่อีสานทั้งหมดเป็นพื้นที่เป้าหมาย

อยู่แล้ว โดยในรายจังหวัดเราก็ยิ่งเน้นเข้าไป

เราจะไม่ตัดเสื้อโหลแน่นอน และจะดูแลใน

จังหวัดที่มีการแข่งขันเข้มข้น แต่เรามั่นในว่า

ในกระแสประชาธิปไตยขณะนี้ ประชาชนเริ่ม

เห็นแล้วว่าอะไรคืออะไร จากการทำางานของ

รัฐบาลที่ผ่านมา จากการที่รัฐมนตรีเข้ามาทำา

หน้าที่ เขาใช้กระสุนและอำานาจเงิน อำานาจ

รัฐเข้ามา แต่เรามั่นใจว่าด้วยนโยบาย ด้วย

ความหวงั ดว้ยการทำางานในพืน้ทีอ่ยา่งเขม้ขน้ 

การสื่อสารทางการเมือง และการคาดหวังใน

ตัวว่าที่นายกฯ ของเราที่จะมาทำาหน้าที่นั้นจะ

ช่วยกันกระสุนได้และสามารถต่อสู้กับกระสุน

ได้อย่างสบาย” นพ.ชลน่านกล่าว

ขณะที่นายประเสริฐกล่าวว่า เดิมเรา

เคยได้ถึงกว่า 100 เก้าอี้ในพื้นที่อีสาน แต่

คราวนี้เราคาดหวังว่าจะได้มากกว่าเดิม แต่

เอาภาพรวมของประเทศดีกว่า คือเราหวังไว้

ว่าต้อง 250 บวกขึ้น  

เมื่อถามวา่ น.ส.แพทองธารตอ้งลงพืน้ที่

ช่วยเป็นพิเศษในพื้นที่อีสานใต้หรือไม่ น.ส.แพ

ทองธารกล่าวว่า ทุกๆ พื้นที่หากว่าที่ผู้สมัคร

สามารถจัดสรรเวลาให้พรรคได้อย่างไร ก็จะ

พยายามลงให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้ระบุที่ ไหน

เปน็พเิศษ และแนน่อนวา่อะไรทีส่ามารถทำาได้

ทกุคนกช็ว่ยกนัอยา่งเตม็ที ่ตัง้แตก่ารเลอืกตวัผู้

สมคัร โดยเราจะกระจายการลงพืน้ทีเ่พื่อให้ได้

ลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด 

เมื่อถามวา่ มัน่ใจเรื่องแคนดเิดตนายกฯ 

ที่จะนำาทัพชนะมีแววที่จะเปิดตัวแล้วหรือไม่ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การเปิดตัวแคนดิเดตนา

ยกฯ จะเปน็ไปตามที่ไดน้ำาเสนอไป คอืเปดิหลงั

จากประกาศให้มีการเลือกตั้ง และยังยึดมั่นว่า

เราจะเปิด 3 ชื่อ ฉะนั้นต้องรอสักนิด แต่มั่นใจ

มากว่าจะนำาพรรคชนะการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า แสดงว่า น.ส.แพทองธาร

จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตใช่หรือไม่ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า อยู่ที่ประชาชนและวันที่เราจะ

ประกาศ 

ขณะท่ีศาลฎีกานัดพร้อมคู่ความในคดี

หมายเลขดำาท่ี อม.18/2564 ท่ีคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ย่ืนคำาร้องขอให้ศาลขอให้วินิจฉัยว่า 

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพ 

พรรค พปชร. (ศาลส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี) 

ผู้คัดค้าน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเสียบบัตร

แทนกันระหว่างการประชุมสภา โดยศาลได้                                                

นัดตรวจพยานหลักฐานในวันท่ี 12 ก.ย. 

2565 เวลา 13.30 น. นัดไต่สวนพยานผู้ร้องวัน

ท่ี 28 พ.ย.2565 และไต่สวนพยานผู้คัดค้านวันท่ี 

30 พ.ย.2565 เวลา 09.30-16.30 น. ท้ังสองนัด

ส่วนที่ประชุม กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบตามที่สำานักงาน กกต.เสนอไม่รับคำา

ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นายสมัย 

รามัญอุดม พร้อมพวกรวม 156 คน และนาย

ถนอม แม่นสอน กับพวกรวม 130 คน ซึ่งอ้าง

ว่าเป็นสมาชิกพรรค พปชร. ยื่นขอให้ตรวจ

สอบมติพรรค พปชร.เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 ที่

ขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พร้อม

พวกรวม 21 ราย ออกจากพรรคว่าชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่. 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมโลก และประเทศไทย

ล้วนให้ความสำาคัญ ซ่ึงจากภาวะดังกล่าวได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สะท้อนผ่านปัญหาใกล้ตัว 

เช่น มลภาวะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปัญหา

ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง และ

จากปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะมีแนวทางแก้ ไขอยู่

บ้างในปัจจุบัน แต่ในประเทศไทยเองก็ยังถือว่า

เป็นปัญหาที่ยังคงสะสมและไม่สามารถทำาให้หมด

ไปได้ ในแต่ละปีจะต้องมีช่วงหน่ึงท่ีประชาชนจะต้อง

เผชิญกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  

แต่ล่าสุดในปี 2565 นี้ ที่หลายปัญหา

ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงและเป็นประเด็นสังคม

มากขึ้น จึงเริ่มเห็นความชัดเจนและความจริงจัง

ในการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น

ตามมาด้วย และบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ในฐานะองค์กรด้านพลังงานของประเทศ ที่ได้ให้

ความสำาคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ได้กำาหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเป้าหมาย

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ

ประเทศไทย จึงได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่าง

ต่อเนื่อง  

จากในอดีตตั้งแต่ปี 2537 ได้รับอาสาปลูกป่า

ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำานวน 1 ล้านไร่ จาก

เป้าหมายของรัฐบาล 5 ล้านไร่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทำาลาย คืนพื้นที่สีเขียวให้กับ

ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และต่อยอดส่งเสริมเครือข่าย

ชุมชนรอบพื้นที่ปลูกป่า สร้างความร่วมมือเพื่อ

การอนุรักษ์ดิน น้ำา ป่า ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัว 

และความตระหนักในความสำาคัญของทรัพยากร

ธรรมชาติของประเทศ  

ขณะเดียวกันท่ีผ่านมา ปตท. ได้ให้ความสำาคัญ

กับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นกัน โดยดำาเนินการ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่

สีเขียวให้แก่เมืองรวบรวมองค์ความรู้พรรณไม้

พื้นถิ่นของกรุงเทพมหานคร และปลูกฝังจิตสำานึก

การอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชน 

อีกทั้ง ปตท. ยังเป็นแกนหลักด้านการพัฒนาพื้นที่

กางแผนปลูกต้นไม้แสนต้น เดินหน้าต่อลมหายใจเพื่อเมือง

สีเขียว เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวใกล้เมืองขนาดใหญ่ 

ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อทำาหน้าที่

ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้แก่กรุงเทพมหานคร และ

พื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง  

และจากเจตนารมณ์ของ ปตท. และการให้

ความสำาคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง จึงเป็น

ที่มาของการตอบรับคำาเชิญของกรุงเทพมหานคร 

เพื่อร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ “ลมหายใจ

เพื่อเมือง” ซึ่งตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร และเป็นการ

สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพฯ ในการปลูกต้นไม้ 

1 ล้านต้นอีกด้วย  

โดย ปตท. จะร่วมปลูก ในพื้นที่ของ ปตท. 

และพื้นที่ของ กทม. เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว 

และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

กรุงเทพฯ อาทิ ต้นประดู่ป่า ต้นรวงผึ้ง ต้นไทร

ย้อยใบแหลม โดยนำาร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนน

กำาแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. ที่จะพัฒนา

ใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อ

ไปในอนาคต  

สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่

สีเขียวของ กทม. ทั้งนี้ นอกจากจะปลูกต้นไม้

ในพื้นที่ของ ปตท. แล้ว ยังร่วมกับ กทม. ปลูก

ในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ อาทิ สวนจตุจักร สวนรถไฟ 

และอีกหลายพื้นที่ที่สำาคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วย

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ รวมท้ัง

ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก ให้ร่มเงา 

และเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นหน่ึง

ในเป้าหมายสำาคัญของ ปตท. มาโดยตลอด เริ่ม

ตั้งแต่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

1 ล้านไร่ จนได้รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้มาเป็น

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ในปัจจุบัน 

อีกทั้ง ปตท. พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศ

สู่สังคมคาร์บอนต่ำา โดยได้กำาหนดกลยุทธ์ 3P ได้แก่ 

Pursuit of Lower Emissions ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในกระบวนการ Portfolio Transformation 

ปรับพอร์ตการดำาเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียว เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม Partnership with Nature and 

Society ดำาเนินการปลูกและบำารุงรักษาป่า ร่วมกับ

ภาครัฐและชุมชน มุ่งสู่การเพิ่มการดูดซับก๊าซ

เรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ  

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) “ปตท. ขอขอบคุณผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม

ในการช่วยกันสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง เพิ่มสร้าง

สมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศและ

ของโลก โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ

ลมหายใจเพื่อเมือง จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้

ประเทศน่าอยู่ต่อไป”  

นอกจากนี้ที ่ผ่านมานั้น ปตท. ยังได้จัดตั้ง 

“โครงการลมหายใจเดียวกัน” เพื่อช่วยเหลือสังคม

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่อเนื่องด้วย 

“โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ช่วยเหลือเยาวชน

จากวิกฤตการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้นรอยต่อ

ภายในงานวันนี้จึงจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่ 

กสศ. เพื่อจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” งบประมาณ 

20 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเยาวชน

ที่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคม อย่างน้อย 

241 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี 2565 

อีกทั้งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ช่วงชั้นรอยต่อที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจกว่า 

60,000 คน จาก 17,432 โรงเรียนทั่วประเทศ 

รวมสนบัสนนุการศกึษาแกเ่ยาวชนภายใต้ โครงการ

ลมหายใจเพื่อน้อง ทั้งสิ้น 171 ล้านบาท  


